
3ป.นัดพรรครวม

กินเลี้ยงกลบราว

หลักฐานน็อก!ลุนศาลช้ีชะตาคดีลมลางปกครอง
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‘สูไป กราบไป’ 
 เสียดแทง (คน) เพื่อไทย?
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ต้ัง‘บมจ.เคหะสุขประชา’

สรางบานเชาชวยคนจน

เคาะอีก1.3พันลานสู โควิด

กรุงเทพฯ • “บิ๊กปอม” นัดพรรครวมรัฐ 

บาลจัดกิจกรรมเช� อมสัมพันธ 26 พ.ย.ที่

สโมสรราชพฤกษ หวังกลบรอยราว-ปญหา

องคประชุมสภาลม “นิโรธ” ประเดิมคุม

เสียงนัดแรก โหวตกฎหมายการศึกษาผาน

ฉลุย รัฐบาลเอาใจฝายคาน โยกโควตาถาม

กระทูสดใหไป 2 สัปดาห วิษณุแจงตอไป

ไมมี รมต.เบี้ยวแน� เพราะมี 3 รัฐมนตรี

รอไปตอบแทน “หมอสุกิจ” แจงยิบตัวเลข

กระทู ชี้ดีกวาหลายรัฐบาลที่ไมสนใจสภา

เม� อวันอังคารที่ 9 พ.ย. นายไผ ลิกค 

ส.ส.กําแพงเพชร ในฐานะรองเลขาธิการ

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใหสัมภาษณ

วา พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรค พปชร. ได

มอบหมายใหจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ

กับพรรครวมรัฐบาล เพ� อแลกเปล่ียนความ                                                                    

คิดเห็นเพ� อนําไปแกปญหาใหพี่นองประชา 

ชน ในวันที่ 26 พ.ย. ที่สโมสรราชพฤกษ 

นอรธปารค ซึ่งไมใชลักษณะงานเลี้ยงหรือ

งานสังสรรคแตอยางใด โดยเร� องนี้ ไดแจง

ไปยังคณะกรรมการประสานงานพรรครวม

รัฐบาล (วิปรัฐบาล) เรียบรอยแลว โดยจะ

เชิญ ส.ส.และแกนนําพรรครวมรัฐบาลมา

รวมงานดังกลาว 

ผูส� อขาวถามวา พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม และ 

พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทยจะ

มารวมงานดวยหรือไม นายไผตอบวา ไม

ทราบ เปนเร� องของผูใหญท่ีจะประสานเร� อง

ดังกลาว  

รายงานขาวแจงวา งานดังกลาวเปน                                                           

ดําริของ พล.อ.ประวิตร 

ทําเนียบฯ • ครม.ไฟเขียวตั้ง “บมจ.เคหะ

สุขประชา” ทําบานเชา 1 แสนหลังราคาถูก 

ชวยกลุมรายไดนอย-ผูสูงอายุ-คนพิการ คา

เชาเริ่มที่เดือนละ 1,500 บาท กคช.จับมือ

เอกชนลงทุน 500 ลาน

เม� อวันท่ี 9 พฤศจิกายน นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ                    

มนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐ 

มนตรี (ครม.) วา ที่ประชุม ครม.มีมติเห็น

ชอบในหลักการการจัดตั้งบริษัทในเครือของ

การเคหะแหงชาติ (กคช.) “บริษัท เคหะ

สุขประชา จํากัด (มหาชน)” (บมจ.เคหะสุข

ประชา) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย (พม.) เสนอ และ

เห็นชอบการปรับเพิ่มกรอบงบลงทุนประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดลงทุนอ� นๆ 

โดยเพิ่มทั้งวงเงินดําเนินการ

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหมเพิ่ม 

6,904 ราย เสียชีวิต 61 ราย “ครม.” อนุมัติ

งบ 1,334 ลานบาท สานตอมาตรการแก

ปญหาโควิด-19 ไฟเขียวรัฐวิสาหกิจซื้อ “ซิ

โนฟารม” ฉีดใหพนักงานได พรอมสั่งซื้อ

ยาโมลนูพิราเวียร 2 ลานเม็ด “อนุทิน” ย้ํา

รัฐบาลไมขี้เหนียว “โฆษก รบ.” ยัน “บิ๊กตู” 

ไมหามจัดลอยกระทง แคขอยึดมาตรการ 

สธ.เขมขน

เม� อวันที่ 9 พ.ย. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดในประ 

เทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 6,904 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 6,624 ราย มา

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 6,159 

ราย คนหาเชิงรุก 465 ราย เรือนจํา  258 

ราย เดินทางมาจากตางประเทศ 22  ราย 

ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสม 1,982,459 ราย 

หายปวยเพิ่ม 8,024 ราย ทําใหมียอดหาย

ปวยสะสม 1,865,487 ราย อยูระหวาง

รักษา 97,244 ราย อาการหนัก 1,898 ราย 

ใสทอชวยหายใจ 417 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 61 

ราย เปนชาย 30  ราย หญิง 31  ราย เปนผู

เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป  46 ราย มีโรค

เรื้อรัง  14 ราย พบผูเสียชีวิตมากสุดอยูใน 

กทม.  7 ราย ทําใหมียอดผูเสียชีวิตสะสม 

19,764 ราย 

สวนยอดผูไดรับวัคซีนของประเทศไทย

เม� อวันที่ 8 พ.ย. มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 

469,195 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้ง 

แตวันที่ 28 ก.พ.ทั้งสิ้น  80,968,807 โดส 

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อสูง                                

สุดวันที่ 9 พ.ย. ไดแก กทม. 813 ราย ,                                       

สงขลา  493 ราย,  ปตตานี  380 ราย,   

เชียงใหม  373 ราย,  สระแกว  328 ราย,   

นครศรีธรรมราช  320 ราย,  นราธิวาส  222 

ราย,  สมุทรปราการ  198 ราย,  ขอนแกน  

197 ราย,  สุราษฎรธานี  196 ราย

ท่ีทําเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณ

กุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ไทยโพสต • ศาล รธน.ออกคําสั่งคุมเขม

อานคําวินิจฉัยคดี “อานนท-รุง-ไมค” กับ

พวกรวม 8 คน ชุมนุม 10 ส.ค.63 ท่ีธรรม                                  

ศาสตรศูนยรังสิตเขาขายลมลางการปกครอง 

หรือไม “ณฐพร-ผูรอง” เผยมีหมัดน็อกเปน

เอกสารตีตรา “ลับมาก” ของตํารวจสันติ

บาล พบแกนนําสามนิ้วรับเงินองคกรตาง

ประเทศ-เอ็นจี โอต่างชาติมาเคลื่อนไหว

ปฏิรูปสถาบันกษัตริย-เลิก ม.112 ขณะที่                                                          

ศาลอาญาส่ังยกคํารองขอประกันตัว “อานนท 

นําภา” อีก 2 สํานวน ชี้เกรงจะกอเหตุราย

อีก 

เม� อวันที่ 9 พฤศจิกายน ศาลรัฐ 

ธรรมนูญไดออกคําส่ังกําหนดมาตรการรัก 

ษาความปลอดภัยรองรับการอานคําวินิจฉัย

ในวันที่ 10 พ.ย.นี้ ในคดีที่นายณฐพร โต

ประยูร ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 49 วาการกระทําของ

นายอานนท นําภา, นายภาณุพงศ จาดนอก                                                             

หรือไมค, น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ

รุง, นายพริษฐ ชิวารักษ หรือเพนกวิน, 

น.ส.จุฑาทิพย ศิริขันธ, น.ส.สิริพัชระ จึง

ธีรพานิช, นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข และ                                                            

น.ส.อาทิตยา พรพรม รวม 8 คน ชุมนุม

ปราศรัยเม� อวันที่ 10 ส.ค.2563 ที่มหาวิท 

ยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต เพ� อเสนอขอ

เรียกรอง 10 ขอเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย 

เปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพเพ� อลมลางการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม

โดยคําสั่งดังกลาวระบุเหตุผลวา เพ� อ                                                       

รักษาความสงบเรียบรอยในบริเวณที่ทําการ

ศาล คุมครองประโยชนสาธารณะและเพ� อ                                                               

ใหการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาล                                                               

เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิ                                                           

ภาพ จึงกําหนดบุคคลใหเฉพาะผูรอง ผูถูก

รอง ผูรับมอบอํานาจหรือผูรับมอบฉันทะ 

หรือผูที่ศาลอนุญาต รวมถึงเจาหนาที่

แผนทําลายชาติ

‘คลัง’มึนหาเงิน

จายประกันขาว

ทลายขบวนการ

ผลิตซิมเถ� อน

ทําเนียบฯ • นายกฯ สั่งเรงทํา MOU นํา

เขาแรงงานที่ขาดแคลน ตัดวงจรคามนุษย 

“สุชาติ” เดงรับลูกนัด 5 กระทรวง-ภาค

เอกชนหารือ 11 พ.ย. ประสาน “บิ๊กโจก”  

ออกหมายจับแกงขนตางดาวผิด กม. พรอม

สง ปปง.ยึดทรัพย 

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 9 พฤศ 

จิกายน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตอบคําถามส� อ                       

มวลชนตามที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา                        

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มอบหมาย 

ถึงกรณีการแกปญหาแรงงานตางดาว

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  ขึ้น  6  ค่ํา  เดือน  12  ปฉลู

อานตอหนา 2

อานตอหนา 14

อานตอหนา 16 อานตอหนา 14

ปที่ 26 ฉบับที่ 9129

อิสรภาพแหงความคิด

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาล 

ไดเขามาแนะนําตัวพรอมขอคําแนะนําจากนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ในการทําหนาที่ประธานวิป 

รัฐบาลเปนครั้งแรก ระหวางการประชุมรวมกันของรัฐสภา

บิ๊กตูเรงMOU

นําเขาแรงงาน

สกัดคามนุษย
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3นิ้วรับเงินตางชาติ
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

3 ป.นัด

ที่ต้องการให้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลได้มา

พบปะกัน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในสมัย

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร หลังจากไม่ได้

จัดมานับกว่าหนึ่งปีจากสถานการณ์ โควิด-

19 ประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีข่าวความขัด

แย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลออกมาตลอด 

รวมถึงการทำางานในสภาท่ีมักเจอปัญหา

องค์ประชุมล่ม รวมทั้งยังมีการพิจารณา

กฎหมายสำาคัญ และถือโอกาสแนะนำานาย

นิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ ในฐานะ

ประธานวิปรัฐบาล ได้สร้างความคุ้นเคยกับ 

ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลให้มากขึ้นกว่าเก่า โดย

คาดว่า พล.อ.ประยุทธ์และ พล.อ.อนุพงษ์

จะตอบรับคำาเชิญ และเดินทางมาร่วมงาน

ด้วย เหมือนการจัดงานครั้งที่แล้ว เพราะ 

นายกฯ ก็ต้องการใกล้ชิด ส.ส.มากขึ้น เพื่อ

ลดความห่างเหิน  

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้า

พรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงงานดังกล่าว

ว่า ทราบแล้ว พล.อ.ประวิตรได้ โทร.มา

ประสาน ตอนแรกจะเป็นวันที่ 19 พ.ย. แต่

เป็นวันลอยกระทง จึงเลื่อนไปเป็นวันท่ี 26 

พ.ย. ซึ่งคงมอบหมายให้รองหัวหน้าพรรค

และเลขาธิการพรรคนำาทีมไปแทน เพราะ

ติดภารกิจประชุมองค์การอนามัยโลกท่ีสวิต

เซอร์แลนด์ ต้องเดินทางไปก่อน

“สัมพันธ์ดีอยู่แล้ว แต่บางทีก็คิดถึง 

เพราะไม่เจอกันมานาน” นายอนุทินกล่าว

ถึงความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาล

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ 

และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า ได้รับแจ้งจาก

พรรค พปชร.แล้ว โดยจะแจ้ง ส.ส.พรรคให้

ทราบต่อไป โดยพรรคพร้อมให้ความร่วมมือ

พบปะตามคำาเชิญของพรรค พปชร. เพราะ

เป็นเรื่องดี จะได้เจอพร้อมๆ กันบ้างนอก

เหนือจากการเจอในสภา

ลั่นโพลกระจกสะท้อนทำ�ง�น

นายจุรินทร์ยังกล่าวถึงโพลคนกรุง 

เทพฯ สนับสนุนให้เป็นนายกฯ ว่า เรื่องโพล

เคยพูดหลายคร้ังแล้วว่ามีท้ังโพลท่ีได้คะแนน

มากบ้างน้อยบ้าง ถือเป็นเร่ืองธรรมดา 

โดยจะถือทุกโพลเป็นกระจกสะท้อนการ

ทำางาน เพราะเราเป็นนักการเมืองระบอบ

ประชาธิปไตย ก็ต้องฟังเสียงสะท้อนของทุก

ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นมุมดีหรือไม่ดี แล้วเอามา

ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือทำาหน้าท่ีของตัวเองให้

สมบูรณ์ท่ีสุด ตอนน้ีก็กำาชับให้ ส.ส.ทำาหน้าท่ี

โดยสมบูรณ์ นอกจากลงพ้ืนท่ีแล้วก็ต้องทำา

หน้าท่ีในสภาด้วย 

เมื่อถามว่า การลงพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง

ของ ปชป. เป็นเหตุผลทำาให้ โพลล่าสุด

สนับสนุนให้นายจุรินทร์เป็นนายกฯ หรือไม่ 

นายจุรินทร์กล่าวว่า ขอไม่ตอบ แต่ในฐานะ

นักการเมืองที่ผูกพันกับพี่น้อง กทม.มาอย่าง

ยาวนาน และพื้นที่ กทม.มีความสำาคัญทำาให้

เราเดินลงไปพบชาว กทม.เพื่อนำาปัญหา

ต่างๆ มาแก้ไข รวมทั้งการกำาหนดนโยบาย

เพื่อนำาเสนอต่อไปในเวลาที่เหมาะสม

ถามว่าการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องของ

พรรค เป็นเพราะประเมินว่าอายุของรัฐบาล

เหลือไม่มากแล้วใช่หรือไม่ นายจุรินทร์

หัวเราะพร้อมกับกล่าวว่า ไม่ได้ประเมิน เรา

แค่ทำาหน้าที่ของเรา

ขณะที่นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 

รมว.ดิจิทัลฯ ในฐานะกรรมการบริหารพรรค 

พปชร. กล่าวถึงกระแสข่าวนายฉัตรชัย 

พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย 

และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้

บัญชาการตำารวจแห่งชาติ (อดีต ผบ.ตร.) 

จะมาสมัครเข้าพรรค พปชร. ว่ายังไม่ทราบ

เรื่อง ส่วนกระแสผู้มีชื่อเสียงหลายคนกำาลัง

จะเข้ามาสมัครพรรคนั้นเป็นเรื่องปกติ

ทางการเมือง ที่มีคนอยากจะมาอยู่ในพรรค

ที่พร้อมช่วยเหลือประชาชน ส่วนจะเปิดตัว

หรือไม่ในอนาคตต้องถาม พล.อ.ประวิตร 

แต่คิดว่าคงจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆ เพราะว่า

พรรค พปชร.เป็นพรรคที่มีคนนิยม คนจึง

อยากมาอยู่เยอะ 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชา

รัฐว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชา

รัฐ ยังคงเดินสายลงพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด

ลงพ้ืนท่ี จ.นราธิวาส เมื่อวันท่ี 6 พ.ย. ขณะท่ี

วันท่ี 12 พ.ย. พล.อ.ประวิตรวางกำาหนดการ

เตรียมลงพ้ืนท่ี จ.นครสวรรค์ โดยจะไปวัด

หนองโพ อ.ตาคลี ไหว้สักการะพระรูปเหมือน

หล่อหลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร” หรือ “พระครู

นิวาสธรรมขันธ์” อดีตเจ้าอาวาสวัดหนอง

โพ ซ่ึงเป็นพระเกจิอาจารย์ท่ีมีชื่อเสียง ชาว

นครสวรรค์ให้ความเคารพนับถือ พร้อม

พบปะเย่ียมประชาชน มอบถุงยังชีพ อย่างไร

ก็ตาม ต้องจับตาความเคลื่อนไหวการลงพ้ืนท่ี

คร้ังน้ีว่าจะมีการเปิดตัวว่าท่ีผู้สมัคร ส.ส.ด้วย

หรือไม่ ท้ังน้ี พล.อ.ประวิตรเดินสายลงพ้ืนท่ี

แล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ จ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.นครราชสีมา จ.สระแก้ว จ.ขอนแก่น 

จ.กาญจนบุรี จ.นราธิวาส และ จ.นครสวรรค์ 

จะเป็นจังหวัดท่ี 7

วันเดียวกัน มีการประชุมร่วมกันของ

รัฐสภา ท่ีมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 

ทำาหน้าท่ีประธานการประชุม เพื่อพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่ง

ชาติ พ.ศ. .... ท่ีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้

เสนอ ในวาระท่ีหน่ึง ต่อจากเมื่อวันท่ี 17 ก.ย. 

และจะเป็นการทำาหน้าท่ีคร้ังแรกของนาย

นิโรธในฐานะประธานวิปรัฐบาล โดยก่อน

การประชุมนายนิโรธระบุว่า ตื่นเต้นนิดหน่อย 

เหงื่อแตกบ้าง แต่ไม่กังวล เพราะมีทีมวิปรัฐ

บาลคอยช่วยงานอยู่ และเชื่อว่าร่างกฎหมาย

จะผ่านได้ไม่มีปัญหาอะไร

เมื่อถามว่า ในการประชุมวิปรัฐบาล

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายกฯ ได้

กำาชับอย่างไรหรือไม่ นายนิโรธกล่าวว่า  ยัง

ไม่เจอนายกฯ เพราะเรื่องของสภา เป็นเรื่อง

ของฝ่ายนิติบัญญัติและวิปรัฐบาลก็ถือเป็น

เครื่องมือของรัฐบาลในการนำากฎหมายเข้า

สู่สภาเพื่อพิจารณา แต่ไม่ใช่จะถูกครอบงำา

ความคิดจากรัฐบาล กฎหมายใดหากไม่

สมบูรณ์ก็ส่งกลับ เพราะมีขั้นตอนสภา

ส่วนกรณีนายกฯ ขอให้วิปรัฐบาลและ

วิปฝ่ายค้านหันหน้าพูดคุยกันถึงกฎหมาย

สำาคัญต่างๆ นายนิโรธกล่าวว่า ไม่ทราบว่า

นายกฯ พูด ซึ่งก็ปรับวิถีชีวิตอยู่เหมือนกัน 

ส่วนจะกำาชับ ส.ส.พรรค พปชร.หรือไม่ว่าให้

เข้าร่วมประชุม และโหวตอย่างพร้อมเพรียง

นั้น คิดว่าไม่ต้อง เพราะผู้แทนราษฎรต้อง

ทำาหน้าที่ ทั้งนี้ เชื่อว่าไม่จำาเป็นต้องควบคุม

องค์ประชุมสภา ทุกคนจะต้องช่วยกัน หาก

สภาไม่ผ่าน ก็ต้องยอมรับว่าสภาไม่ผ่าน ถ้า

ดี ก็ไปตั้งกรรมาธิการในชั้นต่อไป

ถามอีกว่า ส่วนกรณีท่ี นพ.ชลน่าน  

ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) 

บอกว่าหลังจากน้ีองค์ประชุมเป็นหน้าท่ีของ

รัฐบาลนั้น นายนิโรธกล่าวว่า ไม่ได้ยิน และ

เชื่อว่าท่านน่ารัก ท่านอยู่มาหลายสมัย ท่าน

ทราบดี และมีจิตใจละมุน และไม่กังวล ที่

ฝ่ายค้านขู่นับองค์ประชุม เพราะหาก ส.ส.ไม่

อยู่ ก็ไม่ต้องนับ เนื่องจากประชุมต่อไม่ได้ 

อยู่ที่ท่านประธานในที่ประชุมจะพิจารณา

ทั้งนี้ ในที่ประชุมของพรรค พปชร.ที่

รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชี

รายชื่อ รองหัวหน้าพรรค นั่งเป็นประธาน

ในที่ประชุม โดยมีนายนิโรธมานั่งตรงที่นั่ง

ประธานด้วย ซึ่งนายไพบูลย์ได้แนะนำาให้กับ 

ส.ส.ของพรรคว่า นายนิโรธมารับตำาแหน่ง

ประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ ขอให้ทุกคนปรบ

มือต้อนรับ จากนั้นนายนิโรธ ประธานวิปรัฐ

บาลคนใหม่กล่าวขอขอบคุณสมาชิกพรรค 

และยืนยันว่าจะทำาหน้าที่ให้เต็มพลังความ

สามารถ

“ผมต้องกราบสมาชิกทุกคนให้ช่วย

กัน เพื่อไม่ให้ภาพของสภาเป็นแบบที่คนอื่น

กล่าวหา เพราะบางคนก็มีความคิดเห็นที่

ใจร้ายเกินไปกับ ส.ส.” นายนิโรธกล่าว

กฎหม�ยแรกผ่�นฉลุย

ต่อมาในเวลา 09.10 น. ที่ประชุม

ร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติร่าง พ.ร.บ.การ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..... ซึ่งมีมติรับหลักการ

ด้วยคะแนน 435 ต่อ 30 งดออกเสียง 2 

เสียง ไม่ออกเสียง 1 เสียง พร้อมต้ังคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ 49 คน และให้

แปรญัตติเป็นเวลา 15 วัน

จากน้ันท่ีประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. 

ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.... ซึ่ง ครม.เป็นผู้

เสนอ กระทั่งเวลา 15.40 น. ที่ประชุมมีมติ

รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวด้วยคะแนน 

532 ต่อ 38 เสียง งดออกเสียง 2 ไม่ลง

คะแนน 6 เสียง พร้อมตั้ง กมธ.วิสามัญ 49 

คน แปรญัตติ 15 วัน และนายชวนได้สั่งปิด

การประชุมในเวลา 16.00 น.

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนา

ยกฯ กล่าวถึงการพูดคุยกับนายนิโรธ ว่า

ได้พูดคุยกันหลายอย่าง เพราะรัฐบาลต้อง

ให้ความสำาคัญต่อกฎหมายที่จะเข้าสภาใน

สมัยประชุมนี้ ได้แก่ กฎหมายลูก 2 ฉบับที่

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และกฎหมาย กยศ. ซึ่ง

รัฐบาลยังไม่ส่งไปให้วิปฯ และยังมีกฎหมาย

เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา และ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ

ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.บ.พินัย

หลวง 

ผู้สื่อข่าวถามว่า กฎหมายเลือกต้ังนั้น

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเป็น

ผู้เสนอเองหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า กกต.

ต้องส่งมาให้รัฐบาล เพราะ กกต.เสนอเองไม่

ได้ ต้องให้ ครม.เป็นผู้เสนอ ซึ่ง กกต.ได้แจ้ง

ความคืบหน้าไทม์ไลน์เข้ามาแล้ว ส่วนจะส่ง

ให้รัฐบาลได้เมื่อไหร่นั้น คงรอให้รัฐธรรมนูญ

ประกาศใช้ก่อน

เมื่อถามว่า เท่าท่ีได้พูดคุยกับนายนิโรธ

แล้วเชื่อว่าจะสามารถควบคุมเสียงในสภา

ได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า เรื่องนี้ ไม่

ทราบ เพราะไม่ได้คุ้นเคยกับนายนิโรธ ซึ่ง

ก็ต้องช่วยกันหลายฝ่าย เนื่องจากจะโยนให้

ประธานวิปฯ คนเดียวก็คงไม่ได้ แต่ก็คาดว่า

น่าจะเอาอยู่ 

ส่ วนกรณีฝ่ ายค้ านระบุว่ า  หาก

รัฐมนตรีจะไม่ไปตอบกระทู้ถามสดต้องออก

เป็นมติ ครม.นั้น นายวิษณุกล่าวว่า ใน

รัฐธรรมนูญไม่ได้กำาหนดไว้อย่างนั้น หาก

รัฐมนตรีไม่ไปตอบ ก็แปลว่าต้องเลื่อน แล้ว

ต้องบอกให้สภารู้ ไม่ใช่อยู่ดีๆ หายไป ซึ่งเขา

ก็บอกกันทั้งนั้น ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 

4 พ.ย.เป็นอุบัติเหตุ ที่ร้อยวันพันปีจะเกิดขึ้น

สักครั้งหนึ่ง เนื่องจาก ครม.ไม่เคยประชุม

ในวันพฤหัสบดี แต่ครั้งน้ีนายกฯ ติดภารกิจ

ต่างประเทศ จึงได้เรียกประชุม ครม. และ

ก็ไม่ได้รู้ว่าจะมีกระทู้ถามสดมากน้อยขนาด

ไหน คือรู้ว่ามี แต่ไม่รู้ว่ามีมากน้อย และ

ปรากฏว่าเป็นกระทู้สดด้วยวาจาเกิดขึ้นมา

ทันทีทันใด 3 กระทู้ กระทู้ทั่วไปอีก 3 กระทู้ 

และกระทู้แยกถามในห้องเล็กห้องน้อยอีก 

6 กระทู้ รวมทั้งหมดจึงเป็น 12 กระทู้ ซึ่ง 

ครม.ต้องอยู่ ครม. และใน 12 กระทู้นั้น 

เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนายวราวุธ ศิลปอาชา 

รมว.ทรัพยากรฯ ซึ่งนายวราวุธยังมีภารกิจ

อยู่ที่สกอตแลนด์ จนวันนี้ก็ยังไม่ได้กลับมา 

นอกจากนี้ยังมีกระทู้ของกระทรวงกลาโหม 

ซึ่ง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม

ก็ได้ไปตอบ 

“ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย.นี้ จะมี

กระทู้ถามสด 3 กระทู้ พรรคร่วมรัฐบาลก็

ตกลงกันว่าจะถอยออกมาเพื่อให้เป็นกระ

ทู้ของฝ่ายค้านทั้งหมด ทั้งที่ปกติต้องแบ่ง

กันทั้งฝ่ายค้าน และรัฐบาลเพื่อให้รัฐมนตรี

ได้ไปตอบ กระทู้ถามสดของฝ่ายค้านทั้ง 3 

กระทู้นั้น และยังตกลงกันแล้ว ว่าต่อไปนี้

หากมีกระทู้ที่กระทรวงไหนไม่มีรัฐมนตรี

ว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ ไม่ว่างไป

ตอบ ก็อาจจะมอบให้ผม นายอนุชา นา

คาศัย รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกฯ หรือ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็น

ผู้ ไปตอบแทน แต่ก็คงไม่ดีเหมือนกับเจ้า

กระทรวง แต่อย่างน้อยก็มีคำาตอบที่จะตอบ

ได้ หมายความว่าต่อไปกระทู้ถามสดจะมี

รัฐมนตรีไปตอบแน่นอน” 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการ

ประชุม ครม.ในเรื่องนี้ว่า นายอนุชาใน

ฐานะตัวแทนวิปรัฐบาล ได้ชี้แจงต่อ ครม.

ว่าเพื่อเป็นการคืนสิทธ์ิให้ ส.ส.ฝ่ายค้านที่ต้ัง

กระทู้สดไปเมื่อวันที่ 4 พ.ย. และรัฐมนตรีไม่

ได้ไปตอบ วิปรัฐบาลเห็นชอบให้คืนโควตา

ที่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต้องถามกระทู้ ในสัปดาห์

นี้และสัปดาห์หน้าให้กับฝ่ายค้าน ซึ่งแปล

ว่าในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า 3 กระทู้

ทั้งหมดจะเป็นของฝ่ายค้าน จึงหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านจะหยุด

วิจารณ์ว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำาคัญกับสภา 

เพราะที่ผ่านมาให้ความสำาคัญเรื่อยมา และ

ครั้งนี้ก็คืนโควตาให้ เพื่อให้เกิดการช้ีแจงได้

อย่างโปร่งใส       

หมอสุกิจเปิดตัวเลขกระทู้

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงชี้แจงกรณี

เสียงวิจารณ์สภามีการตอบกระทู้ถามเป็น

จำานวนน้อยมากว่า ตั้งแต่เริ่มตอบกระทู้ถาม

ของสภาชุดที่ 25 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2562-18 

ก.ย.2564 ถือว่ามีเยอะมาก ครม.ให้ความ

ร่วมมือตอบกระทู้ดีมาก โดยมีสมาชิกต้ัง

กระทู้ถาม 1,175 กระทู้ มีรัฐมนตรีพยายาม

มาตอบกระทู้ ยกเว้นจะติดภารกิจจริงๆ 

ไม่เหมือนรัฐบาลในอดีต บางชุดขอให้ ไป

ค้นหาดู มีการหนีตอบกระทู้ แต่รัฐบาลชุด

นี้ ไม่หนี ซึ่งผลการตอบกระทู้ต่างๆ แบ่ง

เป็นดังนี้ 1.กระทู้ถามสดด้วยวาจา ประธาน

อนุญาตให้ถามได้ 145 กระทู้ ตอบแล้ว 112 

กระทู้ รัฐมนตรีขอเลื่อนการตอบ 29 กระทู้ 

2.กระทู้ถามทั่วไป แบ่งเป็นประธานอนุญาต

ให้ถามได้ 403 กระทู้ ตอบแล้ว 123 กระทู้ 

ผู้ตั้งกระทู้ขอถอน 122 กระทู้ และโอนไป

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 158 กระทู้ และ 

3.กระทู้ถามแยกเฉพาะ ที่เป็นเรื่องเพิ่งตั้งขึ้น

มาใหม่ แบ่งเป็นประธานอนุญาตให้ถามได้ 

311 กระทู้ ตอบแล้ว 165 กระทู้ ผู้ตั้งกระทู้

ถามขอถอน 57 กระทู้ และโอนไปตอบใน

ราชกิจจาฯ 89 กระทู้

ขณะที่ น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ 

ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคเพ่ือไทย (พท.) 

กล่าวถึงกรณีที่นายสนธิญา สวัสดี ยื่น

หนังสือต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้พิจารณาตรวจ

สอบจริยธรรม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 

หรืออุ๊งอิ๊ง ในฐานะที่ปรึกษาด้านการมีส่วน

ร่วมและนวัตกรรม โดยเฉพาะเรื่องสอบ

เอนทรานซ์ พ.ศ.2547 ว่าเรื่องนี้คุณอุ๊งอิ๊ง

ตอบชัดเจนแล้ว ไม่ได้เป็นความจริงอย่าง

ที่ถูกกล่าวหา มีการตั้งกรรมการสอบและ

เรื่องนี้จบไปแล้ว แต่คนเอามาพูดเป็นเรื่อง

ทางการเมือง ต้องการที่ดิสเครดิต ทำาให้

เสื่อมเสีย หากคุณอุ๊งอิ๊งเอาเรื่องนี้มาใส่ใจ 

สามารถฟ้องกลับได้ แต่เลือกที่จะไม่ทำา 

เพราะไม่ได้มีประโยชน์กับประชาชนส่วน

ใหญ่ ขอตั้งใจทำางานมากกว่า 

“กรณีคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

สนามกอล์ฟอัลไพน์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ตรงน้ีต้องเข้าใจว่าไม่ได้มีข้อห้ามไม่ให้มี

กิจการ แต่หากสงสัยแล้วมาร้องตรวจสอบก็

สามารถทำาได้ อยากให้ผู้ร้องทำาความเข้าใจ

ใหม่ว่าคุณอุ๊งอ๊ิงไม่ได้มาเป็นกรรมการบริหาร

พรรค เข้ามาในตำาแหน่งท่ีต้องการช่วยเหลือ

พรรค การเช่ือมต่อคนรุ่นใหม่กับพรรคให้

ใกล้ชิดกันมากข้ึน” น.ส.ธีรรัตน์กล่าว และว่า 

ส่วนท่ีต้ังข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ทางการ

เมือง ระหว่างคุณอุ๊งอ๊ิงกับนายทักษิณ ท่ีถือ

เป็นนักโทษทางการเมืองน้ัน ไม่เข้าใจในความ

หมายของคุณสนธิญา คิดได้อย่างไร พ่อลูกกัน 

จะมาตัดพ่อตัดลูก ไม่ให้มาทำางานการเมือง

เพื่อช่วยเหลือประเทศชาติ คงไม่ใช่.



สเกียรเดินหนาแลวไมมีถอย “พรรคไทยสรางไทย” ยังแรง

ดีไมมีตก แมยังไมรูวันคืนแหงการเลือกต้ัง และกฎกติกาจะ

ออกมาในรูปแบบใด ปกธงลุยไมย้ัง หญิงหน�อย-คุณหญิงสุดา

รัตน เกยุราพันธุ อาสาเขามาวางรากฐานพรรค ในบทบาทพ่ีเล้ียง 

ประธานพรรคไทยสรางไทย  

รวมกับทีมงานมืออาชีพ ปุน-

น.ต.ศิธา ทิวารี, โภคิน พลกุล, วัฒนา 

เมืองสุข, พงศกร อรรณนพพร, ตอ

พงษ ไชยสาสน งานการเมืองเปด

ตัววาที่ผูสมัครไปแลวก็หลายเขต 

น้ําทวม โควิดระบาด ราคาพืชผล

ทางการเกษตรตกต่ํา เสวนาทางคลับ

เฮาส ตั้งวงถกหาแนวทางแกไข ไปถึง

มอบหมายทีมงานคนรุนใหม กลุมผูมี

ประสบการณ เขาไปดูแลชวยเหลือ 

กระทั่งงานบุญ สืบสานประเพณีเกา

แก ขนทีมงานกันไปรองรําในงาน

ทอดกฐิน งานนี้หญิงหน�อยนําหนา

ฟอนรํา สรางความคร้ืนเครงใหกับท้ังเจาตัวและชาวบาน ก็ลุย

มาแลว   

โหมดจริงจัง งานประชุมวางแผน งานบุญ งานการเมือง 

งานประชุม ทีมงานคนรุนใหม พรรคไทยสรางไทย ภายใตธีม

งาน “นักสรางรุนใหมไทยสรางไทย” เตรียมความพรอมสูศึกเลือก

ตั้ง ภารกิจสรางประเทศไทยที่ดีที่สุด พรอมลุยคิกออฟคาราวาน

ฟงเสียงสรางไทย 77 จังหวัดทั่วประเทศในเร็ววัน   

 สุดารัตน, โภคิน, เดอะปุน รวมงานจุดไฟในกิจกรรม Build-

er Club เพ� อจุดประกายไฟใหนักสรางรุนใหม  

“...พรรคไทยสรางไทย เปนพื้นที่สําหรับคนทุกรุนทุกชวง

วัย ทั้งคนมีประสบการณ และนักสรางรุนใหม เพ� อเปนทางออก

ที่ดีที่สุดสําหรับประเทศไทย ดังนั้นเปลวไฟที่ถูกจุดขึ้น จึงเปน

สัญลักษณของการจุดประกายใหนักสรางทุกคน ไดสองแสงสวาง 

เพ� อแกไขความทุกขยากของพี่นองประชาชน โดยเฉพาะคนตัว

เล็ก และปลดปลอยศักยภาพการพัฒนาประเทศที่ถูกกดทับจาก

รัฐราชการอํานาจนิยม  

กอนจะมาเปนนักการเมือง นักสรางรุนใหม ทุกคนตอง

ทําความเขาใจกับตัวเองเสียกอน วาอยากเปนนักการเมืองเพราะ

อะไร ถาหากอยากเปนนักการเมือง เพราะเอื้อผลประโยชนของ

ตนเองหรือเพ� อใหตนเองมีช� อเสียง ก็จะไมมีวันที่จะเปนนักการ

เมืองที่ประสบความสําเร็จได แตหากมองเห็นความทุกขรอน

ของประชาชน แลวอยากจะแกไขสิ่งนั้น จึงจะเปนนักการเมือง

ที่ประสบความสําเร็จได...” เจหน�อยวาเอาไวชวงหนึ่ง 

เจหน�อยในบท “เมนเทอร” งัดประสบการณบนสนาม

การเมืองรวม 30 ป ทุมสราง “ไทยสรางไทย” ชนิดหมดหนาตัก

กันเลยทีเดียว. 
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3บทความ-ในประเทศ

คุณหญิงสุดารัตน

เกยุราพันธุ

ปลง!นํ้าหนุนจะใหทําอะไรได

ขอมูลอาชญากรกระทบผูพนผิด

แจงวัฒนะ • พ.ต.ท.พงษธร ธัญญสิริ ผอ.สํานักงานกิจการยุติธรรม 

กลาววา กระทรวงยุติธรรมไดรับมอบหมายจากนายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรีใหแกกฎหมาย หรือกฎระเบียบกระบวนการ

บริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากรใหสอดคลองกับสิทธิ

มนุษยชน หลังจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติศึกษาขอ

เท็จจริงและพบวา กระบวนการจัดเก็บทะเบียนประวัติอาชญากร

สงผลกระทบตอสิทธิมนุษยชน และเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหผูพน

โทษไมสามารถกลับมาใชชีวิตในสังคมไดตามปกติ และท่ีผานมา

การคุมครองสิทธิเจาของขอมูลในเชิงบูรณาการจากหน�วยงานท่ี

เก่ียวของก็ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงสงผลกระทบตอสิทธิ

และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เน� องจากถูกปฏิเสธไมรับเขา

ทํางาน นอกจากน้ียังมีการเรงรัดใหปรับปรุงประมวลระเบียบการ

ตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี 32 การพิมพลายน้ิวมือ โดยใหมี

การแยกบัญชีประวัติผูตองหาหรือจําเลยซ่ึงคดีอยูระหวางพิจารณา 

และบัญชีบุคคลท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําความผิด รวม

ถึงบันทึกขอมูลการลางมลทินไวในทะเบียนประวัติอาชญากร และ

ใหสํานักงานกิจการยุติธรรมในฐานะเจาของราง พ.ร.บ.ประวัติ

อาชญากรรม พ.ศ. .... พิจารณาทบทวนกรณีฐานความผิดท่ีจําเปน

ตองมีการเปดเผย หรือกรณีไมเปดเผยใหชัดเจน ซ่ึงตองช่ังนํ้าหนัก

ระหวางการคุมครองสิทธิของเจาของประวัติอาชญากรรมและการ

คุมครองสังคมใหชัดเจน เพ� อเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป

เปดใช ‘สวนปาเบญจกิติ’ ปหนา

ทําเนียบรัฐบาล • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี แถลงวา ในท่ีประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม รับทราบรายงานจาก

กระทรวงการคลังถึงความคืบหนาโครงการ “สวนปาเบญจกิติ” ตาม

มติ ครม.เม� อ พ.ศ. 2534 ในการพัฒนาพ้ืนท่ีโรงงานยาสูบเดิมใน

เน้ือท่ีประมาณ 450 ไร ใหเปนสวนสาธารณะขนาดใหญ โดยแบง

ออกเปน 2 สวน คือสวนนํ้าเน้ือท่ี 130 ไร และสวนปาเน้ือท่ี 320 

ไร โดนพ้ืนท่ีสวนนํ้ากอสรางเสร็จแลว ในการน้ี สมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เสด็จฯ ไป

ทรงรวมพิธีเปดเม� อวันท่ี 7 ธันวาคม 2557 สําหรับพ้ืนท่ีสวนปาได

แบงการกอสรางออกเปน 3 ระยะ ประกอบดวย ระยะท่ี 1 พ้ืนท่ี 61 

ไร ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จในวันท่ี 12 สิงหาคม 2559 พรอม

มี พล.อ.ประยุทธ เปนประธานในพิธีเปด ขณะน้ีสวนปาเบญจกิติ 

ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 อยูระหวางดําเนินการกอสรางในพ้ืนท่ี 

259 ไร โดยมีการลงนาม MOU ระหวางกรมธนารักษกับกองทัพ

บก เพ� อเร่ิมดําเนินการจัดสรางโครงการเม� อวันท่ี 26 ตุลาคม 2563 

ซ่ึงไดแบงพ้ืนท่ีกอสรางออกเปน 2 สวน คือสวนท่ี 1 มีพ้ืนท่ี 160 

ไร และสวนท่ี 2 มีพ้ืนท่ี 103 ไร คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จพรอม

ใหบริการในวันท่ี 12 สิงหาคม 2565 เพ� อเปนการเฉลิมพระเกียรติ

และถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง. 

เปดเซฟ‘ฉิ่ง’

รวย‘37.5ล.’

‘พระ-ปน’ลน
สนามบินนํ้า • ป.ป.ช.เปดบัญชีทรัพยสิน 

“ปลัดฉ่ิง” รวย 37.5 ลาน สะสมปน 

15 กระบอก พระเคร� อง-วัตถุมงคล 35 

รายการ 

เม� อวันท่ี 9 พ.ย. สํานักงานคณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปดเผยบัญชีแสดง

รายการทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารง

ตําแหน�งระดับสูงของนายฉัตรชัย พรหม

เลิศ กรณีดํารงตําแหน�งครบ 3 ป ระหวาง

ท่ีเปนปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน

กรรมการการไฟฟานครหลวง โดยนาย

ฉัตรชัย พรอมนางปฤถา พรหมเลิศ ซ่ึง

ปจจุบันดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัท ดี 

ดี ออลล จํากัด ระบุวามีทรัพยสินรวมท้ัง

ส้ิน 37,514,883 บาท ไมมีหน้ีสิน ซ่ึงเปน

ทรัพยสินของนายฉัตรชัย 27,449,779 

บาท เปนทรัพยสินของคูสมรส 10,065,103 

บาท เปนเงินสดรวม 1,800,000 บาท เงิน

ฝาก 6,581,516 บาท เงินลงทุน 2,512,062 

บาท ท่ีดินอยูในช� อคูสมรส 1,400,000 

บาท โรงเรือนและส่ิงปลูกสรางซ่ึงอยูใน

ช� อของคูสมรสเชนกัน 2,687,146 บาท 

ยานพาหนะเปนช� อของนายฉัตรชัยมูลคา 

950,000 บาท สิทธิและสัมปทานอยูในช� อ

นายฉัตรชัย 877,358 บาท และทรัพยสิน

อ� นมูลคา 20,706,800 บาท

สําหรับรายการบัญชีทรัพยสิน

อ� น นายฉัตรชัยและคูสมรสแจงไวรวม 

11 รายการ ประกอบดวย อาวุธปน 15 

กระบอก พระเคร� องและวัตถุมงคล 35 

รายการ นาฬ�กาขอมือชาย 1 เรือน นาฬ�กา

ขอมือหญิง 2 เรือน สรอยคอทองคํา 4 เสน 

สรอยคอทองคําพรอมจ้ีรูปหัวใจ 1 เสน 

แหวนทองคํา 1 วง แหวนหยกเรือนทองคํา 

1 วง และแหวนเพชร 1 วง มีบุตรท่ีบรรลุ

นิติภาวะแลวรวม 5 คน คนโตทํางานอยู

ท่ีสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน 

สปปล., บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท้ังน้ี นายฉัตร

ชัยและคูสมรสระบุวามีรายไดประจําปจาก

เงินเดือน คาตอบแทน เบ้ียประชุม-โบนัส 

รวมท้ังส้ิน 5,412,600 บาท และมีรายจาย

ตอปรวมท้ังส้ิน 1,440,000 บาท.

โชว โบแดง‘แก โควิด-ฝุน-น้ํา’
ทําเนียบรัฐบาล • ครม.เห็น

ชอบรางรายงานผลการดําเนิน

งานของรัฐบาล “ประยุทธ” ป

ท่ี 2 ปกปองสถาบันเบ้ืองสูง-

แก โควิด-ชวยเหลือเกษตรกร-

ฝุน PM2.5-บริหารจัดการนํ้า 

เตรียมพิมพเผยแพร ตปท.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณ

กุล รองโฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี กลาววา คณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบราง

รายงานผลการดําเนินงาน

ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปท่ี 2 (25 กรกฎาคม 2563 

- 25 กรกฎาคม 2564) และ

ให รัฐมนตรีเจา สัง กัดทุก

กระทรวงรับไปพิจารณาราง

รายงานอีกคร้ังหน่ึง และสง

การปรับปรุงแกไขใหสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(สลค.) และให สลค.จัดพิมพ

รายงาน พรอมใหกระทรวง

การตางประเทศแปลบทสรุป

สําหรับผูบริหารเปนฉบับ

ภาษาอังกฤษเพ� อเผยแพรใน

ตางประเทศ และใหสํานัก

โฆษก สํานักเลขาธิการนายก

รัฐมนตรี จัดพิมพบทสรุป

สําหรับผูบริหารฉบับภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ เพ� อเผย

แพรประชาสัมพันธ

มีสาระสําคัญประกอบ 

เชน สภาพปญหากอนเขา

บริหารประเทศ สถานการณ

หลังการเขาบริหารประเทศ 

แนวนโยบายของรัฐบาล ผล

การดําเนินงานท่ีสําคัญของ

รัฐบาลในชวงปท่ี 2 ไดแก การ

ปกปองและเชิดชูสถาบันพระ

มหากษัตริย การบริหารจัดการ

การระบาดของโควิด-19 

มาตรการการคลังเพ� อกระตุน

เศรษฐกิจและลดผลกระทบ

ตอประชาชนและผูประกอบ

การภายใตสถานการณการ

แพรระบาดของโควิด-19 การ

เปิดประเทศเพ่ือขับเคล่ือน

เศรษฐกิจการทองเท่ียว การ

ใหความชวยเหลือเกษตรกร 

การแกไขปญหาฝุน PM2.5 

และการบริหารจัดการนํ้า

ผลการดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติและแผนการ

ปฏิรูปประเทศ ไดแก ผล

การพัฒนาตามเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ เชน ดาน

ความม่ันคง พบวาในป 2563 

ความม่ันคงในทุกมิติและทุก

ระดับของไทยมีคะแนน 2.245 

อยูในอันดับท่ี 114 จาก 163 

ประเทศ ดีข้ึนจากอันดับ 

116 ในป 2562 และผลการ

ประเมินการดําเนินงานตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ เชน 

ดานกฎหมาย มีกลไกการออก

กฎหมายท่ีดีและเทาท่ีจําเปน 

รวมท้ังมีกลไกในการทบทวน

กฎหมายท่ีมีผลใชบังคับแลว 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 

77 ของรัฐธรรมนูญ และ

พัฒนากระบวนการจัดทําและ

ตรวจพิจารณารางกฎหมาย

ใหรวดเร็ว รอบคอบ และ

สอดคลองกับเง� อนเวลา.

โรงพยาบาลเอกชนเปดใหบริการฉีดวัคซีนโมเดอรนาวันแรก โดยผูท่ีไดรับการจัดสรรตองจองคิว

ผานระบบออนไลน บันทึกคูปองเพ� อแสดงตอเจาหนาท่ีในวันเขารับบริการ พรอมนําบัตรประจํา

ตัวประชาชนมาแสดงตนดวย

เรงเยียวยาเกษตรกร

เม่ือวันท่ี 9 พ.ย.64 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู

อํานวยการกองอํานวยการนํ้า

แหงชาติ หรือ กอนช. กลาวถึง

สถานการณนํ้าท่ีสงผลกระทบ

ตอประชาชนในกรุงเทพฯ และ 

ปริมณฑลวา “จะทําอยางไร

ได เพราะนํ้าทะเลหนุนสูง

มา แตก็ไดปองกันพ้ืนท่ีนอก

เขตคันก้ันนํ้าแลว และขณะ

น้ีกรุงเทพมหานครและหน�วย

งานท่ีเก่ียวของไดเขาไปแกไข 

เรงติดต้ังเคร� องสูบนํ้าเบ้ืองตน

แลว คาดวาสถานการณจะ

กระทบประชาชนในกรุงเทพ 

มหานครไมนานนัก”

 เม� อถามวาสถานการณ

นํ้าโดยรวมยังน�าเปนหวงหรือ

ไม พล.อ.ประวิตรกลาววา 

สถานการณไมน�าเปนหวง แต

ยอมรับวาไดรับผลกระทบบาง 

เม่ือถามว่ามีประชาชนระบุ

ภาครัฐไมมีการแจงเตือน รอง

นายกฯ กลาววา กอนหนาน้ีได

มีการประกาศเตือนประชาชน

ไปแลว 

ดานนายประภัตร โพธ

สุธน รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(กษ.) กลาวถึงสถานการณนํ้า

ทวมใน จ.สุพรรณบุรีวา ตน

ไดเรียกประชุมหน�วยงานท่ี

เก่ียวของเม� อวันท่ี 8 พ.ย.ท่ีผาน

มา โดยมีกรมชลประทาน, เจา

หนาท่ีฝายปกครอง, กํานัน และ

ผูใหญบานเขารวม ซ่ึงท่ีประชุม

สรุปพบวานํ้าท่ีเอออยูในขณะ

น้ีเปนนํ้าท่ีมาจากภาคเหนือท้ัง

ส้ิน มาจากเข� อนเจาพระยาและ

แมนํ้าเจาพระยา ซ่ึงตอนน้ียัง

ทวมอยูในพ้ืนท่ี อ.บางปลามา

และ อ.สองพ่ีนองหลายแสน

ไร ปริมาณนํ้าอยูท่ี 1,000 ลาน

ลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.) อีกท้ัง

เข� อนกระเสียวสามารถหน�วง

นํ้าจากประตูนํ้าดานเหนือได 

และสามารถลดการระบาย

นํ้าลงได

รมช.เกษตรฯ กลาว

อีกวา ขณะเดียวกันขอให

กรมชลประทานใชเคร� องผลัก

ดันนํ้าจํานวน 20 เคร� อง ติด

ต้ังท่ี อ.สองพ่ีนอง ซ่ึงคิดวาจะ

สามารถชวยผลักดันนํ้าไดใน

ปริมาณท่ีมากพอสมควร คาด

วาภายใน 3 วันน้ีนํ้าคงลดได

แน�นอน และหวังวาจะไมมี

ฝนตกซํ้าลงมาอีก ซ่ึงจะทําให

ประชาชนไดขวัญและกําลัง

ใจกลับคืนมา เพราะขณะน้ี

ประชาชนในพ้ืนท่ีลําบากมาก 

โดยนายกรัฐมนตรีไดกําชับ

ตนและนายวราวุธ ศิลปอาชา 

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม (ทส.) ใหติดตาม

เร� องน้ีอยางใกลชิด

ขณะท่ีนายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา 

นายกฯ ช้ีแจงวาเน� องจากเปน

ปรากฏการณธรรมชาติ ท่ีชวง

นํ้าทะเลหนุนสูง และนํ้าจาก

ภาคเหนือไดเพ่ิมข้ึนจากพายุ

ท่ีเขามา สงผลใหระดับนํ้าใน

แมนํ้าเจาพระยาสูงข้ึน จึงส่ัง

การใน ครม.ใหหามาตรการ

ปองกัน จัดทําแนวกระสอบ

ทราย และเรงใชเคร� องสูบนํ้า

ความแรงสูง เพ� อผลักดันออก

ทะเลใหเร็วท่ีสุด หากกระทํา

ไดใหระบายนํ้าใหไดมากท่ีสุด 

และส่ังการกรุงเทพมหานคร

และหน�วยงานท่ีเก่ียวของ

ดําเนินการระยะยาว โดยการ

ศึกษาจัดทําพนังก้ันนํ้าเพ่ิม

เติมและซอมแซมสวนท่ีชํารุด 

 เม่ือถามถึงการให้

ความชวยเหลือเกษตรกรหลัง

นํ้าลด นายธนกร กลาววา 

นายกฯ เปนหวงความเดือด

รอนของประชาชนและภาค

การเกษตรท่ีสุด โดยส่ังการให 

ครม.เรงเยียวยาความเดือด

รอนโดยเร็ว พ้ืนท่ีท่ีนํ้าลดให

เรงเยียวยาซอมแซม โดย

ใชงบประมาณปกติและงบ

ประมาณท่ีประชาชนบริจาค

ผานสํานักนายกรัฐมนตรี. 

ทําเนียบรัฐบาล • “ลุงปอม” อางเตือนแลว หลังชุมชนริม

นํ้า กทม.-ปริมณฑลขนของไมทัน โวยรัฐไมแจงเตือน ขณะท่ี 2 

อําเภอสุพรรณฯ ยังอวม รมต.พ้ืนท่ีบอก 3 วันนํ้าลด นายกฯ ส่ัง

มวาวาทกรรม สูไป กราบไป จุดต้ังตนจะมาจากฝายท่ีไม

ชอบ หรือฝาย (เคย) สนับสนุนพรรคเพ� อไทย ท่ีทนไมไดตอ

พฤติกรรม ปจเจกบุคคล คณะบุคคล แลวลามเหมารวมเปน

พรรคเพ� อไทย (ท้ังหมด) ไปดวยก็ตาม ถึงอยางน้ันในถอยคําก็ไมได

มีคําหยาบคาย แตโดยบริบทเม� อถูกต้ังคําถาม ถูกพูดถึงอยางจริงจัง

มากข้ึน  

ทําใหมีความหมายเชิงเยยหยัน หยามเหยียด เพราะเวลาดา

หรือสงคํากระแทกกระท้ันมา มันเหมารวมไปถึงพรรค ไมไดระบุช้ี

เฉพาะเจาะจงใครกันแน� ท่ียังมีพฤติกรรม “สูไป กราบไป”  

ปฐมบทตนเหตุเม� อไมนานมาน้ี กอนจะนํามาสูการวิพากษ 

น�าจะมาจากรายการ “สุดกับหมาแก” ท่ีดําเนินรายการโดยอดีตคน

เดือนตุลา ดนัย เอกมหาสวัสด์ิ ซ่ึงไดเชิญกลุมบุคคลรุนใหมของเพ� อ

ไทย อยาง เผาภูมิ โรจนสกุล กรรมการบริหารพรรคเพ� อไทย น.ส.ธีร

รัตน สําเร็จวาณิชย ส.ส.กทม.และโฆษกพรรคเพ� อไทย น.ส.จิราพร 

สินธุไพร ส.ส.รอยเอ็ดและกรรมการบริหารพรรคเพ� อไทย ไปรวมออก

รายการ  

ชวงหน่ึงพิธีกรต้ังคําถามวา เคยถูกนองๆ ถามหรือไม ยังสูไป 

กราบไปอยูอีกหรือเปลา น.ส.จิราพรตอบกลับวา  

“...คําวา สูไป กราบไป เปนเพียงวาทกรรมในการดอยคา

พรรคเพ� อไทย ดอยคาการตอสูฝงประชาธิปไตย เปนคําพูด ความ

คิด ไมเคารพการตอสูของคนในอดีต ไมวาจะเปนการตอสูของคน

พรรคเพ� อไทย หรือต้ังแต 2475 เปนตนมา มีคุณคาในตัวเอง เพราะ

ฉะน้ันการตอสูเพ� อประชาธิปไตย เปนการตอสูของประชาชนท่ีมี

มือเปลา มีความคิดในการใชสติปญญาในการตอสู กับระบอบท่ีมี

อํานาจ เผด็จการ มีอํานาจ มีปน 

เปนธรรมดาการตอสูความคิดอาจ

หลากหลาย วิธีการไมเหมือนกัน แต

เราเคารพซ่ึงกันและกัน เพ� อไทย

เคารพแนวคิดอ� นๆ หวังวาทุกทาน

จะเคารพการตอสูของเรา เปาหมาย

เหมือนกัน เหมือนเดิม การตอสูแตกตางกัน ไมไดหมายความวาเรามี

จุดยืนท่ีเปล่ียนไป” 

เร� องราวเร่ิมเปนท่ีวิพากษวิจารณในกระแสโซเชียล เฟซบุก 

ทวิตเตอรอยางตอเน� อง กระท่ัง 9 พ.ย. สหายใหญ-ภูมิธรรม เวชย

ชัย คณะกรรมการยุทธศาสตรและทิศทางการเมือง พรรคเพ� อไทย 

ทวีตขอความ 

“พรรคเพ� อไทย ถูกกลาวหาวารายวา ‘สูไป กราบไป’ แต

ขอเท็จจริงคือในการตอสูเพ� อประชาธิปไตย คนของพรรคเพ� อไทย 

สมาชิกพรรค เดินเขาออกคุกตะรางเปนวาเลน สวนคนอ� นๆ ท่ีกลาว

หาพวกเรา ยังไมเคยเห็นวาตองเผชิญทุกขเหมือนพวกเราเลย #กอน

กลาวหาใครสองกระจกดูตัวเองกอน” 

ดูเหมือนเร� องราวจะไมจบลงเพียงแคน้ัน ในโลกทวิตเตอรยัง

รอนระอุ แมจะไมถึงข้ันข้ึนเทรนดทวีตอันดับตนๆ แตก็มีการรีทวีตกัน

อยางดุเดือดจากบุคคลท่ีมีตัวตน มีช� อเสียงในแวดวงนักเคล� อนไหว 

กองเชียรสองฟากฝง นําเสนอมุมมองความ

คิดของตนอยางถึงพริกถึงขิง อาทิ  

“เขาคุก ไมไดแปลวาไมกราบ ตรงกัน

ขาม มันแปลวาท่ีกราบๆ ไป น�ะมันไมเวิรก 

ป.ล.คุณภูมิธรรมควรรูวาคําวา #สูไปกราบ

ไป น่ีจริงๆ ก็เร่ิมตนมาจากคนเส้ือแดงนะ 

คุณภูมิธรรมคิดวา เขาไมเคยเผชิญทุกขเหมือนพวกคุณจริงเหรอ?” 

“เขาบอก #พรรคเพ� อไทย# สูไปกราบไป แตในความเปนจริง

แลว #พรรคเพ� อไทย# สูไปโดนยุบพรรคไปบาง สูไปโดนจับเขาคุก

ไปบาง สูไปโดนจับเขาคายไปบาง สูไปตองหลบหนีล้ีภัยไปบาง คนท่ี

บอกไมสูไปกราบไป เคยสูญเสียอะไรบาง?” 

บางคนนําภาพในอดีต นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก

รัฐมนตรี ขณะยกมือไหว พล.อ.เปรม ติณสูลานนท อดีตประธาน

องคมนตรี ท่ีไปรวมงานศพมารดา พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา ผบ.ทบ.

(ในขณะน้ัน) มาแสดงความคิดเห็น นํามาประกอบ พรอมกับวิพากษ

วิจารณเร� องท่ีวาสูไป กราบไป  

กรณี “ชัยเกษม นิติสิริ” ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร

และทิศทางการเมือง พรรคเพ� อไทย จุดพลุรับขอเสนอแนวรวม

ราษฎร ตอการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 แตคลอย

หลังไมนาน ทักษิณ ชินวัตร ก็มาแสดงความคิดเห็นในเร� องน้ีผาน      

เฟซบุกสวนตัว ตอนหน่ึงวา “กฎหมายเอง

ไมเคยเปนปญหา แตปญหาท่ีเกิดข้ึนทุกวันน้ี 

มันเกิดจากการปฏิบัติท่ีไมถูกตอง เพราะวา

บุคคลในกระบวนการยุติธรรมอาจจะเกิดจาก

ความกลัว หรืออาจจะเกิดจากความอยาก

แสดงความจงรักภักดีโดยไมยึดหลักนิติธรรม 

แลวเกิดการใชอํานาจในทางท่ีผิดหรือ Abuse 

of Power เพ� อหวังผล โดยเฉพาะอยางย่ิง

ทางรัฐบาล เพ� อหวังผลทางการเมือง เลย

ทําใหเกิดความไมพอใจ” 

นอกจากน้ัน มีการทําภาพตัดตอ

ลอเลียนเสียดแทง “ทักษิณ” กลับไปวา   

“เพนกวิน ไมใชพานทองแท รุง ไมใชพิน 

ทองทา เบนจา ไมใช แพทองธาร ก็แคน้ัน”  

ยอนกลับไปราวๆ ปลายเดือน ก.ค.  

เฟซบุกเพจ “CARE คิด เคล� อน ไทย” ของเครือขายนายทักษิณ  

ชินวัตร เผยแพรคําพูด “โทน่ี วูดซัม” หรือนายทักษิณ จากคลับ

เฮาส มีคําถามมาวา “ใน twitter มีการถลมพ่ีโทน่ีอยูวา สูไป กราบ

ไป เปนรอยัลลิสต จุดยืนของพ่ีโทน่ีตอนน้ันกับตอนน้ียังเหมือนเดิม

ไหม?” 

พ่ีโทน่ีตอบวา “...ผมเปนนักเรียนนายรอย เรียนเตรียมทหาร

มา จะใหผมเปนคนอีกประเภทหน่ึง ผมคงไมใช ผมเปนคนท่ีอยูกับ

ระบบและเคารพระบบ แตระบบท่ีไมดีและมีปญหาตองนําไปสูการ

แกไข ผมเปนนักแกไขเปล่ียนแปลงมากกวา ‘นักปฏิวัติ’   

ผมจะเปล่ียนแปลงดวยสมอง ผมจะไมเปล่ียนแปลงดวย

กําลัง ถาในอนาคตจะมีอะไรท่ีผมทําเพ� อประเทศไดในภายภาค

หนา ชาติตองมากอน ชาติคือประชาชน สวนอยางอ� นเปนสวน

ประกอบ เม� อกาลเวลาเปล่ียน คนตองยอมเปล่ียน ผมฝากเด็กรุน

ใหม more for less, less for more อยาใจแคบ การเปนคนท่ี

ใจแคบจะไมไดอะไรเลย ถาใจกวางโอกาสเติบโตจะมีสูง  

ใครอยูในหนาท่ีอะไรก็ตาม ถาไมเปล่ียนแปลงมัน

พังหมด You have to change before you are forced to 

change. ผมคิดวาคนในทุกระดับ ทุกองคกร ทุกอํานาจ ตอง plan 

your own change ไมเชนน้ันจะเปล่ียนไมไดดี”. 

‘สูไป กราบไป’ 

เสียดแทง (คน) เพ� อไทย? 

ไ



ดวยกฎหมายของผูบงการหรือผูมีอิทธิพล เหนือพรรคการเมือง 

จึงจําเปนตองมีมาตรการควบคุมมูลคาการรับบริจาคของ

พรรคการเมืองเพ� อสรางเสริม ใหพรรคการเมืองมีการบริหาร

กิจการท่ีมีความเปนประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง เพ� อ

ใหพรรคการเมือง เปนสถาบันของประชาชนท่ีมีความน�าเช� อถือ

และเปนท่ียอมรับ”

ขอใหสังเกตขอความในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา  

45 ในคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วา “บทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มีความมุงหมายเพ� อรับรองเสรีภาพ

ในการจัดตั้งพรรคการเมืองโดยกําหนดกรอบของกฎหมาย

เกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารพรรคการเมือง เพ� อให

พรรคการเมืองเปนของประชาชนอยางกวางขวาง และมีการ

บริหารกิจการภายในของพรรคการเมือง ที่เปนไปตามหลัก

ความเปนประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง โดยเฉพาะผู

ดํารงตําแหน�งทางการเมือง และ พรรคการเมืองสามารถ

ปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินกิจกรรมได โดยอิสระ  ปราศจาก

การครอบงําหรือชี้นํา โดยบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ โดย

ไมชอบดวยกฎหมาย (เนนโดยผูเขียน) โดยใหประชาชนมี

สวนรวมในการจัดตั้งพรรคการเมือง ตั้งแตเริ่มแรก และ

กําหนดใหการบริหาร การสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร และการดําเนินกิจกรรมอ� นๆ ของ

พรรคการเมือง สมาชิกตองมีสวนรวมดวย  อันเปนการ

ปองกันมิใหพรรคการเมืองเปนธุรกิจการเมือง หรือบุคคลใด

บุคคลหนึ่งอาศัยความไดเปรียบทางการเงินมาเปนผูบงการ

พรรค แตเพียงผูเดียวหรือกลุมเดียวได รัฐสภาจึงไดตรา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ.2560 ขึ้นเปนกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญ  มาตรา 45 

บัญญัติไว” และนําขอความขางตนไปเปรียบเทียบกับการ

ศึกษาของ Anika Gauja (Political Parties and Elections: 

legislating for representative democracy. London:  Rout-

ledge, 2010.) ที่พบวา ประเทศที่ปกครองโดยกฎหมายจารีต

ประเพณีและมีวัฒนธรรมของประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่

เหมือนกัน (common law democracies) และเปนประเทศ

ที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางการ

เมืองที่อยูในระดับเดียวกัน อันไดแก สหรัฐอเมริกา สหราช

อาณาจักร นิวซีแลนด แคนาดา และออสเตรเลีย แมจะมี

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมพรรคการเมืองที่แตก

ตางกัน แตมีแนวโนมที่กฎหมายพรรคการเมืองในประเทศ
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด ความเคล� อนไหวทางการ

เมืองในชวงน้ีเหมือนกับวากําลังนับถอยหลังเขาสูโหมดเลือก

ต้ัง ท้ังท่ีรัฐบาลยังมีเวลาอีกปกวาถึงจะครบเทอม เพราะ

ในแตละพรรคการเมืองกําลังจัดเตรียมตัวผูสมัครลวงหนา

กันคึกคัก ซ่ึงอาจจะเปนผลพวงจากพรรคแกนนํารัฐบาล-พลัง

ประชารัฐ (พปชร.) ท่ีมีปญหาขัดแยงภายในกันเองและยังคุกรุน

ไมจบ ทําใหนักการเมืองไมม่ันใจเสถียรภาพของรัฐบาล ในการ

ประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ไดขอความรวมมือกับหัวหนาพรรครวมรัฐบาลทุก

พรรควาใหชวยกันในเร� องกฎหมายตางๆ โดยยํ้าวากฎหมายสําคัญ

ตองผาน ขณะท่ีนายกฯ ก็ตองการ

ใกลชิด ส.ส.มากข้ึน เพ� อลดความ

หางเหิน พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกฯ และหัวหนาพรรค พปชร.                                           

จึงนัดพรรครวมรัฐบาลทานขาว

กระชับมิตร วันท่ี 26 พ.ย. ท่ีสโมสร

ราชพฤกษ นอรธปารค โดยจะมีการ

เชิญ พล.อ.ประยุทธ และ พล.อ.อนุ

พงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย เขา

รวมดวย ...• 

สําหรับการประชุมสภาท่ีองค

ประชุมลมบอยคร้ัง เม� อ นายนิโรธ 

สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค พรรคพลังประชารัฐ เขาทําหนาท่ี

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) 

ตองจัดทัพวิปรัฐบาลกันใหม โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รมต.

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กับ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.

ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม เปนท่ี

ปรึกษาวิป โดย นายชัยวุฒิ บอกวา 

ไดหารือกับนายนิโรธ  โดยโครงสราง

ของพรรค พปชร. แบง ส.ส.เปนภาค 

และแตละภาคจะมี ส.ส.เปนประธาน

ภาคดูแล ส.ส.ในภาคตัวเอง  โดยไมได

ดูแลเฉพาะเร� องการลงมติ แตดูแลทุก

อยางในสภา ท้ังการอภิปรายและการ

ประสานงาน เพราะหากเปน ส.ส.ใน

ภาคเดียวกันจะมีความคุนเคยกัน จะ

ทําใหการทํางานราบร� น นอกจากน้ี จะ

มีคนประสานงานกับพรรคเล็ก และ

พรรคตางๆ โดยวิปแตละคนจะมีหนาท่ีประสานกับใคร...จัดทัพ

ขนาดน้ี หากองคประชุมยังลมอีก ก็ยุบสภาไปเถอะ ...• 

หลังจาก ส.ส.ฝายคานโวยวารัฐมนตรีไมมาตอบกระทูุ 

ทําให นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ ท่ีปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร 

ช้ีแจงละเอียดยิบวา ต้ังแตเร่ิมมีการตอบกระทูถามของสภา ชุด

ท่ี 25 เม� อวันท่ี 22 พ.ค.62-18 ก.ย.

64 ถือวามีเยอะมาก คณะรัฐมนตรี

ในรัฐบาลใหความรวมมือตอบกระทูดี

มาก โดยมีสมาชิกต้ังกระทูถาม 1,175 

กระทู ก็มีรัฐมนตรีพยายามมาตอบ

กระทู ยกเวนจะติดภารกิจจริงๆ ไม

เหมือนรัฐบาลในอดีตบางชุด ขอให

ไปคนหาดู มีการหนีตอบกระทู แต

รัฐบาลชุดน้ีไมหนี พรอมยกสถิติช้ี

ใหเห็นวารัฐบาลชุดน้ีตอบกระทูมาก

ท่ีสุด ก็เปนจริงอยางท่ีวา รัฐบาล ย่ิง

ลักษณ ชินวัตร ท่ียกตัวเองวามาจาก

การเลือกต้ังน่ันแหละ หนีกระทูมากท่ีสุด ตรงกันขามกับรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ ท่ีถูกมองวาเปนเผด็จการ แตก็ใหความสําคัญกับ

งานสภาโดยขยันตอบช้ีแจงสภามากท่ีสุด แตอยางไรก็ตาม ชวง

น้ีชาวบานกําลังเดือดรอนหากมีการต้ังกระทูแลวรัฐมนตรีไมมา

ตอบ จะติดภารกิจอะไรก็แลวแต ก็จะกลายเปนดรามาทันที ...•

ขอกลาวหาเชิงเยยหยัน “สูไป กราบไป” คงท่ิมแทงใจดํา

ของพรรคเพ� อไทย (พท.) ไมนอย จึงทําใหแกนนําเรียงหนาออก

มาโตกันพัลวัน น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.รอยเอ็ด และกรรมการ

บริหาร (กก.บห.) พรรคเพ� อไทย โต

วา “เปนเพียงวาทกรรมในการดอย

คาพรรคเพ� อไทย ดอยคาการตอสูฝง

ประชาธิปไตย” นายภูมิธรรม เวชย

ชัย คณะกรรมการยุทธศาสตรและ

ทิศทางการเมือง พท.บอกวา “ในการ

ตอสูเพ� อประชาธิปไตย คนของพรรค

เพ� อไทย สมาชิกพรรค เดินเขาออก

คุกตะรางเปนวาเลน สวนคนอ� นๆ ท่ี

กลาวหาพวกเรา ยังไมเคยเห็นวาตอง

เผชิญทุกขเหมือนพวกเราเลย กอน

กลาวหาใครสองกระจกดูตัวเองกอน” แตหากยอนกลับไปดูขอ

เท็จจริง คนท่ีกลาวหาคนแรกๆ ไมใชฝายตรงขาม แตก็คือ นาย

จตุพร พรหมพันธุ ประธาน นปช. ท่ีมองวา “ทักษิณ ชินวัตร 

ไมไดตอสูเพ� อประชาธิปไตย แตทําทุกอยางเพ� อใหตัวเองไดกลับ

บาน” จึงไมแปลกท่ีทักษิณจะถูกมองวายอม เก้ียเซียะ กับ ชนช้ัน

นํา ถีบหัวคนเส้ือแดง แนวรวมบางสวนจึงหันไปหนุนพรรคกาว

ไกล ทําใหแกนนํา พท.ตองแกเกมดวยการเสนอแก ม.112 แตก็

ถูก ทักษิณ เบรกอีก! ...•

นพ.สุกิจ 

อัถโถปกรณ 

พล.อ.ประยุทธ

จันทร โอชา 

ชัยวุฒิ 

ธนาคมานุสรณ 

รรคอนาคตใหมไดทําการกูยืมเงินหัวหนาพรรคเปน

จํานวนทั้งสิ้น 191,200,000 บาท จากการทําสัญญา

เงินกูสองฉบับ ฉบับแรกเปนจํานวนเงิน 161,200,00 

บาท และฉบับที่สองเปนจํานวนเงิน 30,000,000 บาท โดย

ในสัญญาฉบับแรกระบุวา “ผูกูยอมเสียดอกเบี้ยแกผูใหกูใน

อัตรารอยละ 7.5 ตอปของตนเงินกู กําหนดสงดอกเบี้ยทุก

เดือนจนกวาสัญญาสิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากผูกูผิดนัดชําระหนี้

ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน ผูกูตองรับผิดในเบี้ยปรับวันละ 

100 บาท (หนึ่งรอยบาท) จนกวาผูกูจะชําระตนเงินกูคงคาง 

ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับในงวด ที่ผิดนัดเสร็จสิ้น” หลังจากนั้น ผู

ถูกรองไดชําระเงินกูยืมดังกลาว จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วัน

ที่ 4 มกราคม 2562 จํานวน 14,000,000 บาท ครั้งที่ 2 วัน

ที่ 21 มกราคม 2562 จํานวน 8,000,000 บาท และครั้งที่ 3 

วันที่ 29 มกราคม  2562 จํานวน 50,000,000 บาท รวมทั้ง

สิ้นเปนเงิน จํานวน 72,000,000 บาท 

ซึ่งไมปรากฏวาผูถูกรองไดชําระดอกเบี้ย

รายเดือนของเดือนกุมภาพันธ มีนาคม 

และเมษายนของป พ.ศ.2562 ตอมา

ประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ได

มีการแกไขสัญญากูยืมเงินฉบับที่หนึ่ง 

ในขอ 2 จากเดิม ระบุวา “... กําหนด

สงดอกเบี้ยทุกเดือน ...” เปลี่ยนเปน “... 

กําหนดสงดอกเบี้ยทุกป ...”

“สวนสัญญากูยืมเงินฉบับที่สอง 

ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 วงเงินกู 

จํานวน 30,000,000 บาท โดยในสัญญา

ขอ 2 ระบุวา “ผูกูยอมเสียดอกเบี้ยแกผู

ใหกูในอัตรา รอยละ 2 ตอปของตนเงิน

กูเทาที่ผูกูยังคงคางชําระ” ซึ่งผูถูกรองได

รับเงินกูยืมดังกลาวในวันทําสัญญา กูยืม

เงิน จํานวน 2,700,000 บาท และนาย

ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ หัวหนาพรรคผูถูก

รอง ไดบริจาคเงินใหแกผูถูกรอง ในป 

พ.ศ.2562 จํานวน 8,500,000 บาท”

ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัย

วา “บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 

มีความมุงหมายเพ� อรับรองเสรีภาพ 

ในการจัดตั้งพรรคการเมืองโดยกําหนด

กรอบของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง

และการบริหารพรรคการเมือง เพ� อให

พรรคการเมืองเปนของประชาชนอยาง

กวางขวาง และมีการบริหารกิจการ

ภายในของพรรคการเมือง ที่เปนไปตาม

หลักความเปนประชาธิปไตยภายใน

พรรคการเมือง โดยเฉพาะผูดํารงตําแหน�ง

ทางการเมือง และ พรรคการเมือง

สามารถปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินกิจกรรม

ได โดยอิสระ  ปราศจากการครอบงําหรือ

ชี้นํา โดยบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ โดย

ไมชอบดวยกฎหมาย (เนนโดยผูเขียน) 

โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดตั้ง

พรรคการเมือง ตั้งแตเริ่มแรก และกําหนด

ใหการบริหาร การสงผูสมัครรับเลือกตั้ง

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการดําเนินกิจกรรมอ� นๆ 

ของพรรคการเมือง สมาชิกตองมีสวนรวมดวย  อันเปนการ

ปองกันมิใหพรรคการเมืองเปนธุรกิจการเมือง หรือบุคคลใด

บุคคลหนึ่งอาศัยความไดเปรียบ ทางการเงินมาเปนผูบงการ

พรรค แตเพียงผูเดียวหรือกลุมเดียวได รัฐสภาจึงไดตรา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ.2560 ขึ้นเปนกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญ  มาตรา 45 

บัญญัติไว”

และ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง บัญญัติหาม

มิใหบุคคลใดบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ� นใดให

แกพรรคการเมืองมีมูลคาเกินสิบลานบาทตอพรรคการเมือง

ตอป และในกรณีที่บุคคลนั้นเปนนิติบุคคล การบริจาค

เงิน  ทรัพยสินหรือประโยชนอ� นใดใหแกพรรคการเมือง

ไมวาพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปละหาลานบาท ตอง

แจงใหที่ประชุมใหญผูถือหุนทราบในการประชุมใหญคราว

ตอไปหลังจากบริจาคแลว และวรรคสอง บัญญัติหามมิให

พรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ� น

ใดซึ่งมีมูลคาเกินวรรคหนึ่ง ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมีความ

มุงหมายเพ� อควบคุมพรรคการเมืองในการรับบริจาคเงิน 

ทรัพยสิน หรือประโยชนอ� นใด จากบุคคลที่มีมูลคาไมเกินสิบ

ลานบาทตอป อันเปนมาตรการปองกันมิใหพรรคการเมือง

ถูกบุคคลใด หรือกลุมบุคคลใดอาศัยความไดเปรียบทางการ

เงินมาเปนนายทุนพรรคการเมืองเพ� อบงการหรือมีอิทธิพล 

ครอบงําและช้ีนําการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองใหเปน

ไปตามความประสงคของตนแตเพียงผูเดียว หรือกลุมเดียว

ได ทําใหการบริหารกิจการของพรรคการเมืองไมเปนไปโดย

อิสระและทําใหการตรวจสอบถวงดุลกันภายในพรรคการเมือง

ไมมีประสิทธิภาพอยางแทจริง อันเปนการทําลายหลักความ

เปนประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญ มาตรา 45 และอาจสงผลทําใหพรรคการเมือง ถูก

ใชเปนเคร� องมือในการแสวงหาผลประโยชนสวนตนโดยมิชอบ

เหลานี้จะมีการพัฒนาเหมือนกันมากขึ้นเร� อยๆ Gauja ชี้วา 

การที่แตละประเทศใน 5 ประเทศนี้มีกฎหมายควบคุมสถานะ

และการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของพรรคการเมืองที่แตกตาง

กัน เปนเพราะผูบัญญัติกฎหมายและผูพิพากษาตีความตัว

บทกฎหมายของแตละประเทศมีชุดปทัสถานเกี่ยวกับระบอบ

ประชาธิปไตยตัวแทนและการทําหนาที่ของตัวแทนที่แตกตาง

กัน สงผลใหการจัดวางตําแหน�งแหงที่และการออกมาตรการ

ควบคุมพรรคการเมืองในแตละประเทศมีความแตกตางกัน

ตามไปดวย

แตที่สําคัญคือ ปรากฏการณเกี่ยวกับการบัญญัติ

กฎหมายพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศเหลานี้วางอยู

บนหลักการพื้นฐานรวมกัน นั่นคือ ทุกประเทศลวนตองการ

ขจัดปญหาการทุจริตคอรรัปชันและการเกิดสภาวะรวม

ศูนยในพรรคการเมือง (corruption and centralization 

in party politics) เพ� อสรางเวทีทางการเมืองที่เสรีและ

เปนธรรมใหแกผูสมัครและพรรคการเมืองทุกพรรค ดังนั้น 

จากมุมมองทางรัฐศาสตร การกูยืมเงินหัวหนาพรรคยอมมี

ความเปนไปไดอยางยิ่งที่จะเกิดสภาวะรวมศูนยอํานาจขึ้นใน

พรรคการเมือง!  

แลวพรรคการเมืองอ� นๆ ในประเทศไทยมีการกูยืม

เงินหัวหนาพรรคหรือไม? และพรรคการเมืองในประเทศ

ตะวันตกมีการกูยืมเงินในลักษณะนี้หรือไม? เพราะขอโต

แยงประการหนึ่งของพรรคอนาคตใหมในการสูคดีคือ “การ

กูยืมเงินในระบบกฎหมายตางประเทศ พรรคการเมืองกู

ยืมเงินได โดยมีเง� อนไขแตกตางกัน และเม� อเทียบเคียง

กับนานาอารยประเทศแลว การกูยืมเงินเปนนิติกรรม

ปกติ ที่พรรคการเมืองสามารถกระทําไดทั่วไป และยังมี

พรรคการเมืองอีก 16 พรรคการเมือง ที่มีการกูยืมเงินซึ่ง

ปรากฏในงบการเงินของพรรคการเมือง ประจําป พ.ศ.

2561”! จริงหรือไม? โปรดติดตามตอนตอไป

(สวนหนึ่งของงานวิจัย “เงินทางการเมืองในมุมมองเชิง

เปรียบเทียบกรณีศึกษาประเทศไทย สหราชอาณาจักรและ

สวีเดน” ภายใต โครงการวิจัยศึกษารัฐธรรมนูญ : การออก

กฎหมายเพ� อรองรับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2560  สถาบัน

พระปกเกลา พ.ศ.2563)

(แหลงอางอิง : คําวินิจฉัยที่ 5/2563 เร� องพิจารณาที่ 

37/2562 วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ พุทธศักราช 2563, ราช

กิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนที่ 21 ก วันที่ 18 มีนาคม2563 

หนา 24; คําวินิจฉัยที่ 5/2563 เร� องพิจารณาที่ 37/2562 วัน

ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ พุทธศักราช 2563, ราชกิจจานุเบกษา 

เลม137ตอนที่ 21ก วันที่ 18 มีนาคม 2563 หนา 24; คํา

วินิจฉัยที่ 5/2563 เร� องพิจารณาที่ 37/2562 วันที่ 21 เดือน 

กุมภาพันธ พุทธศักราช 2563, ราชกิจจานุเบกษา เลม 137 

ตอนที่ 21 ก วันที่ 18 มีนาคม2563 หนา 38-39; Anika 

Gauja, Political Parties and Elections: legislating for rep-

resentative democracy (London: Routledge, 2010))

แซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซาย

ไ

วิเคราะหการตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม

จากมุมมองทางรัฐศาสตร?
(ตอนที่หนึ่ง) 

พ

ภูมิธรรม เวชยชัย

เปนประเพณีของพุทธศาสนิกชนไทยท่ีมีมาชานาน โดย

มีท้ังพิธีหลวงและพิธีราษฎร โดยการถวายผาพระกฐินของพระ

มหากษัตริยจัดเปนพระราชพิธีท่ีสําคัญประจําป ในปจจุบันการ

ถวายผากฐินในแงการสนับสนุนผาไตรจีวรเพ� อใชในสังฆกรรม

สําคัญของคณะสงฆไดถูกลดความสําคัญลงไป แตกลับใหความ

สําคัญกับบริวารของกฐินทานแทน เชน เงิน หรือวัตถุส่ิงของ 

เพ� อนําส่ิงเหลาน้ีมาพัฒนาถาวรวัตถุและทํานุบํารุงพระพุทธ

ศาสนา ซ่ึงจัดเปนสังฆทานอยางหน่ึงเชนเดียวกัน.

‘กฐิน’

ศ.ดร.ไชยันต ไชยพร
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

แตที่สําคัญคือ ปรากฏการณเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายพรรคการเมืองที่

เกิดขึ้นในประเทศเหลานี้วางอยูบนหลักการพื้นฐานรวมกัน นั่นคือ ทุกประเทศ

ลวนตองการขจัดปญหาการทุจริตคอรรัปชันและการเกิดสภาวะรวมศูนย ใน

พรรคการเมือง (corruption and centralization in party politics) 

เพ� อสรางเวทีทางการเมืองที่เสรีและเปนธรรมใหแกผูสมัครและพรรคการเมือง

ทุกพรรค ดังนั้น จากมุมมองทางรัฐศาสตร การกูยืมเงินหัวหนาพรรคยอมมี

ความเปนไปไดอยางยิ่งที่จะเกิดสภาวะรวมศูนยอํานาจขึ้นในพรรคการเมือง!  



มื่อไม่นานมานี้มีสมาชิกวุฒิสภาลาออกถึง 2 คน 

คนแรกคือ พลอากาศเอกมนัส รูปขจร อีกคนคือ                                                               

นายอนุมัติ อาหมัด ทำาให้ปัจจุบันเหลือสมาชิกวุฒิ 

สภาเพียง 248 คน 

สำาหรับสมาชิกวุฒิสภา 2 คนที่ลาออก มี 1 คนที่

ถูกจับตามองอย่างมากคือ นายอนุมัติ อาหมัด ที่มีข่าวว่า

จะไปช่วยพรรคพลังประชารัฐทำาศึกเลือกตั้งในพื้นที่ภาค

ใต้ตอนล่าง หลังปรากฏตัวต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชา

รัฐ ระหว่างการลงพื้นที่อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อ

วันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

สำาหรับนายอนุมัติ ไม่ใช่คนหน้าใหม่ของพรรคพลัง

ประชารัฐ แต่เคยช่วยดูแล

การเลือกต้ังในภาคใต้ตอนล่าง                                           

โดยเฉพาะในจังหวัดชาย 

แดนภาคใต้เมื่อปี 2562 ร่วม

กับนายภาณุ อุทัยรัตน์ อดีต

เลขาธิการศูนย์อำานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ ที่ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

สมาชิกวุฒิสภา 

เ คย ได้ รั บ เ ลื อ กตั้ ง

เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด

สงขลาเมื่อปี 2557 ต่อมา

เกิดการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 จึงได้รับการ

แต่งต้ังให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยาว

จนถึงต้นปี 2562 และได้ลาออกเพื่อไปช่วยพรรคพลัง

ประชารัฐสู้ศึกเลือกตั้งในดินแดนด้ามขวาน ก่อนจะได้รับ

การแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 

2562

เป็นคนมีชื่อเสียงในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบ

ธุรกิจด้านพลังงาน โดยเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท 

อดามี่ จำากัด และบริษัท อากิแบม ออยล์ จำากัด นอกจาก

น้ียังมีบริษัทในเครือท่ีดำาเนินการด้านคลังเช้ือเพลิง ในเขต

ปลอดภาษีอากร อยู่ที่อำาเภอเมืองสงขลา

นายอนุมัติยังเคยเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการอาเซียน

ของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ผู้ล่วงลับ และที่ปรึกษา

เลขาธิการ ศอ.บต.

เป็นคนอัธยาศัยดี ค่อนข้างมีอารมณ์ขัน วันก่อน

นายอนุมัติตอบคำาถามเกี่ยวกับการจะมาช่วยพรรคพลัง

ประชารัฐว่า ปัจจุบันยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมาสมัครเป็น

สมาชิกพรรคหรือไม่ พร้อมกับหยอกว่า ไม่ได้มีคอนเนก 

ชันแค่ในภาคใต้ แต่รู้จักคนที่ภาคเหนือเยอะไม่แพ้กัน

สำาหรับการดึงนายอนุมัติเข้ามาช่วยครั้งนี้ นอกจาก

ในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่เอามาสู้กับนายนิพนธ์ บุญญามณี 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป็นแชมป์เก่า                                                                    

หลายสมัยแล้ว ยังมาสร้างความเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้ ส.ส. 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย.

ภัทร (ตอนที่พี่สุภัทรวายชนม์ ผมไม่มีโอกาสไปฟังธรรม ไปเผา 

เพราะออกไปทำางานรถไฟขับทั้งสายใต้และสายเหนือ จึงได้แต่

ทำาบุญส่งกุศลให้)

ขอย้อนมาที่สกุลไทยอีกนิดหนึ่ง ผมเป็นสมาชิกสกุลไทย

ตลอดชีวิต จนสกุลไทยปิดตัวเอง ซ่ึงฉบับสุดท้ายผมเก็บไว้แล้วส่ง

ไปเข้าห้องสมุด (จำาคร่าวๆ ว่าน่าจะมีอายุอยู่มานานไม่น้อยกว่า 

๔๐-๕๐ ปี พูดได้ว่ามี  บ.ก.๒ คนเปิดหนังสือสกุลไทย บ.ก.คือ พี่

สุทร) เมื่อใกล้จะปิดพี่สุภัทรสิ้นชีวิตก็ให้ลูกสาวมาแทน (ผมไม่

ทราบชื่อ ลืมชื่อแล้ว บ.ก.คนนี้ก็เป็น บ.ก.ฉบับปิดอำาลา) ผมได้

พี่สุภัทรสนับสนุนให้เขียนเรื่องสั้นและกลอนสักสิบปีก็ไปเขียน 

“ฟ้า เมืองไทย” กับ “พี่อาจินต์ ปัญจพรรค์”

ผมได้พบกับ พี่ทม บ่อยๆ ช่วงอยู่มังกรการพิมพ์ เพราะ

บ้านพี่ทมอยู่ตรงโค้งถนนซอยลาดพร้าว ๒๖ แยก ๑ “พี่ทม” 

นั่งเขียนต้นฉบับทุกวันช่วงสายๆ กับช่วงบ่ายๆ เว้นเธอมีธุระก็

จะไม่เห็น แต่เธอจะไปไหนก็ไม่ไปนานเพราะในระยะหลังๆ มี

เรื่องที่ผูกพันกันเป็นพิเศษ ครั้งหนึ่งเมื่อภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม 

จะถูกสร้าง (หลังจากมีโทรทัศน์นำาคู่กรรมมาแสดง จำาได้เลาๆ 

ว่าเป็นช่อง ๓ ไม่แน่ใจนักแม้นักแสดงนำาก็ยังนึกไม่ออก จำาได้

แต่มีเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ แสดงนำาร่วมกับดาราหน้าใหม่ 

ก็จำาชื่อไม่ได้อีก จำาได้แต่ว่าต่อมาเมื่อมีชื่อเสียงสามีของเธอคือ 

ผู้ที่เคยดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีสมัยนายกฯ ลุงตู่ ๑)

ในช่วงเวลาท่ีโทรทัศน์สร้างคู่กรรมออกเผยแพร่น้ันมีเพลง 

คู่กรรม ที่ฮิตติดอันดับร้องกันได้ทั้งเมือง คนแต่งเป็นนักร้อง/

นักดนตรี เห็นหน้าออกโฆษณาที่มีตอนนี้ แต่นึกชื่อไม่ออกอีก

นี่แหละคือเรื่องราวที่คิดว่าจะเขียน แต่คิดเนื้อหาไม่ออก 

ผมจึงต้องรอจนคุณต้นทองหลาง (ใบมน) เธอเขียนมานำาร่อง 

จึงเขียนกระเซอะกระเซิงมาแบบนี้ เพื่อจะบอกว่าผมมีเทป

คาสเซต ๒ นิ้วเป็นเครื่องเทปที่บันทึกฟิล์มคาสเซตไว้ ๑ ม้วน

เป็นเสียงพี่ทม เล่าถึงแรงบันดาลใจที่เขียน “คู่กรรม” และผล

พวงทำาให้เธอต้องถูกสามีฟ้องหย่าด้วยข้อหาร้ายแรงว่ามีชู้

เป็นเรื่องที่พูดคุยกันสองต่อสองเพื่อหาพยานต่อสู้ ในช้ัน

ศาล เป็นเทปที่คุยกันเป็นส่วนตัวใช้เทปบันทึกเก็บ แต่ผมลืม

แล้วว่าเก็บไว้ที่ใดอย่างหนึ่ง หรือถูกเผาทำาลายทิ้งไปแล้ว

ที่เสียดายคือ เสียงสะอื้นรันทดของ “พี่ทม” ระหว่างให้

สัมภาษณ์ ขอบอกว่าผมไม่เคยลืมผู้หญิงใจเด็ดที่ชื่อ “ทมยันตี” 

นักประพันธ์ที่มีจิตรำาลึกโลกที่ ๓ ได้ และเธอเตรียมจะเขียน

5บทความ

กเรื่องการเมืองวนในอ่างสักวัน

มาดูเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมน 

ตรีวานนี้ (๙  พฤศจิกายน) เพราะจะเป็นประโยชน์

กว่ากันเยอะครับ 

ที่ประชุม ครม. รับทราบสาระสำาคัญร่างแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ตามที่สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) เสนอ 

ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ เป็นแผนระดับที่ ๒ เป็นกลไก

ในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 

ระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศท่ีควรให้

ความสำาคัญในระยะ ๕ ปี ภายใต้หลักการและแนวคิดสำาคัญ 

๔ ประการ คือ 

๑) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒) แนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) มุ่งเน้นการลด

ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง และการพลิกวิกฤตเป็น

โอกาสเพื่อสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพและยั่งยืน 

๓) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 

และ ๔) โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน

และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) รวมทั้งคำานึงถึงเงื่อนไข

และข้อจำากัดที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ด้วย

วัตถุประสงค์ของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ คือ เพื่อ

พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า

อย่างยั่งยืน” 

มีเป้าหมายหลักที่ต้องการบรรลุผล ๕ ประการ คือ 

๑.การปรับโครงการสร้างผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

๒.การพัฒนาคนสำาหรับโลกยุคใหม่ 

๓.การมุ่งสู่สังคมโอกาสและความเป็นธรรม 

๔.การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน 

และ ๕.การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการ

รับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

กำาหนด ๑๓ หมุดหมายของการพัฒนา เพื่อนำาไปสู่การ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ที่ชัดเจนใน ๔ มิติ ดังนี้

๑.มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย ประกอบด้วย ๖ 

หมุดหมาย คือ 

แผนทำาลายชาติ

๑) ไทยเป็นประเทศชั้นนำาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปร 

รูปมูลค่าสูง 

๒) ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและ

ความยั่งยืน 

๓) ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 

๔) ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

๕) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิส 

ติกส์ที่สำาคัญของภูมิภาค 

๖) ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอ 

นิกส์อัจฉริยะของอาเซียน

๒.มิติโอกาสและความเสมอภาค ทางเศรษฐกิจและสังคม 

ประกอบด้วย ๓ หมุดหมาย คือ 

๑) ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มี

ศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 

๒) ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้

อย่างยั่งยืน 

๓) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคน มี

ความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

๓.มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วย ๒ หมุดหมาย คือ 

๑) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำา 

๒) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบ จากภัยธรรม 

ชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๔.มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ ประกอบด้วย ๒ 

หมุดหมาย คือ 

๑) ไทยมีกำาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ

โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

๒) ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์

ประชาชน

ทั้งหมดนี้คือแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ นี้ เป็น 

การกำาหนดทิศทาง และประเด็นการพัฒนาที่ประเทศควรให้ความ

สำาคัญ 

เป็นการดำาเนินการในระยะ ๕ ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ

ก็ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ที่คนรุ่นใหม่

บอกว่า ไม่ต้องการเพราะเป็นความคิดของคนรุ่นเก่า คร่ำาครึ นั่น

แหละครับ 

เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เชื่อมโยงกับ ยุทธ 

ศาสตร์ชาติ ไม่ใช่เรื่องล้าหลัง หรือคนแก่คิดไม่เป็นอย่างท่ี พยายาม

โจมตีกันในหมู่คนรุ่นใหม่บางกลุ่ม

เพราะเป็นการมองไปข้างหน้า ทำาให้ประเทศไทยเป็นประ 

เทศพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ยกตัวอย่างด้านการเกษตร แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติ มีเป้าหมายดังนี้

GDP สาขาเกษตรเติบโต ร้อยละ ๙.๕ ต่อปี

รายได้สุทธิต่อครัวเรือนเกษตรกร ไม่ต่ำากว่า ๕๓๗,๐๐๐ บาท

ต่อครัวเรือน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓

พื้นที่ทำาเกษตรกรรมยั่งยืน เพิ่มขึ้นเป็น ๑๐ ล้านไร่ เมื่อสิ้น

สุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓

พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลงร้อยละ ๑๐ เมื่อสิ้น

สุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓

ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) เฉลี่ยร้อยละ ๑.๕  

เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓

มีตลาดกลางสินค้าเกษตรภูมิภาคในภาคเหนือ ๒ แห่ง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ แห่ง ภาคใต้ ๒ แห่ง ภาคกลาง ๑ แห่ง 

และภาคตะวันออก ๑ แห่ง เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓

ปริมาณน้ำาไหลลงอ่างเก็บน้ำาท้ังประเทศอย่างน้อย ๔๐,๐๐๐ 

ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓

ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพ ไม่ต่ำากว่าร้อยละ ๗๕ 

เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓

ครับ...นี่คือแผน ส่วนจะสำาเร็จหรือไม่ อยู่ที่การบริหาร

จัดการของรัฐบาล และการปฏิบัติของผู้นำาแผนไปฏิบัติ

แต่มันคือแผนพัฒนาประเทศ 

เป็นที่น่าประหลาดใจ ก่อนนี้มีการปลุกกระแส ให้เกลียด

ชังยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพียงเพราะให้กำาเนิดโดยรัฐบาล 

คสช.

นักการเมืองบางกลุ่มไม่พอใจ เพราะยุทธศาสตร์ชาติ มี                                                                            

ผลให้รัฐบาลหน้าท่ีมาจากการเลือกต้ังต้องแถลงนโยบาย และ                                                                                 

เสนองบประมาณรายจ่ายประจำาปีให้สอดคล้องกับตัวยุทธ 

ศาสตร์ชาติ 

จึงมองว่า กรอบที่ยุทธศาสตร์ชาติกำาหนดไว้ จะสำาคัญ

กว่านโยบายของพรรคการเมืองที่ประชาชนเป็นผู้เลือกมา 

การปลุกระดมด้วยเน้ือหาฉาบฉวย สามารถดึงคนรุ่นใหม่

เป็นแนวร่วมได้ โดยที่ส่วนใหญ่ หรือเกือบทั้งหมด ไม่เคยดูเนื้อ 

หาว่ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พูดถึงอะไร แนวทางเป็นอย่างไร 

“ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” เคยพูดไว้ว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ปี มีไว้เพื่อฉีก” 

มีวิธีเดียวท่ีจะพ้นกับดักน้ีได้คือ พวกเขาต้องชนะการเลือก

ตั้งแบบถล่มทลาย 

นั่นคือภาพหลอนที่เขียนกันมา 

แต่วันนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

พูดถึงอนาคตของประเทศ ซึ่งก็คืออนาคตของคนรุ่นใหม่ 

มองไปถึงการปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐาน

นวัตกรรม

ให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำาคัญของโลก

ให้ GDP สาขาเกษตรเติบโต ร้อยละ ๙.๕ ต่อปี

ให้รายได้สุทธิต่อครัวเรือนเกษตรกร ไม่ต่ำากว่า ๕๓๗,๐๐๐ 

บาทต่อครัวเรือน   

นี่คือสิ่งที่อยากจะทำาลายกันอย่างนั้นหรือ?

การไม่เอายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จะมีเหตุผลอะไรรองรับ

นอกจากอยากทำาลายชาติ.

เป็นอยู่แบบผู้ ใหญ่

ลงใช้ชีวิตกับชาวบ้าน

สมัครสมานทั้งกายจิต

อยู่แบบคนจนดีมีฤทธิ์

ใช้ชีวิตติดดินด้วยยินดี

เพื่อนทุกข์ก็คือเพื่อนแท้

เหลียวแล ทั้งผอง น้องพี่

เปิดโปร่งโล่งกว้างทางนี้

แบบคนจนล้นปรี่มีน้ำาใจ

‘ทมยันตี’ 

เรียน คุณอัตถ์ ที่รักนับถือยิ่ง

ผมใช้เวลาตั้งหลักในการท่ีจะเขียนถึงนักประพันธ์นาม

ขจรชื่อ “ทมยันตี” ซึ่งผมนิยมนับถือท่านมานาน ติดตามงาน

เขียนมาต้ังแต่ใช้นามปากกาเดียว จนกระท่ังมีนามปากกาหลาย

นามในหลายลีลา และทุกเรื่องไม่เคยสร้างความผิดหวังใหก้ับ 

(คำา กับ-แก่-แต่-ต่อ ผมเขียนครั้งใดก็เสียวหัวใจครั้งนั้นเพราะ

กลัวว่าจะใช้ “บุพบท” ผิด) ถ้าผิดขออนุญาต (นี่ก็กลัวผิด ถ้า

ผิดกรุณาคุณอัตถ์ช่วยแก้ให้ถูกด้วยนะครับ) 

เหตุที่ตัดสินใจเขียนนานเพราะผมมีนักเขียนรายงานที่

สามารถคอยเขียนให้อ่านแล้ว(ผม)เดาใจเธอได้ทุกเรื่อง (หรือ

เกือบทุกเรื่อง) ที่สำาคัญคือ “คุณต้นทองหลาง (ใบมน)” เธอ

เขียนได้ละเอียดกว่าเรื่องเดียวกันที่คนอื่นเขียน ให้ความรู้เพิ่ม

เติมในเนื้อหาที่คนอื่นไม่มี ละเอียดขนาด “อิน” กับเรื่องที่

เขียนจนถึงจุดที่น้ำาตาซึม ขณะสัมภาษณ์จนเจ้าของเรื่องต้อง

ปลอบ คนท่ีเกิดวันอังคารจะเป็นคนท่ีมีอารมณ์ร่วมกับส่ิงท่ีเกิด                                                                                  

กับตนเองคือ เวทนา สงสาร และพร้อมรับทุกข์ร่วม ซึ่ง 

“กำานัน ถึก” เกิดบ่อยๆ 

คิดว่าคุณอัตถ์อาจจะเคยมีอารมณ์ร่วมในเรื่องอย่างน้ีบ้าง

เหมือนกัน  ทำาให้ผมได้รู้ต่อไปอีกนิดว่าเธอเป็นลูกศิษย์ (เขียน

ข่าว) ของท่านชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ บ.ก.สยามใหม่ (ในอดีต) 

ข้อมูล ๓ คอลัมน์เต็มๆ  ที่ผมย่อลงมาให้สรุปได้ชัดเจน จนผม

คิดว่า “ต้นทองหลาง (ใบมน)” น่าจะเป็นผู้เขียนประวัติ “ทม

ยันตี” เป็นหนังสือพ็อกเกตบุ๊ก แจกงานศพ “พ่ีอ๊ีด” ของเธอด้วย

ผมจำาไม่ได้ว่าได้พบและรู้จัก “ทมยันตี” แต่เมื่อใด แต่

เอาอายุลูกชายคนโตของเธอเป็นมาตรฐานก็คงพอใช้ได้ เพราะ

อายุของ “คุณยอด  ศิริไพบูลย์” ก็ห่างแม่ไม่เกิน ๔๐ ปี

ช่วงเวลาที่ได้พบและรู้จักกับ “ทมยันตี” ผมทำางานหนัง 

สือให้ “โกวิท ศีตะลายัน” (มังกรห้าเล็บ) หน้า ๔ ไทยรัฐที่ 

มังกรการพิมพ์ ในซอยลาดพร้าว ๒๖ เป็นหนังสือของผู้หญิง

มี ฐิตินันท์ ถาวรพินิจธรรม เป็นบรรณาธิการ ซึ่งอยู่ในซอย

ลาดพร้าว ๒๖ เป็นเส้นทางที่ผมต้องผ่านบ้าน “ทมยันตี” ทุก

วัน รู้จักว่าเป็นบ้านนักเขียนอยู่ที่ สกุลไทย ที่มี พี่สุภัทร สวัสดิ์

รักษ์ เป็นบรรณาธิการ 

สำาหรับพี่สุภัทรนี้ผมได้รู้จักกับเธอมาก่อน “ทมยันตี” จึง

ได้รับการแนะนำาให้รู้จักกันและผมเองก็เรียก ทมยันตี ว่า “พี่

ทม” (ไม่ใชพ่ี่อี๊ด เพราะคนชื่อ อี๊ด ที่เป็นนักเขียนในค่ายสกุล

ไทยมีอีก ๒-๓ คน อย่าง คุณชมัยภร แสงกระจ่าง เคยร่วม

งานกันในสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นสตรี ไทยคน

เดียวในทัศนะของผมว่าเธอไม่เคยนุ่งกระโปรง มีแต่ผ้าถุง ผ้า 

ถุง และผ้าถุง นี่คือสตรีไทยที่เรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีจริงๆ) 

อีกคนก็ คุณวาสนา ชูรัตน์ คนนี้เป็นเลขานุการส่วนตัวของพี่สุ

ช่วยเลือกตั้งภาคใต้

เรื่องนี้ แต่จำาเป็นต้องเดินทางไกลครั้งสุดท้ายเพื่อจะไปและ

กลับมาใหม่ สถานที่พูดคุยกันเป็นโรงแรมของคุณอัศวิน อิน

พรหม ถนนวิภาวดีรังสิต

ขอบคุณคุณอัตถ์ ที่กรุณาให้เนื้อที่ข่าว.

กำานัน ถึก

 

ช่างบังเอิญจริงๆ ครับ ผมอ่านสกุลไทยตั้งแต่ยังไม่กี่ขวบ 

อีกเล่มคือ ขวัญเรือน เริ่มต้นคือดูรูปก่อน พออ่านหนังสือออก

ทีนี้ก็ค่อยๆ อ่าน เพราะคุณแม่ผมรับหนังสือสกุลไทยตั้งแต่

ผมจำาความได้ ตอนนั้นเล่มละ ๓ บาท ๕๐ สตางค์ ยันเล่ม

สุดท้ายเหมือนกัน เพราะเป็นแฟนทมยันตี นักเขียนอีกท่านคือ 

อมราวดี ที่แปลเรื่องอ่านแล้วเพลิดเพลิน

วันน้ีหนังสือยังเก็บเป็นกองท่วมหัวเลยครับ มีโอกาสกลับ

ไปเยี่ยมคุณแม่เมื่อไหร่ก็หยิบมาดูทีละกอง แค่ดูรูปอย่างเดียว

ก็คุ้มแล้วครับ 

หลายเรื่องที่เคยอ่านถูกนำามาทำาเป็นละครในทีวี แต่ผมก็

ไม่ค่อยได้ดูละครทีวี แต่เท่าที่ฟังๆ สู้อ่านเอาไม่ได้เลยครับ เช่น

เรื่องทวิภพ ส่วนเรื่องคู่กรรม จำาได้ว่าเขียนลงในขวัญเรือน มา

ทำาละครทีวีโด่งดังมาก แต่ผมก็ไม่ได้ดูเช่นเคย เพราะไม่ค่อย

ชอบดูละครทีวี 

สมัยเด็กๆ จำาง่าย สกุลไทยเล่มใหญ่  ขวัญเรือนเล่มเล็ก 

ตอนหลังมี หญิงไทย กุลสตรี เล่มเท่าขวัญเรือน นึกย้อนกลับ

ไปผมก็อ่านหนังสือเยอะเหมือนกัน ยกเว้นหนังสือเรียน ฮ่าๆๆๆ.

เดิม เดิม

 * “การเมือง” อาสาสรรค์เมือง

รุ่งเรืองปัจจัยสี่พร้อมสรรพ

“ผู้นำา” คุณธรรมคณานับ

นำาทัพประชาเจริญใจ

 * “การเมือง” เรื่องหลงอำานาจ

ฉกาจโลภผลประโยชน์ใหญ่

เล่นเล่ห์ลับลมคมใน

เละไหลเป็นขี้อย่างเดิม

 * “ประชาธิปไตย” แค่คำา

ของระยำา “ปอบเปรต” ฮึกเหิม

สาธุชนต้องมั่น “ธรรม” เจิม

เสริมดวงจิตดวงใจป้องกัน

 * มีความหวังสักนิดยังดี

“การเมือง” เป็นศรีเจริญขวัญ

ถือเอาศีลเอาธรรมเป็นสำาคัญ

สร้างสรรค์ “บ้านเมือง” ยั่งยืนฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

อนุมัติ อาหมัด
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พิษณุโลก • ตร.สืบภาค 2 ร่วมกับ ตร.สภ.

เมืองพิษณุโลก แกะรอยมิจฉาชีพออนไลน์ 

ทลายขบวนการผลิตซิมเถื่อน SHUT DOWN 

BLACK-SIM จับสองสามีภรรยาชาวพิษณุโลก 

ลักลอบขายซิมเบอร์มงคลเถื่อน บางรายสูญ

เงินถึง 270,000  บาท พร้อมของกลางซิม

เถื่อน 1,500 ซิม ยังมีพฤติกรรมแอบตัดต่อ

บัตรประจำาตัวประชาชน 15,600 ภาพ

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 9 พ.ย.  

ชุดลาดตระเวนออนไลน์ (ONLINE PATROL) 

ของ บก.สส.ภ.2 ได้ตรวจสอบพบคดีอาชญา 

กรรมทางเทคโนโลยีที่ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า 

“เบอร์มงคล รหัสเปลี่ยนชีวิต” มีการลักลอบ

จำาหน่ายเบอร์ โทรศัพท์ที่มีเลขสวยและมี

การลงทะเบียนซิมการ์ดไว้แล้ว เมื่อทำาการ

ตรวจสอบพบว่ากลุ่มคนร้ายจะลักลอบนำา

ข้อมูลของประชาชนที่เคยสั่งซื้อซิมการ์ดกับ

กลุ่มคนร้ายไปลงทะเบียนเปิดเบอร์ใหม่อีก

จำานวนมาก โดยที่เจ้าของบัตรประจำาตัว

ประชาชนไม่รู้เรื่อง และเมื่อกลุ่มคนร้าย

ลงทะเบียนด้วยข้อมูลของผู้เสียหาย จนถึง

กำาหนดที่บุคคลคนหนึ่งจะลงทะเบียนเปิด

เบอร์ได้แล้วนั้น  กลุ่มคนร้ายยังอาศัยการตัด

ต่อโดยปลอมแปลงบัตรประจำาตัวประชาชน

เดิม เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลตบตาเจ้าหน้าที่

ผู้ให้บริการรับลงทะเบียน 

ทำาให้สามารถลงทะเบียนสั่งซื้อเบอร์

โทรศัพท์ ได้อย่างไม่จำากัดด้วยชื่อของผู้เสีย

หาย และลักลอบขายเบอร์เหล่านั้นให้กลุ่ม

อุตรดิตถ์ • เจ้าทุกข์ชาย-หญิง 4 รายโร่แจ้ง

ความจับนายเจ๋ง อ้างรู้จักผู้ ใหญ่ใน รฟท.  

สามารถฝากคนเข้าทำางานในตำาแหน่งพนัก 

งานและลูกจ้างโดยไม่ต้องสอบ พร้อมเรียกค่า

ดำาเนินการวิ่งเต้นเกือบ  800,000 บาท ความ

แตกรู้ว่าถูกหลอกหลังผู้ว่าการรถไฟมีหนังสือ

แจ้งไล่ออก

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน

ว่า ที่สถานีตำารวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ นางกิ่ง

นภา วรรณชัย อายุ 56 ปี, นางวาสนา ไพเชฐ

ศักดิ์,  นางอัญชลี วงษ์จันทร์ อายุ 46 ปี เป็น

คน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ และนายพรมมิน  

ศิริสุข อายุ 64 ปี ชาว อ.เมืองอุตรดิตถ์ ได้เข้า

แจ้งความกับ ร.ต.ท.หญิง กรองทอง แสงศิริ 

รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำารวจภูธรเมือง

อุตรดิตถ์ เพื่อร้องทุกข์เอาผิดกับนายธวัชชัย 

หรือเจ๋ง  พนักงาน รฟท.รายหนึ่ง สังกัดแขวง

โรงงานอุตรดิตถ์ กองลากเลื่อนเขตอุตรดิตถ์ 

ศูนย์ลากเลื่อนฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย โดยกล่าวหาว่าหลอกให้ โอนเงิน

เพื่อเป็นค่าดำาเนินการวิ่งเต้นเข้าทำางานเป็น

พนักงานและลูกจ้างในพื้นที่อุตรดิตถ์และแพร่ 

ตั้งแต่ 70,000-320,000 บาท โดยไม่ต้องสอบ

ผู้เสียหายทั้ง 4 รายสูญเงินรวมทั้ง

สิ้น 744,000 บาท เหตุเกิดที่กองลากเลื่อน

เขตอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ โดย

มีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินผ่านสมุด

บัญชีธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย และ

ธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าสมุดบัญชีธนาคาร

กรุงไทยของนายธวัชชัย  หรือเจ๋ง รวมถึงคลิป

วิดีโอและคลิปเสียงการสนทนาพูดคุยระหว่าง

นายธวัชชัยกับผู้เสียหายทุกราย ที่กล่าวอ้าง

กรุงเทพฯ • ตำารวจทางหลวงดักสกัดจับ

สาวใหญ่ลักลอบขนไวน์หนีภาษี 40 ลัง 

จากแนวชายแดนบ้านแหลม อ.โป่งน้ำาร้อน 

จ.จันทบุรี  เพื่อนำาไปส่งปลายทางที่ จ.สมุทร 

ปราการ 

วันท่ี 9 พ.ย.64 ท่ีกองบัญชาการ

ตำารวจสอบสวนกลาง นำาโดย  พล.ต.ท.จิร

ภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำารวจสอบสวน

กลาง (ผบช.ก.)  พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ 

ผู้บังคับการตำารวจทางหลวง (ผบก.ทล.)  

พ.ต.ต.พร้อมพล นิตย์วิบูลย์ สว.ส.ทล.4 กก.3 

(จันทบุรี) ร่วมกันจับกุมนางธนาภรณ์ (สงวน

นามสกุล) อายุ 61 ปี ชาว จ.จันทบุรี ข้อกล่าว

หา “ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำาหน่าย ช่วยพาไป

เสีย ซื้อรับจำานำา หรือรับไว้ โดยประการใด 

ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้เสียภาษี

หรือของต้องจำากัด หรือของต้องห้าม หรือ

ที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังมิได้ผ่าน

พิธีศุลกากรโดยถูกต้อง หรือเป็นของที่นำา

เข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงอากร 

ข้อจำากัด หรือข้อห้ามอันเกี่ยวแก่ของนั้น”

พร้อมตรวจยึดของกลาง 1.รถยนต์ 

ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีดำา หมายเลข

ทะเบียน ขง 23 ชลบุรี 2.ไวน์ต่างประเทศ 

ชนิดกล่องสีแดง จำานวน 28 ลัง (336 ขวด) 

3.ไวน์ต่างประเทศ ชนิดกล่องสีดำา  จำานวน 

8 ลัง (96 ขวด) 4.ไวน์ต่างประเทศ ชนิด

กล่องสีดำา ฝาปิดสีขาว จำานวน 4 ลัง (48 

ขวด) รวมไวน์จำานวนทั้งหมด 40 ลัง  (480 

ขวด) จับกุมที่บริเวณถนนสุขุมวิท (สาย 3) 

ระหว่าง  กม.293-294 ต.นายายอาม อ.นา

ยายอาม จ.จันทบุรี

การจับกุมคร้ังน้ีเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ทางหลวงชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับ

ว่า มีรถยนต์ต้องสงสัยขนสุราที่ยังมิได้เสีย

ภาษี เป็นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูน

เนอร์ สีดำา หมายเลขทะเบียน ขง 23 ชลบุรี 

ขับมาจากแนวชายแดน อ.โป่งน้ำาร้อน โดย

ใช้เส้นทางสาย 317 เพื่อมุ่งหน้าไปยัง 

จ.สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ตำารวจทางหลวง

จึงได้ตั้งจุดสกัดบริเวณ กม.293-294 ต.นา

ยายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

ต่อมาพบรถยนต์ต้องสงสัยตามที่

สายลับแจ้ง จึงได้ส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อ

ตรวจสอบ พบนางธนาภรณ์เป็นผู้ขับขี่ จาก

นั้นนำารถยนต์คันดังกล่าวมายังหน่วยบริการ

ประชาชนตำารวจทางหลวงนายายอามเพื่อ

ตรวจสอบ จากการตรวจสอบภายในรถยนต์

พบผ้าคลุมสีลายพรางและสีเขียวคลุมปิดถุง

ดำาอยู่ ภายในถุงดำาพบกล่องบรรจุไวน์ต่าง

ประเทศจำานวน  40 ลัง ไม่ปิดอากรแสตมป์

จากการสอบถามนางธนาภรณ์

ให้การรับสารภาพว่า ของกลางดังกล่าว

เป็นของตนเองจริง ซึ่ งตนรับมาจาก

แนวชายแดนบ้านแหลม อ.โป่งน้ำาร้อน 

จ.จันทบุรี เพื่อนำาไปส่งปลายทางที่ จ.สมุทร 

ปราการ โดยได้ค่าจ้างในการขนส่งลังละ 

400 บาท จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำารวจจึงนำา

ตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.นายายอาม 

จ.จันทบุรี ดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

ทลายขบวนการผลิตซิมเถื่อน
แอบขายเบอร์มงคลปลอมทางเฟซบุ๊ก

ลูกค้าที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียนตามกฎหมาย 

ในบางรายมีราคาสูงถึง 270,000  บาท ซึ่ง

อาจมีกลุ่มมิจฉาชีพซื้อเพื่อนำาไปใช้งานทำาให้

เจ้าหน้าที่ตำารวจตรวจสอบได้ยาก สร้าง

ความเสียหายให้สังคมและเป็นภัยต่อความ

มั่นคงของประเทศ  

อีกทั้งกลุ่มคนร้ายมีประวัติต้องโทษ

ในคดียาเสพติดและอาวุธปืน จึงรายงานให้ 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ทราบ 

และได้ลงมาควบคุมสืบสวนจับกุมด้วยตนเอง 

โดย ผบ.ตร.ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรม

สุธีร์ ผบก.สส.ภ.2 นำาทีมสืบสวนร่วมกับ 

พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ผกก.สภ.เมือง

พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ตำารวจ สภ.เมือง 

พิษณุโลก ดำาเนินการจับกุมนายอนุวัติ พุ่ม

มา อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 86 ม.6 ต.ปาก

โทก อ.เมืองพิษณุโลก สองสามีภรรยาผู้

ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลกที่ 

จ.287/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผู้

ต้องหาที่ 1 และ น.ส.ณภษร ขุนพารเพิง อายุ 

33  ปี ที่อยู่ 75/1 ม.4 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิม 

พระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช  ผู้ต้องหาตาม

หมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลกที่ จ.288/2564 

ผู้ต้องหาที่ 2 

พร้อมด้วยของกลางคอมพิวเตอร์ 

CPU จำานวน 1 เครื่อง ตรวจสอบแล้วพบ

ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของผู้ต้องหาตัดต่อ

บัตรประจำาตัวประชาชนประมาณ 15,600 

ภาพ เอกสารการลงทะเบียนเปิดเบอร์ โทร 

ศัพท์ที่ถูกปลอมแปลงจำานวน 69 ฉบับ บัตร

ประจำาตัวประชาชนปลอมจำานวน 68 ฉบับ 

(68 คน) ซิมการ์ดผ่านการลงทะเบียนแล้ว

ประมาณ 1,500 ซิมการ์ด

โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันปลอมเอกสาร

ราชการและใช้เอกสารราชการปลอม, ร่วม

กันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มี

มาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และ

มาตรการนั้นมิได้มีไว้สำาหรับตน และร่วมกัน

โดยทุจริตหรือโดยการหลอกลวงนำาเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน

หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่

น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน”

โดยชั้นจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 ยอมรับว่า

เป็นบุคคลตามหมายจับ และให้การภาคเสธ โดย

ยอมรับว่าเอกสารบัตรประจำาตัวประชาชน

เป็นของปลอม โดยซิมเหล่าน้ันขายให้กลุ่ม

คนในโลกออนไลน์ผ่าน  facebook อาจจะมี

กลุ่มมิจฉาชีพมาซื้อ โดยยอมรับว่าหมายเลข

ที่ตนเองขายไปจะถูกนำาไปใช้ทำาอะไรบ้างก็

ไม่รู้ และจากการสืบสวนพบว่ามีบางเบอร์

ขายในราคาสูงสุดถึง 270,000 บาท

 พล.ต.ต.ธีรเดชกล่าวว่า “ขอเตือนภัย

ประชาชน การซื้อของออนไลน์เป็นช่องทาง

ให้มิจฉาชีพนำาข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ ให้ใช้

ความระมัดระวัง หากมีความจำาเป็นที่จะต้อง

ส่งข้อมูลบัตรประจำาตัวประชาชน  ให้ทำาการ

ขีดคร่อมหรือใส่ข้อความลายน้ำา พร้อมระบุ

ข้อความให้ชัดเจนว่าใช้เพื่อการใด อย่าชะล่า

ใจอย่าไว้ ใจใครในโลกออนไลน์ ด้วยความ

ปรารถนาดีจากทีมลาดตระเวนออนไลน์ 

บช.ภ.2”.

รวบสาวใหญ่ลอบขนไวน์เลี่ยงภาษี

จี้เอาผิดหนีคดี

โกงรับเงินเดือน

อดีตนายกอบต.
บุรีรัมย์ • วันที่ 9 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน

ว่า นายสนิท บุญทวี อดีตสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำาบล (ส.อบต.) ไทยสามัคคี 

อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ได้นำาเอกสารหลักฐาน

เข้าร้องเรียนสำานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เร่งรัดตรวจสอบ

เอาผิดอดีตนายก อบต.ไทยสามัคคี พร้อมทั้ง

ตรวจสอบคุณสมบัติด้วยว่า เป็นบุคคลที่ต้อง

ห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากอดีต

นายก อบต.คนดังกล่าว มีพฤติกรรมหนีหมาย

จับคดีทุจริตหลายโครงการที่ ป.ป.ช.ได้ชี้มูล

ความผิดทั้งอาญาและวินัยไปแล้วเมื่อวันที่  

30 ต.ค.62 กระทั่งคดีหมดอายุความ  

ซ่ึงผู้ร้องระบุว่า นอกจากจะกังขาที่

อดีตนายก อบต.สามารถหลบหนีการจับกุม

ของเจ้าหน้าที่ ได้จนคดีหมดอายุความแล้ว 

แต่ช่วงระหว่างที่หลบหนีการจับกุม ทำาไมยัง

สามารถเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน และ

เงินประจำาตำาแหน่งตามปกติได้ และเมื่อวันที่ 

18 ต.ค.64 ยังไปลงสมัครรับเลือกตั้งชิงนายก 

อบต.ที่จะมีการเลือกตั้งกันในวันที่ 28  พ.ย.ที่

จะถึงนี้ ได้อีกด้วย โดยที่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ว่าเป็น

บุคคลที่ขาดคุณสมบัติแต่อย่างใด จึงอยากให้ 

ป.ป.ช.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อ

เท็จจริง หากมีพยานหลักฐานว่าอดีตนายก 

อบต.กระทำาผิดจริง ควรจะดำาเนินคดีตาม

กฎหมายและถอดจากการเป็นผู้สมัครด้วย    

นายสนิทยังยืนยันว่า ที่ตนเองมาร้อง

เรียนให้ตรวจสอบเอาผิดอดีตนายก อบต.นั้น ไม่

ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง เพราะตนเองไม่ใช่

ผู้สมัครคู่แข่งและประกาศจะไม่เล่นการเมืองอีก 

แต่ที่มาร้องเพราะอยากให้เกิดความถูกต้องใน

สังคม ผู้ที่กระทำาผิดหรือทุจริตเงินงบประมาณ

แผ่นดินควรจะได้รับโทษตามกฎหมาย ทั้งจะได้

ไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่นอีก   

ด้าน น.ส.สุรีรัตน์ นวลฉิมพลี ผู้อำานวย

การสำานักงาน ป.ป.ช.ประจำา จ.บุรีรัมย์ กล่าว

ว่า กรณีที่มีการร้องเรียนอดีตนายก อบต.ไทย

สามัคคีกระทำาทุจริตนั้น ป.ป.ช.ได้มีมติชี้มูล

ความผิดทั้งอาญาและวินัยไปแล้ว ทั้งได้ยื่น

ขอศาลอนุมัติออกหมายจับอดีตนายก อบต.

ผู้นี้ด้วย แต่ผู้ต้องหาได้หลบหนีหมายจับจน

คดีหมดอายุความเมื่อปลายเดือน พ.ย.62 ซึ่ง 

ป.ป.ช.ไม่สามารถจะดำาเนินการอะไรได้เพราะ

ตามกฎหมายฉบับเดิมระบุไว้แบบนั้น 

ส่วนกรณีที่อดีตนายก อบต.ยังไปเซ็น

งาน เบิกเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินประจำา

ตำาแหน่งช่วงที่หลบหนีหมายจับนั้น ซึ่งถือเป็นการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ป.ป.ช.ได้รับเรื่องร้องเรียน

ไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งได้ข้อมูลมา

พอสมควร หากพบข้อมูลหลักฐานว่ากระทำาผิด

จริงต้องดำาเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนที่ผู้ร้องขอ

ให้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของอดีตนายก 

อบต.ว่า เป็นบุคคลต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติ 

ในการลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.หรือไม่นั้น 

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทาง กกต.ว่าจะวินิจฉัย

อย่างไร เพราะไม่ใช่อำานาจหน้าที่ของ  ป.ป.ช.

แจ้งจับจนท.รฟท.หลอกฝากงาน

เรียก8แสนความแตกโดนไล่ออก

สามารถฝากเข้าทำางานในตำาแหน่งต่างๆ อาทิ 

เสมียนบัญชี กองการรถไฟอุตรดิตถ์, พนักงาน

เทคนิค 4 กองการรถไฟอุตรดิตถ์, เจ้าพนักงาน

ระดับ 6 ภายในศูนย์ปฏิบัติการการเดินรถ  

ภาค 3 จ.อุตรดิตถ์ และตำาแหน่งเสมียนประจำา

สถานีรถไฟบ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 

ลงแฟลชไดร์ฟส่งมอบให้พนักงานสอบสวน 

ซึ่งพนักงานสอบสวนได้รับคำาร้องทุกข์และจะ

ดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป

นางกิ่งนภากล่าวว่า นายธวัชชัยหลอก

ลวงว่าสามารถฝากลูกสะใภ้ ให้เข้าทำางาน

บรรจุเป็นเสมียนบัญชี กองการรถไฟอุตรดิตถ์ 

ซึ่งมีตำาแหน่งงานว่างอยู่ โดยไม่ต้องผ่านการ

สอบบรรจุตามขั้นตอนเหมือนบุคคลทั่วไป และ

จะเริ่มทำางานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.64 แต่จะต้อง

จ่ายเงิน 320,000 บาท เพื่อเป็นค่าวิ่งเต้น

ให้ได้ตำาแหน่งตามที่ต้องการ นัดไปเจอกันที่

ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่ง จากนั้นโอน

เงินไปให้ครั้งแรก 300,000 บาทที่ธนาคาร มี

เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำาเนินการโอนเงินไปให้ ครั้ง

ที่สองเรียกร้องขอเงินเพิ่มอีกจำานวน 20,000 

บาท จึงโอนให้ผ่านทางตู้เอทีเอ็ม พร้อมย้ำา

ว่าวันที่ 1 ก.ย.64 ได้เข้าทำางานอย่างแน่นอน 

จนถึงวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมาลูกสะใภ้ก็ยังไม่ได้

เข้าทำางาน จึงเดินทางไปสอบถามเจ้าหน้าที่

สถานีรถไฟอุตรดิตถ์เกี่ยวกับการเปิดรับบรรจุ

พนักงานในตำาแหน่งเสมียนบัญชีตามที่นาย

ธวัชชัยกล่าวอ้าง ก็ได้รับคำาตอบว่าไม่มีการ

เปิดรับสมัครหรือสมัครสอบตำาแหน่งเจ้าหน้าที่

และพนักงานของการรถไฟอุตรดิตถ์แต่อย่าง

ใด

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พ.ย.ได้รับเอกสาร

เรื่องลงโทษไล่นายธวัชชัย ออกจากการเป็น

พนักงาน เนื่องจากขาดงานตั้งแต่วันที่ 27 

ส.ค.64  ถึง 13 ต.ค.64 เป็นการขาดงานเกิน 

15 วัน ลงนามโดยนายสมพร บุญนวล วิศวกร

อำานวยการศูนย์ลากเลื่อน ปฏิบัติการแทนผู้

ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงทำาให้

แน่ใจว่าถูกนายธวัชชัยหลอกลวงให้ โอนเงิน

เป็นค่าดำาเนินการจำานวนทั้งสิ้น 320,000 บาท 

จึงมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำาเนินคดี

ตามกฎหมายต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าทุกข์วันนี้มี

ทั้งหมด 4 รายที่ถูกนายธวัชชัยหลอกให้ โอน

เงินเพื่อเป็นค่าดำาเนินการวิ่งเต้นเข้าทำางาน

เป็นพนักงานและลูกจ้างโดยไม่ต้องสอบ 

ประกอบด้วย 1.นางกิ่งนภา วรรณชัย ถูกอ้าง

ว่าสามารถฝากลูกสะใภ้เข้าทำางานบรรจุเป็น

เสมียนบัญชี กองการรถไฟอุตรดิตถ์ โอนเงิน

ไปรวมทั้งสิ้น 320,000 บาท 2.นางวาสนา  

ไพเชฐศักดิ์ อ้างว่าสามารถฝากน้องสาว ซึ่ง

ทำางานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานการรถไฟแห่ง

หนึ่งในกรุงเทพฯ ให้ได้เข้าทำางานในตำาแหน่ง

เสมียนประจำาสถานีรถไฟบ้านปิน ต.บ้านปิน 

อ.ลอง จ.แพร่ โอนเงินจำานวน 70,000 บาท 

3.นางอัญชลี วงษ์จันทร์ อ้างว่าสามารถฝาก 

ลูกสาวให้ทำางานเป็นเจ้าพนักงานระดับ 6 

ภายในศูนย์ปฏิบัติการการเดินรถ ภาค 3 

จ.อุตรดิตถ์ โอนเงินจำานวน 250,000 บาท 

และ 4.นายพรมมิน ศิริสุข อ้างว่าสามารถ

ฝากลูกชายทำางานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานการ

รถไฟแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ และสามารถช่วย

เข้าทำางานเป็นพนักงานเทคนิค 4 กองการ

รถไฟอุตรดิตถ์ โอนเงินจำานวน 104,000 บาท   

รวมเงินที่ เจ้าทุกข์ทั้ง 4 รายโอนทั้งสิ้น  

744,000 บาท.

บช.น.คุมไรเดอร์ฝ่าฝืนกฎจราจรจับทันที

กรุงเทพฯ • วันที่ 9 พ.ย.64 ที่กองบัญชาการตำารวจนครบาล  (บช.น.) พล.ต.ต.จิรสันต์ 

แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. รับผิดชอบงานจราจร และโฆษก บช.น. เปิดเผยว่า ได้สั่งการ

ให้ทุก บก.ดำาเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่ กรณีมีภาพปรากฏในสื่อโซเชียล 

มีเดียและได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ว่ามีพนักงานขนส่งอาหารเดล ิ

เวอรี (ไรเดอร์) กระทำาผิดกฎหมายจราจร เช่น ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับรถเร็ว ไม่สวม

หมวกนิรภัย เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงได้สั่งการให้ทุก สน.เข้าไปดำาเนินการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 8 พ.ย. เวลา 16.00 น. ตำารวจจราจร สน.พหลโยธิน พร้อม

กำาลังจราจรได้ดำาเนินการเข้าไปประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ และกำาชับพนักงานขับ

รถขนส่งอาหารเดลิเวอรีช่วงแยกเสนา-แยกเกษตร ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรขับขี่รถด้วย

ความปลอดภัย  พร้อมสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ และจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ทั้งนี้ บช.น.ได้ขอความร่วมมือทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมาย

จราจร และหากพบว่ามีการกระทำาผิดกฎหมายจราจรก็จะดำาเนินการจับกุมตามความผิด 

คนร้ายตระเวนขโมยมิเตอร์น้ำากว่า 20 ราย

ขอนแก่น • วันที่ 9 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกโซเชียลมีเดียและเพจต่างๆ ทั่ว 

จ.ขอนแก่น ได้มีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ที่ร้านอาหารชื่อ “ชางหลง” 

เขตเทศบาลนครขอนแก่น  บันทึกภาพเหตุการณ์คนร้ายเป็นชายอายุประมาณ 40 ปี ขี่รถ

จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 100 สีน้ำาเงิน ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ตรงไปยังจุดที่ติดตั้งมิเตอร์

น้ำาของร้าน ก่อนลงมือก่อเหตุลักขโมยโดยใช้เวลาไม่ถึง 2  นาที แล้วขี่รถออกไปโดยไม่สนว่า

มีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่บริเวณโดยรอบของร้าน อีกทั้งร้านอยู่ห่างจาก สภ.เมืองขอนแก่น

ไม่ถึง 100 เมตร ในเวลาต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยพบกับ น.ส.สิตา 

นัน สุริยวงศ์ อายุ 31 ปี เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุซึ่งเปิดเป็นร้านอาหาร บอกว่าขณะเกิด

เหตุเป็นช่วงเช้ามืดของเมื่อวานที่ผ่านมา (8 พ.ย.) เป็นช่วงที่พนักงานในร้านพักอาศัยอยู่

บนตึก คนร้ายน่าจะเป็นมืออาชีพเพราะใช้เวลาลงมือไม่ถึง 2 นาที และน่าตกใจเมื่อเข้า

แจ้งความที่ สภ.ขอนแก่น ปรากฏว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความว่ามิเตอร์น้ำาประปาถูกขโมย

ไปกว่า 20 ราย ส่วนใหญ่อยู่ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  จึงอยากให้เจ้าหน้าที่เร่ง

ติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำาเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ โดยเร็วที่สุด

สสจ.อำานาจเจริญเตือน ปชช.ระวังโรคฤดูหนาว 

อำานาจเจริญ • สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญแจ้งว่า ในพื้นที่ จ.อำานาจเจริญ

เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศโดยทั่วไปตอนกลางวันท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก และ

กระแสลมพัดแรงเป็นช่วงๆ อาจทำาให้ฝุ่นละอองเข้าตาเป็นโรคตาแดงได้ ส่วนกลางคืน

อากาศหนาว ผู้สูงอายุและเด็กเล็กควรดูแลเป็นพิเศษ เวลานอนต้องห่มผ้าหนาๆ หากปล่อย

ปละละเลยอาจเป็นโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวมได้ และควรดื่มน้ำาอุ่นบ่อยครั้ง  

รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ และไม่ควรดื่มสุราท่ามกลาง

อากาศหนาว ซึ่งการดื่มสุราไม่สามารถคลายหนาวได้ ยิ่งจะทำาให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน 

อาจช็อกเสียชีวิตได้ และมีบางคนเข้าใจว่าการบริโภคเนื้อสุนัขสีดำาจะทำาให้ร่างกายอบอุ่น 

คลายหนาวได้ ไม่เป็นความจริงเป็นความเชื่อผิดๆ ซึ่งการบริโภคเนื้อสุนัขไม่ว่าจะสีอะไร ก็

เหมือนการบริโภคเนื้อสัตว์ทั่วไป และควรบริโภคอาหารที่มีวิตามินครบถ้วน และหากเจ็บ

ป่วยควรไปพบแพทย์ตามสถานพยาบาลใกล้บ้านจะได้รักษาทันท่วงที

สลดพ่อเฒ่าตายปริศนาในสวนยาง

กระบี่ • วันที่ 9 พ.ย.64 พ.ต.อ.เสกสรร แก้วสว่าง ผกก.สภ.ลำาทับ จนท.ชุดสืบสวน 

สภ.ลำาทับ ตำารวจพิสูจน์หลักฐาน ภ.จว.กระบี่ แพทย์เวร รพ.ลำาทับ จนท.กู้ภัยมูลนิธิกระบี่

พิทักษ์ประชาลำาทับ เดินทางไปตรวจสอบภายในสวนยางพารา ม.10 บ.ควนเจริญ ต.ลำา

ทับ อ.ลำาทับ  หลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบศพคนเสียชีวิตภายในสวนยาง โดยที่เกิดเหตุ

พบชาวบ้านยืนมุงอยู่จำานวนมากในสวนยางอายุประมาณ 1 ปี  สภาพมีหญ้าขึ้นรก กลาง

ร่องยางพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือ นายโปรง  ฟุ้งเฟื่อง อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26  

ม.10 ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 500 เมตร สภาพศพสวมเสื้อยืดคอโปโลสีดำา กางเกง

ขาสั้นสีขาว รองเท้าแตะสีขาว ตามตัวไม่พบบาดแผล ค้นในตัวพบกระเป๋าสตางค์ภายในมี

เงินสดประมาณ 1 พันบาท คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วกว่า  24 ชม. จนท.จึงนำาร่างผู้เสียชีวิต

ส่งไปตรวจพิสูจน์ที่ รพ.อย่างละเอียดอีกครั้ง นางปรีชา เกลี้ยงมณี อายุ 52 ปี ลูกสาวผู้ตาย

ให้การว่า ก่อนนี้ญาติๆ ออกตามหาพ่อที่หายตัวไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา แต่ค้นหากันอยู่

บริเวณบ้านนาน 2 วันยังไม่พบ กระทั่งบ่ายวันนี้มาพบเป็นศพในสวนยาง ซึ่งโดยส่วนตัว

ยังไม่เชื่อว่าพ่อไปเสียชีวิตเอง เชื่อว่าน่าจะมีคนพาพ่อไปแล้วถูกทำาร้ายจนตาย เพราะโดย

นิสัยพ่อจะไม่ค่อยเดินไปยังจุดดังกล่าว วันที่หายตัวไปออกจากบ้านไปตั้งแต่เวลา 10.00 น. 

บอกว่าจะเอาเงินไปแลกที่บ้านชาวบ้านใกล้ๆ กันจำานวน 1,000 บาท  จากนั้นก็หายตัวไป 

จึงอยากให้ตำารวจสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดและนำาศพส่งไปตรวจก่อน.
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7บทความ

มันมาแน่...จะมาเมื่อไหร่เท่านั้น

หนๆ ก็เขียนเรื่อง “ดีลแห่งปี” ระหว่างเครือธนาคาร

ไทยพาณิชย์กับ “บิทคับ” มาแล้ว ก็ควรจะต้องมอง

อนาคตในสายตาของคนรุ่นใหม่ที่เขากำาลังมุ่งมั่นสร้าง

ธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่หนักหน่วง

รุนแรง

ผมเชื่อของผมว่าคนยุค baby-boomer อย่างผมต้องไม่

ยอมล้าสมัย พยายามทำาความเข้าใจกับการปรับเปลี่ยนของ

โลก

ที่เราไม่เคยคิดว่ามนุษย์จะไปดาวอังคารได้ วันนี้ผมเริ่ม

จะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนผมจากโลกนี้ ไปด้วยซ้ำา (แปลว่า

ผมต้องไม่หยุดหายใจง่ายๆ)

ที่ไม่เคยเชื่อว่าทุกอย่างจะอยู่ในมือถือเครื่องเดียวได้ 

วันนี้มันวิ่งไปไกลกว่าที่คาดคิดหลายร้อยเท่า

ที่เคยขึ้นว่าโลกนี้มีใบนี้ใบเดียวก็ต้องเชื่อว่าจะมี “โลก

เสมือนจริง” ที่เรียกว่า Metaverse เกิดขึ้นได้ในอนาคตอัน

ใกล้

คุณจิรายุส “ท็อป” ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ร่วมก่อตั้ง Bitkub 

ที่เป็นข่าวฮือฮาอยู่ขณะนี้ บอกผมในหลายโอกาสว่า โลก

อนาคตสำาหรับคนยุคของเขานั้นจะแตกต่างไปจากที่เราเคย

รู้จักและที่กำาลังประสบอยู่อย่างแน่นอน

เขามองว่า Blockchain-NFT-Metaverse จะกลายเป็น

อนาคตของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แน่นอนว่าจะต้องมีคนตั้งคำาถามมากมายว่านั่นเป็น

เพียงความฝัน ความทะเยอทะยานของคนรุ่นใหม่นี้หรือไม่

แต่ผมเฝ้ามองอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องเชื่อว่าอะไรที่เรา

เชื่อวันนี้ว่า “เป็นไปไม่ได้” มันกำาลังจะกลายเป็นสิ่งที่ “เป็น

ไปได้” หรือ “ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้” ด้วยซ้ำาไป

จิรายุสเคยพูดไว้ในงานสัมมนา Better Trade 

Symposium 2021 ในหัวข้อ “NFT Revolution” ว่า 

เทคโนโลยีใหม่อย่าง NFT, Blockchain, Metaverse จะกลาย

เป็นอนาคตของโลก เพราะจะเป็นช่องทางใหม่ในการสร้าง

มูลค่า ประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายวงการในโลกความเป็น

จริง

“ท็อป” ตั้งข้อสังเกตว่าทุกๆ 10 ปี จะมีเทคโนโลยีใหม่

ที่จะมาเปลี่ยนโลก 

ตัวอย่างเช่นในช่วงปี ค.ศ.1990 เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นในโลกนี้

และ 10 ปีต่อมาก็มีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

ต่อมาอีก 10 ปีก็เกิด Smart Phone 

กาแฟดำ
ไ

พิสูจน์ด้วยความจริงต่อมาว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ ได้เข้ามา

เปลี่ยนโลกอย่างหนักหน่วงรุนแรง

ตามมาด้วยการก่อเกิดของธุรกิจมูลค่าหลักหลายล้านล้าน

บาท 

ย้อนกลับไป ขณะนั้นจะไม่มีใครเชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านั้น

จะเข้ามาเปลี่ยนโลกก็ตาม

ใครพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้เมื่อ 20-30 ปีก่อนจะถูกเยาะเย้ย

ถากถางและด้อยค่าด้วยซ้ำาไป

มาวันนี้เทคโนโลยีอย่าง Blockchain และ NFT (Non-

Fungible Token) รวมไปถึงเทคโนโลยีอย่าง Metaverse ที่จะมา

เปลี่ยน “สังคมก้มหน้า” ให้กลายเป็น “สังคมใส่แว่น” 

นั่นแปลว่าผู้คนจำานวนมากจะใส่แว่นเพื่อเข้าสู่โลก 

“Metaverse” หรือ “โลกเสมือน” แทน 

แม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Facebook ยังต้อง

ปรับตัวเองด้วยการ “รีแบรนด์ตัวเอง” ให้กลายเป็น “Meta” 

เตรียมความพร้อมเข้าสู่โลก Metaverse 

ถึงขนาดยอมทิ้งแบรนด์ “Facebook” 

เพราะมีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี Metaverse ว่าจะมา

เขย่าโลกอีกรอบหนึ่ง

เมื่อมีโลก Metaverse “โลกเสมือน” แล้ว ก็ต้องมีกิจกรรม

และวิถีชีวิตของมนุษย์ในโลกเสมือนนั้น

ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยีอย่าง “NFT” จึงเข้ามามีบทบาท

สำาคัญในการนำาสิ่งต่างๆ ในโลกความเป็นจริง พร้อมกับมูลค่า

ของสิ่งนั้นๆ เข้าไปสู่ในโลกดิจิทัล

แตกต่างกับเทคโนโลยีก่อนหน้าอย่าง “อินเทอร์เน็ต” ที่มี

ความสามารถที่เรียกว่า “Digital abundant” หรือการสามารถทำา

สิ่งต่างๆ ได้ โดยไร้ข้อจำากัดทางกายภาพ

นั่นแปลว่าทุกอย่างจะเพิ่มความรวดเร็ว, สามารถขยาย

ขนาดเพื่อรองรับสิ่งต่างๆ ได้ง่ายมากกว่าในโลกที่จับต้องได้ 

โลกได้ผ่านจากการส่งจดหมายมาเป็นอีเมล 

เปลี่ยนจากจัดประชุมในห้องประชุมเป็นการจัดประชุม

ผ่านช่องทางออนไลน์แทนช่วงการระบาดของโควิด-19 ได้

ตอกย้ำาถึงความจริงข้อนี้

จุดอ่อนของสิ่งแวดล้อมวันนี้ที่เรียกว่า “Digital abundant” 

คือการที่ไม่สามารถนำา “เงิน” หรือมูลค่าของสิ่งต่างๆ เข้าไปได้ 

แต่เทคโนโลยีใหม่อย่าง “บล็อกเชน” สร้างสิ่งที่เรียก

ว่า “Scarcity” หรือ “การมีจำานวนจำากัด” หรือสร้าง “ความ

ขาดแคลน” ขึ้นมา

เมื่อมีจำานวนจำากัดก็จะเกิด

คุณค่า

ตามมาด้วยความสามารถ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสกุล

เงิน หรืออะไรก็ตามที่มาพร้อม

กับมูลค่าของมันให้อยู่ในรูปแบบ

ดิจิทัลได้

ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน

ทำาให้เกิด “NFT” ซึ่งก็คือ “Zero 

sum game” อันหมายถึงความ

สามารถสร้างมูลค่าให้กับตัวเอง

จากอากาศได้ 

เช่นการที่ Bitkub ได้สร้าง 

NFT ที่เป็นรูปแบบการ์ดนางงาม

ขึ้นมา มีมูลค่าพุ่งสูงขึ้นไปถึงกว่า 

1 แสนบาท 

มูลค่าเหล่านั้นก็คือ 

“มูลค่าทางจิตใจ” ของผู้ที่พร้อม

จะซื้อโดยที่ทาง Bitkub แทบไม่

ต้องเสียหรือลงทุนอะไรเลย

ไม่ต่างอะไรกับการ “ขัด

เพชร”

หมายถึงการเอาสิ่งต่างๆ 

รอบตัวเราที่อาจจะเป็น “เพชร” ที่ยังไม่ได้ผ่านการเจียระไน 

NFT ก็เป็นกระบวนการที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับสิ่ง

เหล่านั้นได้

ไม่เพียงเท่านั้น NFT ยังสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้กับ

หลากหลายวงการ อย่างเช่น ในเชิงการตลาด เจ้าของร้าน

อาหารสามารถเลือกแจก NFT ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

เพื่อดึงดูดลูกค้าอย่างต่อเนื่องได้

หากทำาได้ถูกต้องและโปร่งใสก็จะเป็นการสร้างรูปแบบ

กิจกรรมธุรกิจ win-win ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์

สำาหรับหลายคนเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะสร้างความงงๆ 

ว่ามันเป็นไปได้จริงหรือ

ทุกนวัตกรรมในโลกนั้นตอนแรกที่ปรากฏให้เห็นก็จะมี

ลักษณะเหมือนพยากรณ์อากาศเรื่อง “ฟ้าหลัว” หรือมองเห็น

แบบเบลอๆ อย่างนี้แหละ

แต่อย่าได้คลาดสายตาเป็นอันขาด 

เพราะถ้าเป็นเพียงภาพลวงภาพหลอนก็ไม่เป็นไร

แต่หากมันกลายเป็นเรื่องจริงๆ ในอีกไม่นานข้างหน้า 

หากเราเตรียมพร้อมและเข้าไปร่วมวงได้ทัน ก็จะได้ไม่ตก

รถไฟขบวนใหญ่อย่างที่เคยพลาดมาแล้ว!.

นทีที่ ไทยเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวต่างทยอยเข้ามา

ตามคาด แม้จะยังไม่มากนัก แต่บรรยากาศแห่งความ

หวังที่ตั้งตาคอยก็เริ่มมีเค้าลาง…

ทั้งๆ ที่ชาติเราทำาท่าจะรั้งท้ายของการเปิดประเทศ เพราะ

หลายฝ่ายหวังจะรอให้ประเทศปลอดโควิดแบบสะอาดหมดจด

ก่อนเปิด แต่ในที่สุด เราก็ตัดสินใจเปิดได้ไวเกินคาด บางคนบาง

ประเทศถึงกับอ้าปากค้าง เพราะไทยดูเหมือนจะไม่พร้อมหลาย

ด้าน แต่ชาติเราก็เหมือนมวยที่ฉวยโอกาสออกหมัดแรกก่อนใคร 

เพื่อหวังความได้เปรียบ… ในแง่ธุรกิจที่ว่า ใครยิงหมัดแรกก่อน

ย่อมได้เปรียบ….

แม้สถานการณ์ โควิดหลายจุดจะยังมีปัญหาอยู่บ้าง แต่

หลายอย่างก็ดูเหมือนจะเข้าทางการเปิดประเทศ วัคซีนก็เริ่มราบ

รื่น ผู้คนก็ชื่นมื่นกับบรรยากาศแห่งความหวัง…

แค่ยกแรก อะไรก็ดูเหมือนจะเข้าทางประเทศไทย เมื่อ

เร็วๆ นี้ ผลการวิเคราะห์ของบริษัท Fitch Ratings จำากัด (Fitch 

Rating Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำา

ได้ระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นภายในปี 2565 โดยมี

ปัจจัยหนุนจากอัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย

สำาคัญ การกลับมาเปิดธุรกิจอีกครั้ง และสภาพแวดล้อมจากทั่ว

โลกที่มีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตลอดจนอันดับความน่า

เชื่อถือของบริษัทไทยรายใหญ่ต่างๆ มีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น…

ชาติเรานั้นได้ผ่านสถานการณ์ โควิดทั้งดีและร้ายมาแล้ว

ทั้งสิ้น ดังนั้น บทเรียนโควิดต่างๆ เราจึงได้เรียนรู้กันอยู่แล้วเต็ม

ประเทศ แต่สิ่งที่เรายังขาดกันอยู่ค่อนข้างมากคือ “ความมีวินัย

ของคนในชาติ” อันเป็นปัจจัยสำาคัญแห่งความยั่งยืนในความ

สำาเร็จ…

พูดตรงๆ การระบาดของโควิด-19 ที่อาจจะเกิดจากการ

เข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้น ไม่น่ากลัวเท่ากับนักท่อง

เที่ยวและการไปมาหาสู่ของคนไทยด้วยกันเองภายในประเทศ

และขบวนการค้าแรงงานต่างด้าว…

ดังนั้นบัดนี้เป็นต้นไป คนไทยจงอย่าประมาท ความผิด

พลาดอาจเกิดขึ้นได้ การแก้ปัญหาจะต้องฉับไว และอย่าให้เกิดมี

อะไรที่ไปทำาลายบรรยากาศ…

อย่างไรก็ตาม โลกเราช่วงนี้กำาลังเกิดวัฏจักรของการ

ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่.. กล่าวคือ ในขณะที่สถานการณ์

โควิด-19 ด้านเอเชียกำาลังดีขึ้นเป็นลำาดับนั้น สถานการณ์ โควิด-

19 ด้านยุโรปหลายประเทศกลับเลวลงอีกระลอกหนึ่ง ซึ่ง

ผลที่เกิดขึ้นอาจกระทบประเทศไทยได้ดังนี้…

1.เชิงบวก..อาจมีผลทำาให้นักท่องเที่ยวจากยุโรปหนี

โควิดเข้ามาเที่ยวเอเชียและประเทศไทยมากขึ้น…

2.เชิงลบ..อาจมีนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อโควิด-19 หลงหู

หลงตาการคัดกรองเข้าประเทศไทยได้มากขึ้น

ระยะนี้ถ้าเราสังเกตประเทศไทยเราให้ดี จะเห็น

ว่าการเปิดประเทศครั้งนี้ แท้ที่จริงแล้วประเทศไทยเราได้

มีการเปลี่ยนผ่าน (Transition) เข้าสู่ระยะที่เรียกว่า “การ

จะอยู่กับโควิดให้ได้” จะเห็นได้จากการที่ประเทศไทยเรา

ไม่จำาเป็นต้องปราศจากโควิด-19 อย่างสิ้นเชิง แม้ประเทศ

เราจะปนเปื้อนโควิด-19 อยู่ เราก็มีเป้าหมายที่จะทำาให้วิถี                                                                

ชีวิตเราก้าวเข้าสู่ภาวะที่เกือบเป็นปกติได้ ที่ผ่านมาการ

ระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยื้อนั้น มันทำาให้เราเคยชาชิน 

(ตายด้าน) กับมันพอสมควร แต่ขณะเดียวกัน มันก็ทำาให้

จิตใจเราแข็งแกร่งขึ้นทุกวันด้วย…อย่างไรก็ตาม เราจงหัด

เคยชิน แข็งแกร่งกับมัน แต่ไม่ใช่ชาชินแบบประมาทขาด

สติ…

การจะอยู่กับโควิดให้ได้นั้นไม่ได้หมายความว่าโค

วิด-19 จะต้องอ่อนแรงลงไป หรือยอมอ่อนข้อให้เรา แต่

หมายถึงการที่เรารู้จัก ปรับจุดอ่อน ของเราให้แข็งแกร่งขึ้น 

(โดยลดความเสี่ยงต่างๆ ที่เอื้อต่อการติดเชื้อโควิด) ขณะ

เดียวกันเราก็ต้อง เพิ่มจุดแข็ง ของเราให้เข้มข้นขึ้น (เช่น 

การมีวินัยโดยเคร่งครัด การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรให้

มากที่สุด การดูแลรักษาโควิดด้วยตนเองเบื้องต้น การออกกำาลัง

กาย ฯลฯ) โดยที่เราจะยังคงสามารถดำารงวิถีชีวิตของเราต่อไปได้ 

(เกือบ) เป็นปกติ….

จะเห็นว่าในโลกทุกวันนี้ ไม่มีประเทศใดที่จะสามารถเปิด

ประเทศได้ โดยไม่มี การปนเปื้อนโควิด-19 หลายประเทศได้หัน

มา หาหนทางที่จะอยู่กับโควิดให้ได้ และ ให้ความสำาคัญกับ

เศรษฐกิจเป็นหลัก การเปิดประเทศนอกจากเพื่อความอยู่รอด

แล้ว ยังเป็นการชิงความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ เพราะโลกทุก

วันนี้ ทุกเวลานาทีเต็มไปด้วยการแข่งขัน….

ช่วงเวลาที่ผ่านมา วัคซีนก็ได้ช่วยเราพอสมควรแล้ว ดัง

นั้นขั้นตอนต่อไปเราจำาเป็นจะต้องรู้จัก “ช่วยตนเอง” กันได้แล้ว 

การเปิดประเทศช่วงนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสอันสมควรแล้ว….

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากสำาหรับ

ประเทศไทยเรา ประเทศชาติเรานั้น เราเคยได้รับ บทเรียน

ซ้ำาซาก ที่ทำาให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมอันเกิดจากการกระ

ทำาของ “คนเพียงไม่กี่คน” ที่ขาดวินัยและเห็นแก่ตัวมาแล้ว….

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่นอกจากคนไทยทุกคนจะต้องมีวินัย

กันโดยเคร่งครัดแล้ว เราต้องมีหน้าที่เป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแล

ความมีวินัยของส่วนรวม และช่วยกันต่อต้านความเห็นแก่ตัว

ของคนส่วนน้อยเหล่านั้นกันอย่างจริงจังด้วย…

การที่เราจะอยู่กับโควิดให้ได้นั้น คนไทยเราจำาเป็นที่

จะต้องมี ความพร้อม เป็นอย่างมากในการที่จะช่วยกันดูแล

ประเทศของตน เพราะ “โอกาสของประเทศจะเป็นของประเทศ

ที่คนในชาติมีความพร้อมเท่านั้น” เราจงอย่าปล่อยให้ โอกาส

แรกของเราหลุดลอยไป กลายเป็นโอกาสสุดท้าย หรือไม่มี

โอกาสอีกเลย…

เดิมทีผู้คนในโลกนี้มองโควิด-19 แบบไม่เห็นอนาคต แต่

บัดนี้อนาคตนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม รวมทั้งประเทศไทยเราด้วย 

ดังนั้นหน้าที่คนไทย ณ ช่วงเวลานี้ คือการเตรียมการ “การ

ประสานรอยต่อ” …โดยเราต้องช่วยกันประคองสถานการณ์ โค

วิด-19 ของประเทศไทยให้ราบรื่นไปจนถึง วันที่ยาต้านโควิด-19 

ตัวจริงมาเป็น “ตัวเปลี่ยนเกม” เมื่อถึงวันนั้นการเสียชีวิตจาก

โควิดจะน้อยลง เพราะเราสามารถรักษาโควิด-19 ได้ด้วยตนเอง

โดยรับประทานยาเพียงไม่กี่เม็ด ในที่สุดโควิดจะกลายเป็นโรค

สามัญโรคหนึ่งเท่านั้น…

ยารักษาโควิด-19 มันไม่ใช่เป็นความหวังที่ลมๆ แล้งๆ แต่

เป็นความจริงเกือบ 100% แล้ว…

ขณะนี้อย่างน้อยก็มีอยู่ 2 บริษัทที่เปิดตัวยาเม็ดต้านโควิด-

19 แล้วก็คือ…

1.“แพกซ์ โลวิด” (PAXLOVID) โดยบริษัท ไฟเซอร์ อิงค์ 

ผู้ผลิตยารายใหญ่ที่สุดในสหรัฐ พร้อมอ้างข้อมูลผลทดสอบระยะ

ที่ 3 ว่ามีประสิทธิภาพเกือบ 90%

2.“โมลนูพิราเวียร์” (MOLNUPIRAVIR) ที่ร่วมกันพัฒนา

โดยบริษัท เมอร์ค แอนด์ โค และบริษัท ริดจ์แบ็ก ไบโอเทราพิว

ติกส์ ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ใช้กับผู้ป่วยโควิดในสหราชอาณาจักร

เมื่อไม่นานมานี้….

เชื่อมั่นว่า ในที่สุดมนุษย์ก็จะสามารถชนะโควิด-19 

ได้ ….และก็หวังเตลิดไปว่า เศรษฐกิจไทยจะก้าวไปไกลเกิน

คาด…

อย่างไรก็ตาม อย่าเพิ่งดีใจจนประมาท ขอย้ำาอีกครั้งหนึ่ง

ว่า ก่อนจะถึงเวลานั้น คนไทยจงช่วยกันดูแลประเทศไทยเราอย่า

ให้พลาด เพราะเราจะเสียโอกาสทอง…ภาพลักษณ์แห่งความ

เชื่อมั่นในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นยากที่จะกลับมา…และ

อะไรจะเกิดขึ้นถ้า .. “คนเก่าก็ไม่มา คนใหม่ก็ไม่มี” คนไทยต้อง

ช่วยกัน ประสานรอยต่อแห่งอนาคตให้ Smooth ที่สุด…

“ตื่นเถิดพี่น้องไทย อย่าให้ โอกาสสูญเปล่า ห่วงชาติปาก

ท้องของเรา ทุกคนต้องเอา (จริง) เรื่องวินัย” 

 
โดย นายแพทย์ชำานาญ ภู่เอี่ยม 

อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

และกลุ่มนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล 

เวทีพิจารณ์นโยบายสาธารณะ

‘อย่าให้โอกาสแรกเป็นโอกาสสุดท้ายของชาติ’

ทั



นปี 2565 กรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งเป้าจะมี

มูลค่าการลงทุนในประเทศกว่า 276,000 ล้าน

บาท และมีโรงงานเพิ่มขึ้นกว่า 2,800 แห่ง โดยได้

อานิสงส์จากการเปิดประเทศและการกระจายฉีดวัคซีน

ได้ครอบคลุมมากขึ้น ทำาให้ทุกภาคส่วนเริ่มกลับมาขับ

เคลื่อนกิจกรรมอีกครั้ง ทั้งในด้านการบริโภค การลงทุน 

การใช้จ่ายของภาครัฐ จึงส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีการ

ผลิตมากขึ้นตามความต้องการของตลาด ซึ่ง วันชัย พนม

ชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม คาดว่าในปี 2565 นี้

การขยายตัวของเศรษฐกิจจะอยู่ที่ 3-5% และของโลกอยู่

ที่ 4.5%

เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีๆ หลังจากกิจกรรมต่างๆ 

ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยซบเซามานานร่วม 2 ปี ถือว่า

เป็นเรื่องดีๆ ที่ทุกภาคส่วนรอคอย แต่เมื่อมีโรงงาน

อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นสิ่งที่จะตามมาคือมลพิษ ดังนั้นกระ 

บวนการสำาคัญที่ต้องไม่ลืมคือการบริหารจัดการที่ดี เข้ม

งวด ต้องจริงจังและจริงใจ และต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานั้น

ปัญหาใหญ่ของมลพิษที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม

นั้นมาจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใน

หลายพื้นที่

จากสถิติของทีดีอาร์ ไอ หรือสถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย พบว่า ปริมาณกากอุตสาหกรรมในปี 

2559 จำานวน 2.8 ล้านตันนั้นถูกกำาจัดอย่างถูกต้องเพียง 1 

ล้านตันเท่านั้น ส่วนที่เหลือนั้น 60% เป็นของเสียอันตราย

ที่ไม่มีการขออนุญาตนำาไปกำาจัด และมีการลักลอบนำาไป

ทิ้งเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยขยายพื้นที่ลักลอบทิ้งกว้างไกลจาก

เดิม ซึ่งในส่วนนี้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

นอกจากนี้ยังพบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้นมี

การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมถึง 92 ครั้ง แต่ละครั้ง

จะสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมและประชาชน

ในพื้นที่โดยรอบอย่างรุนแรง จะเห็นได้จากในช่วง 2-3 

เดือนที่ผ่านมานั้นมีการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายในพื้นที่

อำาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ที่เป็นถังเหล็กบรรจุของ

เสียอันตรายจากการประกอบกิจการโรงงาน เช่น ตัวทำา

ละลายสี กาว ที่มีขนาด 200 ลิตร จำานวนถึง 360 ถัง และ

ยังมีถังพลาสติกขนาด 200 ลิตรอีกถึง 40 ถัง รวมของเสีย

ประมาณ 8 หมื่นลิตร

และยังพบว่าบรรดาถังเหล่านั้นส่วนใหญ่อยู่ ใน

สภาพที่บุบและแตก มีสารเคมีไหลออกมาขังเป็นบ่อ และ

มีบางส่วนซึมลงดินและแหล่งน้ำาใกล้เคียง หากปล่อยไว้

นานจะกระจายเป็นวงกว้างจนไม่สามารถควบคุมได้ แม้ว่า

กรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะที่กำากับดูแลในเรื่องนี้จะ

ออกมาระบุว่าจะรีบดำาเนินการขนย้ายสารเคมีบางส่วน

เช่นคราบน้ำามันออกไปเพื่อลดผลกระทบ และส่วนที่้เหลือ

เจ้าของพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ดังนั้นจึงทำาให้เกิดความกังวลว่า ของเสียเหล่านี้ล้วน

เป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายและกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างรุนแรง ทั้งคุณภาพดิน น้ำา พืช อากาศ ล้วนแล้วแต่

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

พื้นที่ทั้งสิ้น ยังไม่รวมถึงงบประมาณที่จะต้องนำาไปฟื้นฟู

จำานวนมหาศาล

ซึ่งการดำาเนินการกำาจัดนั้นต้องรีบทำาอย่างเร่ง

ด่วน ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการการทำางาน โดยเฉพาะ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเรื่อง

การกำาจัดกากอุตสาหกรรม ควรที่จะเป็นแม่งานในการ

ประสานให้ทุกหน่วยงานมารวมกันดำาเนินการเสียก่อน 

อย่ารอหาคนผิดมาเป็นคนกำาจัด ควรกำาจัดก่อนแล้วค่อย

เรียกเก็บค่าดำาเนินงานหรือค่าความเสียหายจากการกระ

ทำาผิดภายหลังจะดีกว่าหรือไม่

นี่ขนาดตะแบงว่ามีระบบจีพีเอสติดตามรถขนกาก

ที่เข้ามาลงทะเบียนกว่า 5,000 คันแล้ว ยังปล่อยให้มี

การนำากากอุตสาหกรรมมาลักลอบทิ้งไปทั่ว อย่าเอาชีวิต

ประชาชนมาเป็นเครื่องต่อรอง เพราะไม่รู้ว่าจะนานแค่

ไหนจึงจะหาคนผิดมาลงโทษได้ หรือจะรอให้เกิดความเสีย

หายต่อชีวิตประชาชนในพื้นที่เสียก่อนแล้วค่อยดำาเนินการ 

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเข้มงวด รวมถึง

จิตสำานึกที่ดี จึงจะรอดพ้นจากวิกฤตโลกแปรปรวน

ชีวิตประชาชนคงรอถึงวันนั้นไม่ได้แน่.

วงน้ีอุตสาหกรรมส่งออกเร่ิมฟ้ืนตัวและมีชีวิตชีวา

จริงๆ โดยเฉพาะ บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ 

หรือ FPI ผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่

ยานยนต์ที่มีลูกค้ากระจายอยู่ทั่ว

โลก แว่วๆ ว่า.. ออเดอร์กลับมา

เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ล่าสุด.. สมพล 

ธนาดำารงศักดิ ์ เตรียมตีตั๋วบิน

ลัดฟ้าเยี่ ยมเยือนลูกค้าในแถบ

ตะวันออกกลาง ซึ่งถือเป็นคู่ค้าราย

ใหญ่ของ FPI แหม..ท่าทางงานนี้

นอกจากไปเยี่ยมแล้ว เชื่อว่า “เฮีย

พอล” คงได้รับบิ๊กออเดอร์กลับมา

เป็นกำาลังใจในช่วงปลายปีแน่ๆ. 
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กำาจัดกาก...แบบกากๆ

ตีตั๋วบินลัดฟ้า

เศรษฐกิจ

ช่

ใ

บุญช่วย ค้ายาดี

สมพล ธนาดำารงศักดิ์

‘คลัง’มึนหาเงินจ่ายประกันข้าว
ตกค้าง7.6หมื่นล./ครม.โยนถกสำานักงบ
พระราม 6 • “คลัง” กุมขมับ หาเงินจ่ายประกันรายได้เกษตรกรอีก 

7.6 หมื่นล้านบาท ครม.โยนถกสำานักงบหาช่อง ไม่ปัดขยับเพดานใช้

เงินผ่านแบงก์รัฐที่อั้นไว้ไม่เกิน 30% ด้าน ธ.ก.ส.ลุยจ่ายเงินล็อตแรก 

1.12 หมื่นล้านบาท เกษตรกรแห่กดเงินคึกคัก

นายอาคม เติมพิทยาไพ                                    

สิฐ รมว.การคลัง กล่าวว่า ที่ประ                                

ชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มอบ

หมายให้กระทรวงการคลังไป

หารือร่วมกับสำานักงบประมาณ 

เพื่อหาแหล่งเงินมาใช้ ในโครง 

การประกันรายได้เกษตรกรผู้

ปลูกข้าว ฤดูกาลผลิต 2564/65 

ที่ กระทรวงพาณิชย์ เสนอมา 

จำานวน 89,306 ล้านบาท ซึ่งก่อน

หน้านี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) อนุมัติงบประมาณก้อน

แรก จำานวน 13,000 ล้านบาท 

โดยยังเหลือภาระที่ต้องเร่งหา

งบประมาณมาใช้ในโครงการอีก 

จำานวน 76,000 ล้านบาท

ส่วนข้อเสนอให้มีการขยับ

เพดานการใช้เงินผ่านสถาบันการ

เงินเฉพาะกิจของรัฐและหน่วย

งานอื่น ที่กำาหนดไว้ไม่เกิน 30% 

ของงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 

หรือ 930,000 ล้านบาทนั้น รมว.

การคลังระบุว่า เรื่องนี้คงต้องไป

หารือกับสำานักงบประมาณ รวม

ถึงดูในรายละเอียดก่อน

“ต้องไปคุยกับสำานักงบ

ประมาณก่อน ดูรายละเอียดร่วม

กันเกี่ยวกับแหล่งเงินที่จะนำามา

ใช้ในโครงการว่ามีแหล่งเงินจาก

ตรงไหนบ้าง งบกลางก็ต้องดูด้วย 

ตอนนี้คงยังบอกอะไรไม่ได้ ต้อง

คุยกันก่อนถึงจะสรุปได้ โดยขณะ

นี้ยังต้องใช้เงินอีกราว 76,000 

ล้านบาท เพื่อจ่ายให้เกษตรกร 

โดยการจ่ายเงินก็จะทยอยจ่าย

เป็นงวดๆ ตามผลผลิตที่จะออก

มาประมาณ 2-3 เดือนนี้ หรือใน

ช่วง พ.ย.2564-ม.ค.2565” นาย

อาคมกล่าว

นายอาคมกล่ าวอี กว่ า 

การกำาหนดราคาประกันราคา

ข้าวนั้น กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้

ดูแล และเห็นว่าอัตราที่กำาหนด

ปัจจุบันมีความเหมาะสมอยู่แล้ว

นายกษาปณ์ เงินรวง รอง

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 พ.ย.2564 

เป็นวันแรกที่ ธนาคารได้ เริ่ ม

ดำาเนินการจ่ายเงินตามโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก

ข้าว ปี 2564/65 ซึ่งมีเกษตรกร

ได้รับประโยชน์จำานวน 530,842 

ครัวเรือน เป็นเงิน 11,230.69 

ล้านบาท จากวงเงินรวม 13,225 

ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยง

ด้านราคาไม่ ให้ประสบปัญหา

ขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการ

ชาติที่เปลี่ยนกลับมาเป็นซื้อ มองว่าเป็นสัญญาณที่ดี 

เพราะก่อนหน้านี้นักลงทุนต่างชาติได้ขายหุ้นออกไป

มาก แม้ว่าวานนี้จะมีการซื้อมากติดต่อเป็นวันที่ 2 คือซื้อเพิ่มขึ้น 

1,990.97 ล้านบาท ทำาให้แค่ 7 วันทำาการที่ผ่านมาต่างชาติก็มียอด

ซื้อหุ้นสุทธิสูงถึง 3,284 ล้านบาทไปแล้ว กลายเป็นผู้ซื้อหลักของ

ตลาดในช่วงนี้ และยังดันดัชนีตลาดที่อ่อนตัวลงไปเกือบหลุดถึง

ระดับ 1,600 จุด กลับค่อยๆ ขยับขึ้นมาจนปิดตลาดวันนี้ดัชนีไปอยู่

ที่ 1,631.69 จุด บวกอีก 5.56 จุด วอลุ่มรวมในตลาดก็ไม่ได้หนา

แน่นมาก แค่ 71,995.37 ล้านบาท ภาพที่ออกมากองทุนกดตลาด

แต่ต่างชาติดันตลาด ดูแล้วตลาดยังดีมีความสมบูรณ์ ซื้อง่ายขาย

คล่อง และดัชนีก็แกว่งอยู่ในกรอบแคบๆ แต่ก็มีการเกงกำาไรราย

วันตามปกติ ทำาให้ยังสามารถลุ้นและลงทุนได้ดี

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มไฟแนนซ์ดูแค่วอลุ่มตลาดยัง

หนาแน่นดี ธุรกิจนี้ก็จะได้รับผลประโยชน์มาก จึงน่ามองที่ JMT, 

KTC และ NCAP กลุ่มไอทีที่กำาลังฟื้นตัวมากขึ้นจากเศรษฐกิจฟื้น 

น่ามองที่ ILINK, FORTH และ MFEC กลุ่มอาหารธุรกิจที่มีแต่

จะโตกับโต จึงน่าลงทุน น่ามองที่ CPI, TKN และ SNNP กลุ่ม

พลังงานชัดเจนมากว่าราคาน้ำามันยังหนุนธุรกิจ จึงน่ามองที่ ACE, 

GPSC และ DEMCO หุ้นรายตัวที่น่ามองมี SCC, SPALI และ 

SCB เป็นต้น จากการที่ตลาดยังคึกคักมีบรรยากาศการเกงกำาไร

ระหว่างวันทุกวัน และราคาหุ้นส่วนหนึ่งยังต่ำากว่ามูลค่าจริง ทำาให้

ยังเหมาะที่จะทยอยเลือกลงทุนได้ดี.

กองทุนกด ต่างชาติดัน

ตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ กลับกลายเป็นได้แรงขับดันตลาด

จากนักลงทุนต่างชาติโดยตรง ในขณะที่ทางกองทุนยังคงระบาย

ขายหุ้นออกอย่างต่อเนื่อง พร้อมกลับใช้วิธีการบล็อกเทรดในการ

แต่งกำาไรไปด้วย ทำาให้พอร์ตของกองทุนในปี 2564 นี้ยังคงติดลบ 

หรือไม่ได้ซื้อหุ้นเข้าพอร์ต ก็น่าแปลกที่บรรยากาศโดยรวมดูดีขึ้น

มาก โดยเฉพาะการเปิดประเทศ ทำาให้ธุรกิจต่างๆ เริ่มฟื้นตัวมาก

ขึ้น แต่ผู้บริหารกองทุนมองไม่ออกหรือมีเจตนาที่จะลดพอร์ตด้วย

เหตุผลเฉพาะตัว จึงกลายเป็นการลงทุนที่สวนกับสภาพการณ์ที่ดี

ขึ้น ส่วนทางด้านนักลงทุนทั่วไปที่มีการขายออก พอจะมองได้ว่า

เป็นการปรับพอร์ตพร้อมกลับมาขายทำากำาไร เพราะที่ผ่านมาได้ซื้อ

หุ้นเข้าพอร์ตไปมาก

แม้จะมีการระบายขายออกมาบ้างแต่ก็ยังมีหุ้นในพอร์ตเพิ่ม

ไปในปี 2564 นี้ จนถึงวันนี้ (9 พ.ย.64) นักลงทุนทั่วไปยังคงมียอด

ซื้อสุทธิในปี 2564 อยู่มากถึง 97,430.83 ล้านบาท ดูจากตัวเลขนี้

คงจะเข้าใจได้ดีว่า ที่ขายออกเป็นการทำาให้เกิดสภาพคล่องในการ

ลงทุนได้มากขึ้น ไม่ใช่จะซื้อเพียงอย่างเดียวไปตลอด แต่พฤติกรรม

การขายของนักลงทุนทั่วไปเป็นการไม่กดราคา เพราะดูจะเป็นการ

ขายเมื่อตลาดยังมีแรงซื้ออยู่มาก ดูจะเป็นการประคับประคอง

ตลาดไปด้วย ที่ควรพิจารณาให้มากคือการลงทุนของนักลงทุนต่าง

มาตรการรัฐดันอสังหาฯโค้งสุดท้ายฟื้น

ไทยโพสต์ • สมาคมอสังหา    

ริมทรัพย์ไทย ชี้ภาพรวมตลาด

เริ่มฟื้นตัวหลังรัฐบาลประกาศ

เปิดประเทศ เผยโควิดกระทบ

อัตราปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้นเป็น 

50-60%

นายพรนริศ ชวนไชย                                                     

สิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริม 

ทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า หลังจาก

รัฐบาลประกาศมาตรการคลาย

ล็อกดาวน์และการเปิดประเทศ 

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา รวม

ถึงพฤติกรรมผู้ที่ต้องการย้ายที่

อยู่อาศัยมาอยู่ใกล้ที่ทำางานมาก

ขึ้นเนื่องจากปัญหารถติด ทำาให้

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีทิศทาง

ที่ดีขึ้นและฟื้นตัวได้อีกครั้ง

ขณะเดียวกัน มาตรการ 

LTV ของธนาคารแห่งประเทศ  

ไทยได้มีการผ่อนคลาย แต่

มาตรการลดค่าธรรมเนียมการ                                         

โอนฯ และจดจำานองเหลือ

อย่างละ 0.01% สำาหรับที่อยู่

อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท 

กำาลังสิ้นสุดลงในสิ้นปี 2564 

นี้ สมาคมกำาลังเจรจาเพื่อขอ

ให้ช่วยขยายเพดานสำาหรับผู้

ซื้อที่อยู่อาศัยทุกระดับราคา 

แต่จำากัดการลดค่าธรรมเนียม

ดังกล่าวเฉพาะมูลค่า 3 ล้าน

บาทแรกเท่านั้น เพื่อกระตุ้น

การตัดสินใจของผู้บริ โภคที่

ส่วนใหญ่เลือกระดับราคา 3-5             

ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันได้รับ

ผลกระทบจากปัญหาสถาบัน

การเงินไม่ปล่อยสินเชื่อที่อยู่

อาศัยสำาหรับรายย่อย โดยมี

อัตราปฏิเสธสินเชื่อของกลุ่มที่

อยู่อาศัยราคา 10 ล้านบาทขึ้น

ไป อยู่ที่ 3-5% และที่อยู่อาศัย

เซ็กเมนต์ทั่วไปไม่เกิน 30% 

แต่หลังจากสถานการณ์ โควิด-

19 ที่อยู่อาศัยระดับราคา 2-3 

ล้านบาท มีอัตราปฏิเสธสินเชื่อ

เพิ่มขึ้นเป็น 50-60% และบาง

จังหวัดอาจสูงถึง 70%.

แก้ ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำา

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 

และอุทกภัย โดยที่กลไกตลาดยัง

คงทำางานเป็นปกติ

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล 

มหาสุข ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ 

เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิ

ศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ ได้สั่งการให้สำานักงาน

พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตาม

รายงานบรรยากาศการเบิกจ่าย

เงินส่วนต่างโครงการประกันราย

ได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีที่ 3 งวด

ที่ 1 สำาหรับเกษตรกรที่แจ้งการ

เก็บเกี่ยวไว้ก่อนวันที่ 15 ต.ค.2564                                              

ปรากฏว่าเกษตรกรต่างเดินทาง

มายัง ธ.ก.ส.เพื่อเบิกเงินและกด

เงินจากตู้เอทีเอ็มอย่างคึกคัก

สำาหรับการจ่ายเงินส่วน

ต่างในงวดต่อไป นายจุรินทร์ได้

นำาเสนอ ครม.เพื่อให้ความเห็น

ชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงินแล้ว 

เพราะจะต้องดำาเนินการให้เป็น

ไปตามกฎหมายมาตรา 28 ของ

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัย

การเงินการคลัง ที่ต้องรายงาน 

ครม .อนุมัติ งบประมาณก่อน

ดำาเนินการ.

ส่งมอบแท่นขุด‘บงกช’ฉลุย

ปตท.ลุยซื้อน้ำามันดิบโอมาน

ไทยโพสต์ • นายสราวุธ แก้วตา

ทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรม 

ชาติ (ชธ.) เปิดเผยภายหลัง

ลงนามข้อตกลงการส่งมอบสิ่ง

ติดตั้ง (ATA) ของแหล่งก๊าซ

ธรรมชาติบงกช ร่วมกับบริษัท 

ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จำากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. 

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2564 ว่า สิ่ง

ติดตั้งที่รัฐเลือกรับมอบในครั้งนี้

ประกอบด้วย แท่นอุปกรณ์การ

ผลิตต่างๆ และแท่นที่พักอาศัย 

แท่นหลุมผลิต และสิ่งติดตั้งอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องในการผลิตปิโตรเลียม 

โดยรัฐได้คำานึงถึงความคุ้มค่า

และประโยชน์ ในการประกอบ

กิจการปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง 

ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต

ของแปลงสำารวจในทะเลอ่าว

ไทยหมายเลข G2/61 เพื่อรักษา

ความมั่นคงทางด้านพลังงาน

ด้านนายอรรถพล ฤกษ์

พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้ จั ด ก า ร ใหญ่  

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

เปิดเผยภายหลังเป็นประธานใน

พิธีลงนามสัญญาซื้อขายนำ้ามัน

ดิบโอมานระหว่างบริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) กับบริษัท PTTEP 

Oman E&P Corporation (POC) 

และบริษัท PTTEP MENA Limi-

ted ว่า น้ำามันดิบโอมานเป็นหนึ่ง                                             

ในน้ำ ามั นดิ บที่ สำ าคัญของโลก              

ซึ่งหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประ 

เทศ ปตท. เข้าร่วมการซื้อขาย

อย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ ได้ชนะ

การประมูลซื้อน้ำามันดิบโอมาน

ปริมาณ 5,000,000 บาร์เรล 

กำาหนดส่งมอบจาก ปตท.สผ. ช่วง

เดือน ม.ค.-มิ.ย.2565 เพื่อนำาไป

ต่อยอดการลงทุนและสร้างโอกาส

ทางการค้าต่อในต่างประเทศ.

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

บีทีเอสปลื้มคนแห่จองกรีนบอนด์

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำานวยการใหญ่สายการเงิน 

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ BTSG เปิดเผยว่า บมจ.ระบบ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ BTSC บริษัทย่อยในเครือ ออกหุ้นกู้

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Green Bond มูลค่า 10,200 ล้าน

บาท แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ มีผู้แสดงความ

จำานงในการลงทุนเป็นจำานวนกว่า 2 เท่า โดยหุ้นกู้ได้รับการจัด

อันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2564

B52 เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างทุน

นางสาวนราวดี วรวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.บี-52 แคปปิตอล หรือ B52 เปิดเผยว่า ผู้ถือหุ้น B52 

อนุมัติแผนปรับโครงสร้างทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ

บริษัท ตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งการลด

ทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ 

ต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยเป็นการเตรียมความพร้อม

สำาหรับการเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนเพื่อสร้างนิวเอสเคิร์ฟ

GBS คาดหุ้นไทยแกว่งตัวไซด์เวย์

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัย 

บล.โกลเบล็ก หรือ GBS เปิดเผยถึงทิศทางตลาดหุ้นในไทย

สัปดาห์นี้ว่ามีแนวโน้มแกว่งตัวออกข้างในลักษณะไซด์เวย์ รับ

อานิสงส์จากการผลการทดลองยาเม็ดต้านโควิด-19 “โมลนู

พิราเวียร์” ของบริษัท ไฟเซอร์ อิงค์ ประกอบกับภาพรวมของ

ผู้ติดเชื้อในประเทศลดลง จึงทำาให้คาดการณ์การเคลื่อนไหว

ของกรอบดัชนีไว้ที่ระดับ 1600-1,650 จุด แนะลงทุนหุ้นที่ได้

ประโยชน์จากการเปิดประเทศ

PACO โกยกำาไร Q3 ทะลัก

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ หรือ PACO เปิดเผย

ว่า ผลประกอบการไตรมาส 3/2564 มีรายได้รวม 192 ล้าน

บาท กำาไรสุทธิเติบโต 50% หรือ 32 ล้านบาท ส่งผลให้ 9 เดือน

แรก PACO มีกำาไรแล้วกว่า 92 ล้านบาท อย่างไรก็ตามล่าสุด

บริษัทได้คว้าสัญญาใหญ่กว่า 800 ล้านบาท มั่นใจในปีนี้เติบโต

เข้าเป้า ซึ่งมีปัจจัยมาจากตลาดรถยนต์ โลกฟื้นตัวดีส่งผลให้ราย

ได้เติบโต อย่างไรก็ตามบริษัทเตรียมเปิดแผนธุรกิจเชิงรุกต่อ

เนื่อง พร้อมรับผลดี ต้นทุนไฟฟ้าและอะลูมิเนียมลดลง

‘ลีฟคลีน’ รุก ตปท.ฟุ้งโกยรายได้ 300 ล้าน

นายวิษณุ จินตนาศิริกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท 

ลีฟคลีน เทคโนโลยี จำากัด ผู้พัฒนาแผ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 เปิด

เผยว่า ได้เปิดตัวสินค้าใหม่ ซีทัช เจน 2.0 (Z-TOUCH GEN2.0) 

แผ่นฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียติดหลังมือถือ พร้อมขยายตลาด

ส่งออกมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ล่าสุดได้มีการเซ็นสัญญา

แต่งตั้งกับตัวแทนภาคพื้นยุโรป คาดรายได้ในปีแรกที่วางไว้ 

300 ล้านบาท และเติบโตได้มากกว่า 700% จะเป็นไปตามเป้า

หมายอย่างแน่นอน

ประชุม รมต. WTO ครั้งแรกรอบ 4 ปี

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ส่ง

หนังสือเชิญรัฐมนตรีการค้า 164 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม

รัฐมนตรีครั้งแรกในรอบ 4 ปี ในวันที่ 30 พ.ย.-3 ธ.ค.2564 

โดยประเด็นสำาคัญในการเจรจา เช่น สรุปผลการเจรจาอุดหนุน

ประมง ลดอุดหนุนเกษตร ห้ามจำากัดส่งออกเกษตรที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการอาหารโลก ปฏิรูปและเพิ่มบทบาทของ WTO

ลุยจดทะเบียนเครื่องจักรช่วยผู้ประกอบการ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า 

ได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เร่งดำาเนินงาน

ด้านการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร และนำาเครื่องจักรมา

เป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันกับสถาบันการเงิน เพื่อให้ความช่วย

เหลือผู้ประกอบการ โดยปีงบประมาณ 2564 มีผู้ประกอบการ

ยื่นจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร นำามาเป็นหลักทรัพย์ค้ำา

ประกันเงินกู้กับสถาบันการเงิน คิดเป็นวงเงินจดจำานองถึง 1.6 

แสนล้านบาท.

เคาะกลุ่มGPCสร้างแหลมฉบังเฟส3
ทำาเนียบรัฐบาล • ครม.มีมติรับ

ทราบผลการคัดเอกชน “กลุ่ม

กิจการร่วมค้า GPC” เป็นผู้

ดำาเนินโครงการพัฒนาท่าเรือ

แหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของ

ท่าเทียบเรือ F สัญญาสัมปทาน 

35 ปี

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล                                                   

รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐ 

มนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการ

คัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา 

และร่างสัญญาร่วมลงทุนของ

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 

ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบ

เรือ F ตามที่สำานักงานอัยการ

สูงสุดได้เห็นชอบแล้ว ตามมติ

ของคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก 

(กพอ.) เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2564 ซึ่ง

ได้แก่ กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC 

ประกอบก้วย บริษัท กัลฟ์ เอ็น

เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด 

(มหาชน), บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์                                                

มินัล จำากัด, บริษัท ไชน่า ฮาร์

เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

ทั้งนี้ ได้เสนอผลประ 

โยชน์ตอบแทนทางการเงินของ

รัฐเป็นค่าสัมปทานคงที่ คิดเป็น

มูลค่าปัจจุบันที่ 29,050 ล้าน

บาท และค่าสัมปทานผันแปรที่ 

100 บาทต่อ TEU (ตู้สินค้าขนาด 

20 ฟุต) ระยะเวลาร่วมลงทุน 

35 ปี โดย GPC เป็นเอกชนผู้

ยื่นข้อเสนอรายเดียวที่ผ่านการ

ประเมิน หากดำาเนินการคัด

เลือกใหม่อาจส่งผลให้การเปิด

ดำาเนินการท่าเทียบเรือ F ล่าช้า

ประมาณ 2 ปี และก่อให้เกิด

ความเสี่ยง เช่น การที่ปริมาณ

ตู้สินค้าจะเกินขีดความสามารถ

ในการรองรับในปี 2568 รวมถึง

ข้อจำากัดในการรองรับเรือสินค้า

ขนาดใหญ่ และผลกระทบจาก

โควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อประมาณ

การตู้สินค้าในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม กพอ.ได้

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตาม

เหตุผลและความจำ า เป็น เร่ ง

ด่วนดังกล่าว โดยการพัฒนา

ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 จะ

ช่วยสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือ

แหลมฉบังในการเป็นประตูการ

ค้า การลงทุนของภูมิภาคได้

อย่างเต็มศักยภาพ และจะช่วย

เพิ่มความสามารถรองรับตู้สินค้า

จากปัจจุบัน 11 ล้าน ที.อี.ยู เป็น 

18 ล้าน ที.อี.ยู ซึ่งสอดคล้องกับ

ประมาณการการขยายตัวของ

ตู้สินค้าที่ กทท.คาดว่าจะเติบโต

อย่างต่อเนื่องภายใน 4-5 ปีหลัง

จากนี้จะเต็มขีดความสามารถ

การรองรับของท่าเรือแหลมฉบัง

ในปัจจุบัน.
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9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

คุณหมอกล่าวว่า การป้องกันเบาหวาน

ในขณะตั้งครรภ์ อาจไม่สามารถป้องกัน

ได้ แต่สามารถลดความเสี่ยงได้ โดยการ

ดูแลตัวเองดังนี้ 1.รับประทานอาหารที่                 

มีประโยชน์ต่อร่างกาย หลีกเลี่ยงอาหาร

ที่มีน้ำาตาลสูง รับประทานอาหารให้

หลากหลายให้เพียงพอต่อความต้องการ

สารอาหารในแต่ละวัน 2.ออกกำาลัง

marrygun55@gmail.com

รคเบาหวาน” เป็นหนึ่งในโรค

แทรกซ้อนที่มักพบในสตรีตั้งครรภ์ 

ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถ

ผลิตอินซูลินได้อย่างเพียงพอ จนมี

ระดับน้ำาตาลในเลือดสูงกว่าปกติ แม้ว่าโรคเบา

หวานมักจะหายไปภายหลังการคลอด แต่หาก

ระหว่างที่ตั้งครรภ์ ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่าง

ถูกต้อง อาจเป็นอันตรายต่อแม่และเด็กในครรภ์

ได้ “นพ.ธิติพันธุ์ น่วมศิริ” สูตินรีแพทย์เฉพาะ

ทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 

(MFM) โรงพยาบาลนวเวช ให้ข้อมูลว่า โรคเบา

หวานในขณะตั้งครรภ์ ผู้ป่วยมักไม่มีอาการผิด

ปกติใดๆ อาจตรวจพบว่าทารกในครรภ์ตัวโต 

(macrosomia) ครรภ์แฝดน้ำา (น้ำาคร่ำามากผิดปกติ) 

และในบางรายอาจพบความพิการแต่กำาเนิดของ

ทารกได้ แพทย์จึงแนะนำาให้มีการตรวจคัดกรอง

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ

ผิดปกติของทารก รวมถึงตรวจหาความพิการแต่

กำาเนิดของทารกในครรภ์ 

สาเหตุของโรคมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ของฮอร์ โมนขณะตั้งครรภ์ ทำาให้ระบบการเผา

ผลาญน้ำาตาลเปลี่ยนแปลง หรือเกิดภาวะดื้อต่อ

อินซูลิน และต้องการอินซูลินในการเผาผลาญ

น้ำาตาลกลูโคสให้กลายเป็นพลังงานมากขึ้น 

ทำาให้ร่างกายมีระดับน้ำาตาลในเลือดสูงกว่าปกติ 

สามารถเกิดได้ทุกช่วงอายุครรภ์ แต่มักเกิดใน

ช่วงครึ่งหลังของการตั้งครรภ์ หรือประมาณ 24-

28 สัปดาห์ ทั้งนี้ จึงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเบา

หวานในขณะตั้งครรภ์ เช่น อายุมากกว่า 35 ปี, 

ภาวะอ้วน หรือน้ำาหนักขึ้นเร็วในระหว่างตั้ง

ครรภ์, มีญาติใกล้ชิดเป็นเบาหวาน, เคยเป็น

เบาหวานในขณะตั้งครรภ์, ประวัติการ

คลอดที่ผ่านมาผิดปกติ 

ทั้งนี้ แนวทางรักษา วิธีการ

รักษา จะคล้ายคลึงกับการรักษาโรค

เบาหวานทั่วไป โดยเน้นการควบคุม

ระดับน้ำาตาลในเลือด และป้องกัน

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

อันตรายที่แม่มือใหม่ต้องรู้

“โ

ร่วมสร้างหนังสืออักษรเบรลล์

ศิริรัตน์ จันทรพิศุทธิ์  ผู้อำานวยการฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด 

(มหาชน) ส่งมอบหนังสือที่ไม่ได้ใช้งาน ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ เพื่อนำาไปจัดทำาหนังสืออักษรเบรลล์สำาหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียนใน

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ โดยมี รสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคน

ตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

ชวนคนไทยมูเตลูเสริมไอเดีย

คนไทยเตรียมตัวรับของขลัง! สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย พร้อมเดิน

เครื่องจัดงานวันความคิดสร้างสรรค์แห่งชาติ “Adman Awards & Symposium 

2021” บนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ ภายใต้การครีเอต

ธีม “ความคิดสร้างขลัง-รวย 

รู้ รอด เร็ว” ปลุกเสกไอเดีย

สร้างแรงบันดาลใจให้คน

ไทยทุกคนทุกอาชีพ พร้อม

นำาไปต่อยอดการใช้ชีวิตตาม

แนวทางของตัวเอง ผ่าน 

4 ห้องในรูปแบบ Live Streaming ได้แก่ ห้องเบิกเนตร ห้องอาคม ห้องพราย

กระซิบ และห้องลองของ ปล่อยของโดยผู้มีประสบการณ์จากทุกแวดวง อาทิ 

พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต, วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล, น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ 

และ เข็มอัปสร สิริสุขะ รวมทั้งตัวแทนจากแพลตฟอร์มออนไลน์ตัวท็อป อย่าง 

Google Facebook และ TikTok เป็นต้น มาร่วมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์

ได้ในงาน Adman Awards & Symposium 2021 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 

27-28 พฤศจิกายน เริ่มจำาหน่ายบัตร EarlyBird ราคา 399 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง

วันที่ 14 พ.ย. และเริ่มจำาหน่ายบัตรราคาปกติ 599 บาท ตั้งแต่วันที่ 15-26 พ.ย.

2564 สามารถสำารองบัตรเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ www.thaicreativityday.com

สร้างห้องทันตกรรมความดันลบ

เจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย ดร.เภา บุญเยี่ยม ผู้จัดการสายงาน

รัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำากัด หรือ SYS มอบเงินบริจาค 

5,000,000 บาท ให้กับ พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำานวยการโรงพยาบาลระยอง เพื่อสร้างห้อง

ทันตกรรมความดัน ณ โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง เมื่อไม่นานมานี้

มอบน้ำายาฆ่าเชื้อ ENERclean

ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำานวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงาน

แห่งชาติ (ENTEC) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย 

ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล นักวิจัย และคณะ จัดพิธีส่งมอบนวัตกรรมน้ำายาฆ่าเชื้อ “ENERclean” 

(เอนเนอร์คลีน) จำานวน 100 ชุด ร่วมสนับสนุนโครงการ “อว.พารอด” เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ใน

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ผศ.ดร.ดวง

ฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. เป็นผู้รับมอบ

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน พร้อมด้วย 

กีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้ากลุ่มงาน

บริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินจำานวน 1,490,000 บาท แก่ สำานักการ

แพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำานวยการ และ นพ.เพชรพงษ์ 

กำาจรกิจการ รองผู้อำานวยการ สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อจัด

ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำาหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ ศูนย์พักคอยผู้ป่วย

โควิด-19

The Market Surf Skate Competition 

ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) สนามอินดอร์เซิร์ฟ

สเกตแห่งใหม่ที่มีสีสันสดใส ดีไซน์ สุดชิคทีครีเอท ขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่องานนี้โดย

เฉพาะ จัดการแข่งขัน “The Market Surf 

Skate Competition 2021” ใน 3 รุ่น ได้แก่ 

1.สลาลม รุ่น Open ฝ่ายหญิง, Open ฝ่าย

ชาย และเยาวชนอายุต่ำากว่า 12 ปี (ตัดสิน

จากความเร็ว) 2.Wave Bank รุ่น Open ฝ่าย

หญิง และ Open ฝ่ายชาย (ตัดสินจากคณะ

กรรมการ) และ 3.Pumptrack รุ่น Open 

ฝ่ายหญิง, Open ฝ่ายชาย และเยาวชนอายุ

ต่ำากว่า 12 ปี  (ตัดสินจากความเร็ว) ชิง

รางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท สมัคร

แข่งขันได้ที่ shorturl.asia/1lRbL ตั้งแต่วัน

นี้–22 พ.ย.64 โดยจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย.64 และการ

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 27 พ.ย.64 ภายในงานยังมีสินค้าจาก NYLA 

Warehouse Sale @ The Market Bangkok ให้ร่วมช็อปในราคาสุดพิเศษ พร้อม

ด้วยกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

ริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริ

บิวชั่น (ประเทศไทย) 

จำากัด ผู้นำาเข้ากรอบ

แว่นตาแบรนด์เนมชั้นนำา กุช

ชี่ (Gucci) ในประเทศไทย ฉลอง

การกลับมาอีกครั้งของ Horsebit 

Logo (ฮอร์สบิต-ลายตะขอปาก

ม้า) ดีไซน์สุดคลาสสิกอันโด่งดัง

ของ Gucci ที่มีแรงบันดาลใจมา

จากกีฬาขี่ม้าซึ่งเป็นงานอดิเรกของ

ชนชั้นสูงในกรุงฟลอเรนซ์ โดย

บ

ขภาพตับเป็นตัวกำาหนดสุขภาพ

โดยรวมเป็นอย่างมาก หากคุณ

ต้องการทำาความสะอาดและล้าง

พิษในร่างกาย ก็ควรจะรู้จักอาหารที่ดูแล

ตับ อาทิ เกรฟฟุต หรือผลไม้ตระกูล

ส้ม  มักอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

หลัก 2 ชนิด ได้แก่ นารินจีนิน และนารินจิน (สาร

ต้านอนุมูลอิสระมีรสขม) จากการศึกษาพบว่า

สารประกอบทั้งสองนี้ สามารถชะลอการ

เกิดพังผืดในตับ ลดปริมาณไขมันในตับ 

และกระตุ้นความสามารถของตับ ในการ

เผาผลาญแอลกอฮอล์ที่คุณดื่ม 

ซึ่งได้รับการทดลองในสัตว์

ทดลอง. 

แว่นตาคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด “Gucci Spring/

Summer 2021”  นี้ นำาเสนอความแตกต่างที่

ลงตัวของงานดีไซน์แว่นตา 3 ซีรีส์ ซึ่งทั้งหมด

ล้วนเป็นไอเทมสุดหรูที่ควรค่าแก่การครอบ

ครอง!. 

ห็นภาพสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าร่ำาไห้

คร่ำาครวญ “ออกสื่อ” โซเชียลเน็ตเวิร์กแล้ว เชื่อ

ว่ามีหลากหลายความคิดเห็นความรู้สึกในสังคม

ไทย โดยเฉพาะพุทธมามกะผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำาสั่ง

สอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานในชาติภพใด

ชาติภพหนึ่งอย่างเคร่งครัด แม้จะมิได้บวชเรียนนุ่งห่ม

ดุจดังพระสงฆ์ก็ตาม

ไม่ว่าด้วยเหตุผลอันใดที่มีการนำามากล่าวอ้างถึง

ปฏิกิริยาอัดอั้นตันใจกระทั่ง “เอาไม่อยู่” และกลายเป็น

ดรามายาวยืดย้วยนั้น คงมองข้ามข้อเท็จจริงมิได้ว่า มัน

สะท้อนภาพ “การยึดติด” กับยศถาบรรดาศักดิ์ 

มนุษย์ป้าในฐานะพุทธศาสนิกชน ก็ให้รู้สึกสะท้อน

ใจว่า คนที่บวชเรียนได้ชื่อว่าเป็นพระที่สามารถสอบ

เปรียญ 9 ประโยค ได้ด้วยวัยเพียง 20 ปี เรียกว่าหาได้

น้อยนัก..ทำาไม?!? ลืมตัว ขาดการเจริญสติเรียนรู้หัวใจ

ของพระพุทธศาสนา ซึ่งสอนว่า “สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น 

ถือมั่น”

สงฆ์สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากมี

วัตรปฏิบัติอันเป็นไปตามบรรทัดฐานที่ดีงามของผู้เผยแผ่

พระพุทธศาสนาแล้วล่ะก็ ย่อมเข้าถึงเข้าใจว่า หลักพุทธ

ศาสนาขั้นพื้นฐานนั้น คือจุดมุ่งหมายของการดับทุกข์ 

น้ำาตาอาบสองแก้มและเสียงโอดครวญเห็นที

จะต้องสึกกลับไปดูแลมารดา เพราะรับไม่ได้กับความ                

อยุติธรรมในวงการผ้าเหลืองนั้น ย่อมบ่งชี้ว่า คนนุ่งห่ม

ผ้าเหลืองท่านนี้กำาลังมีความทุกข์แสนสาหัสจนอดกลั้นไม่

ไหวแล้ว 

จะแปลว่าอะไรกันได้ล่ะ นอกจากเปรียญ 9 

ประโยคมิได้ตอบโจทย์ของความรู้ความเข้าใจในแก่น

แท้ของคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่กลับเป็นเรื่อง

ปัจเจกบุคคลที่จะมีปัญญาในการน้อมนำาคำาสั่งสอนนั้น

ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์อย่างไรต่างหาก หรือ

ไม่ก็เป็นเรื่องเจตจำานงในการเข้าสู่เส้นทางของพระสงฆ์

ว่า เป้าหมายคือทางลัดไปในทางโลกหรือบรรลุทาง

ธรรมกันแน่   

สิ่งใดมีความยึดถือ หรือถูกยึดถือก็ตาม ว่า ตัว

กู หรือของกูแล้ว สิ่งนั้นก็คือทุกข์ ..นี่แหละหัวใจ

ของพระพุทธศาสนา..เข้าใจผิดก็ช่วยเข้าใจให้ถูกด้วย

พระคุณเจ้า. 

      

‘ป้าเอง’

หัวใจของพระพุทธศาสนา

เ

ภาวะแทรกซ้อน ในบางกรณีแพทย์อาจจะให้ตรวจ

วัดระดับน้ำาตาลในเลือดที่บ้านเพื่อนำามาใช้ในการ

รักษาต่อไป ส่วนการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ แพทย์

จะทำาการตรวจคัดกรองตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละ

คน โดยการซักประวัติและตรวจร่างกาย หากอยู่

ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จะมีการ

ตรวจทันทีตั้งแต่เริ่มฝาก

ครรภ์ และตรวจซ้ำา

เมื่ออายุครรภ์ 24-

28 สัปดาห์ แต่หาก

ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

สูง จะให้ตรวจ

เมื่ออายุครรภ์ 24-

28 สัปดาห์ 

กายอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งก่อนตั้งครรภ์และหลังตั้ง

ครรภ์ 3.ควบคุมน้ำาหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก่อนตั้ง

ครรภ์ และควบคุมน้ำาหนักไม่ให้ขึ้นมากเกินไปใน

ระหว่างตั้งครรภ์ 4.ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำาเสมอ  

เพื่อดูระดับน้ำาตาลในเลือดตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ 

5.ฝากครรภ์อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อที่จะได้รับการตรวจ

เพิ่มเติมอย่างเหมาะสมและป้องกันภาวะแทรกซ้อน

ที่อาจเกิดขึ้น.

ผลไม้ตระกูลส้มช่วยดูแลตับ

นายแพทย์ธิติพันธุ์ น่วมศิริ

สุ
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

‘ตามหาเด็กหาย’ ศิลปะจากนักสเกตช์ภาพมือหนึ่ง

พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ บูรณะ ผกก.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 

สำานักงานพิสูจน์หลักฐานตำารวจ นักสเกตช์ภาพคนร้ายแถวหน้า

ของประเทศผ่านคดีระดับชาติมากมาย จัดนิทรรศการศิลปะ

อีกครั้ง ชื่อ “ตามหาเด็กหาย” รวบรวมภาพสเกตช์เด็กหายจาก

ประสบการณ์ที่ผ่านมา นำามาแสดงให้ชม สะท้อนการทำางานศิลปะ

ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง

การสเกตช์ ใบหน้าให้ชัดเจน

ยึดหลักการของศิลปะและ

ตำาหนิรูปพรรณสัดส่วน โดย

ใช้ทักษะ ประสบการณ์ วิชา

ศิลปะ และกายวิภาค ผสม

ผสานจินตนาการที่มีหลักการ

ไปด้วย เพื่อช่วยคลายทุกข์

ของครอบครัวและประชาชน 

ผู้กำากับไฟแรงยังทำาโครงการ 

สเกตช์ภาพเตือนภัยให้นักเรียน 

เพื่อฝึกการสังเกต จดจำาและ

สนใจสถานการณ์รอบตัว จำาตำาหนิรูปพรรณเมื่อเผชิญเหตุร้ายอีก

ด้วย สนใจนิทรรศการ เปิดวันที่ 13 พ.ย. เวลา 13.00-14.30 น. ติดตาม

ชมผลงานสเกตช์เด็กหายในกระบวนการ รับฟังเสวนา “ศิลปะกับ

การติดตามเด็กหายในประเทศไทย” และบทเพลง เธอหายไป ขอ

ได้พบเธอ พร้อมศิลปินรับเชิญ มาโนช พุฒตาล งานนี้จัดรูปแบบ

ออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊ก PlaySpaceBKK 

‘ICONCRAFT COFFEE FEST’ เปิดโลกเรียนรู้กาแฟ

ไอคอนคราฟต์ ชวนทุกคนมาเรียนรู้ ลิ้มรสกาแฟจากคาเฟ่สุด

ฮิตในงาน “ICONCRAFT COFFEE FEST” ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ 

ตลอดเดือน พ.ย.นี้ พบกับเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญในวงการกาแฟ

เพื่อยกระดับธุรกิจกาแฟจากต้นน้ำา กลางน้ำา และปลายน้ำา พร้อม

ชมการสาธิตการดริปกาแฟสุดพิเศษในสไตล์ Slow bar, Speed 

bar และ Cold-infused Brew และชิมผลิตภัณฑ์กาแฟจากชุมชนทั่ว

ไทย เช่น ร้านกาแฟ “Love Earth Coffee Roastery” จากเชียงใหม่ 

ที่ เกิดจากความหลงใหลใน

กลิ่นกาแฟและรสชาติของ

กาเฟอีน สรรหาเมล็ดกาแฟ

คุณภาพและสร้ า ง โรงคั่ ว

กาแฟเล็กๆ ของตัวเอง อีก

ร้าน “Xanthocarpa Coffee & 

Roastery” เน้นดึงรสชาติของ 

กาแฟออกมาผ่านกระบวนการ Drip และ Flair Espresso จาก

เมล็ดกาแฟ Yellow Arabica โดยผ่านกระบวนการคั่วและเบรนด์

จนมาเป็นกาแฟรสชาติและกลิ่นที่มีเอกลักษณ์ พร้อมเลือกซื้อผ้า

ฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติจากกลุ่มสหกรณ์เส้นด้ายและการทอ 

จ.อุดรธานี ที่ประสบปัญหารายได้จากสถานการณ์ โควิด-19 โดยใช้

แนวคิด “Zero Wasted Concept” เพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ ให้

ความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อม ย้อมผ้าด้วยกากกาแฟพร้อมสีธรรมชาติ 

เช่น แก่นไม้ ดิน คราม เพื่อให้สีสวยงามต่างกันไป มาชิม ช็อปกัน 

ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยาม.

นปีขาล พ.ศ.2565 สมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์รูปเสือสีเหลือง

มีลายพาดกลอนสีน้ำาตาล นอนฝันหวานว่าคงจะได้

รับประทานไอศกรีมของโปรดในไม่ช้า จึงนอนรอ

อย่างมีความหวัง และอดทนยิ่ง แก่ร้านภูฟ้า เนื่อง

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 ทางร้านภูฟ้านำาภาพ

ฝีพระหัตถ์ “ปีขาลเสือ” มาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโล 

6 สี ซึ่งจะจัดจำาหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2565

โอกาสนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราช 

ทานพร ส.ค.ส.2565 สวัสดีปีขาลเสือ “ปีเสือต้อง

ขวนขวายและอดทน” แก่ปวงชนชาวไทยให้มี

ความสุขในปี พ.ศ.2565 ความว่า “ส.ค.ส.๒๕๖๕ 

สวัสดีปีขาลเสือ ‘ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน’ 

อันปีขาลนี่หรือคือปีเสือ ทำาอะไรต้องไม่เบื่อรีบ

ขวนขวาย จะมีบททดสอบทั้งใจกาย อดทนไว้จะ

สบายกว่าใครใคร ถึงโรคภัยไข้เจ็บยังมีอยู่ ถ้าเรารู้

การป้องกันก็อยู่ได้ ใส่หน้ากากอยู่เสมอโรคห่างไกล 

มีน้ำาใจอารีดียิ่งเอย”

จากกลอนพรปีใหม่พระราชทานในปีขาล

ที่จะถึงนี้ พระองค์ทรงปลอบประโลมและเตือน

สติชาวไทยให้ได้ผ่านพ้นโรคระบาดโควิด-19 ด้วย

ความขวนขวายและอดทน อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายและ

ท้อแท้เสียก่อน ถ้าอดทนจะทำาให้สุขกายสบายใจ 

และพร้อมที่จะดูแล ป้องกันตัวเอง ให้พยายาม

ใส่หน้ากากป้องกันตลอดเวลา และขอให้มีน้ำาใจดี 

โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยแล้ว จะ

ได้มีความสุขในปีขาลเสือนี้

สำาหรับชื่อของเสื้อโปโล “ปีขาล” สีต่างๆ ที่

จะออกจำาหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่เร็วๆ นี้ ทาง

ร้านภูฟ้าได้นำาคำาบางคำาจากพรพระราชทานข้างต้น

ทั้งหมด 6 คำา มาใช้เป็นชื่อของสีเสื้อเพื่อเป็นสิริมงคล

แก่ผู้สวมใส่ แล้วยังเป็นเครื่องเตือนสติให้คนไทยมี

ความอดทน ขวนขวายที่จะป้องกันตัวเอง ช่วยดูแล

ผู้คนรอบข้างให้ผ่านพ้นโรคภัยไข้เจ็บในครั้งนี้โดยไม่

ท้อแท้เสียก่อน ขอให้คนไทยมีความฝันและมีความ

สวัสดีปีขาลเสือ 2565 ภาพวาดฝีพระหัตถ์บนสินค้า‘ภูฟ้า’

หวังที่จะพบความสุขในอนาคต เช่นเดียวกับเสือจาก

ภาพฝีพระหัตถ์ “ปีขาลเสือ” ที่เจ้าเสือลายพาดกลอน

นอนรออย่างอดทนว่า สักวันหนึ่งจะได้รับประทาน

ไอศกรีมของโปรดอย่างมีความสุขแน่นอน

ชื่อของสีเสื้อโปโลทั้ง 6 ตัว ได้แก่ สีเหลืองชื่อ

เสืออดทน สีเขียวไข่กาชื่อเสือขวนขวาย สีน้ำาเงิน

ชื่อเสือสู้สู้ สีขาวชื่อเสืออารี สีฟ้าชื่อเสือมีน้ำาใจ สี

โอลด์ โรสชื่อเสือสบายใจ

นอกจากเสื้อโปโลดังกล่าว ร้านภูฟ้ายังมี

สินค้าอื่นๆ ที่จำาหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ ได้แก่ 

หน้ากากผ้า สายคล้องหน้ากาก และเครื่องใช้อื่นๆ 

รวมทั้งยังจัดจำาหน่ายกระเป๋าผ้ารูปแบบต่างๆ ซึ่ง

ออกแบบและให้สีโดยผู้ออกแบบจากแบรนด์ ASAVA 

นอกจากน้ันทางร้านยังมีสินค้าผ้าไหม ผ้าห่มทอ

มือ และสินค้าที่แปรรูปมาจากผ้าปกากะญอจาก

ภูมิปัญญาชาวบ้านมาจัดจำาหน่ายให้เลือกซื้อกัน

อย่างเต็มอิ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ร้านภูฟ้าเป็นร้านที่จัดตั้งขึ้นในกองทุนพัฒนา

เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เพื่อ

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมอาชีพตาม 

พระราชดำาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กและชาว

บ้านในถิ่นทุรกันดาร และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ให้แก่ร้านภูฟ้าเพื่อ

นำาไปผลิตสินค้าจำาหน่าย โดยรายได้เหนือรายจ่าย

ของร้าน ทรงพระกรุณาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือ

และพัฒนาชาวบ้าน รวมทั้งนักเรียนถิ่นห่างไกลเป็น

จำานวนเงินกว่า 160 ล้านบาทในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา

ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้า

ได้ที่ร้านภูฟ้าทั้ง 20 สาขา และสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ 

http://www.phufa.org/shop และติดตามข่าวสาร

ทาง Facebook: PHUFA.

ใ

นายกฯสั่งหาคนนำาเข้าATKปลอมดำาเนินคดี
‘กรมวิทย์’ย้ำาควรใช้เฉพาะเสี่ยง-มีอาการผิดปกติ/อย.เผย‘เอทีเค’เถื่อนเกลื่อนมากปิดไปแล้ว2,621เว็บ
กรุงเทพฯ • นายกฯ สั่งหาผู้กระทำาผิดนำา

เข้า ATK ปลอม ดำาเนินคดีตามกฎหมาย 

“กรมวิทย์” ย้ำาควรใช้ ATK ในกรณีมีอาการ

ผิดปกติ หรือมีความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ 

ด้าน อย.ยัน วางเกณฑ์มาตรฐานทดสอบไว้

สูงก่อนไฟเขียวให้นำาเข้า ล่าสุดอนุมัติ 193 

ยี่ห้อ เผยปี 64 จับผู้ขาย 7 รายใหญ่ ดำาเนิน

คดี 45 คดี ปิดเว็บโฆษณาทางออนไลน์ไป

แล้ว 2,621 เว็บ

ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

ตอบคำาถามสื่ อมวลชนตามท่ี พล.อ . 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหมมอบหมาย กรณีกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) ได้รายงานปัญหาพบ

ชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ปลอม

แล้วหรือยัง และรัฐบาลแก้ไขอย่างไร ว่า  

นายกฯ ชี้แจงว่าได้ทราบเรื่องนี้แล้ว สธ. 

กำาลังสอบสวนติดตามว่านำาเข้ามาได้อย่าง 

ไร ถูกกฎหมายหรือไม่ เป็นยี่ห้อที่อนุมัติหรือ

ไม่ และจะต้องหาผู้กระทำาผิดมาดำาเนินคดี

ตามกฎหมายต่อไป ขอให้ระมัดระวังการซื้อ

ทางออนไลน์ ซึ่งจะต้องตรวจสอบด้วย ส่วน

ปัญหาการตรวจ ATK ที่ ได้ผลไม่ตรงเช่น 

จ.มุกดาหาร ทำาให้ประชาชนเคลือบแคลง

สงสัย ตรงนี้นายกฯ ชี้แจงว่าอาจเกิดจาก

การพบสิ่งเจอปนระหว่างการใช้งานหรือ

ไม่ หรือเป็น ATK ปลอมหรือเปล่า เมื่อ

ตรวจแล้วผล ATK เป็นบวกก็ต้องนำาตรวจ 

RT-PCR อีกครั้ง แล้วไม่พบว่ามีการติดเชื้อ 

ซึ่งตรงนี้ ได้มีการกำาชับ สธ.และทุกหน่วย

งานไปแล้ว

วันเดียวกัน ที่กระทรวงสาธารณสุข 

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ แถลงในประเด็นประสิทธิภาพ

ของชุดตรวจ ATK ที่ใช้ในประเทศไทย ว่า 

วัตถุประสงค์ในการใช้ชุดตรวจ ATK คือ 

ใช้กับผู้ท่ีมีความเสี่ยงทั้งที่มีอาการหรือไม่มี

อาการหลังจากสัมผัสโรค 3-5 วัน หรือตาม

ความจำาเป็น รวมถึงผู้ที่มีอาการต้องสงสัย

ติดเชื้อทางเดินหายใจ มีอาการไข้หรือวัด

อุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ไอ มีน้ำามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส 

หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำาบาก 

ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว และใช้เฝ้าระวังการ

ติดเชื้อในสถานประกอบการ สถานบริการ

หรือสถานที่ต่างๆ โดยมีความถี่ของการ

ตรวจเป็นไปตามข้อแนะนำา ในเบื้องต้น

สามารถตรวจได้ทุกสัปดาห์หรือมากกว่า

นั้นตามความจำาเป็น

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า การเลือกชุด

ทดสอบให้ ใช้ชุดที่ผ่านการประเมินและได้

รับอนุญาตแล้วกับสำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) เท่านั้น ส่วนการเก็บ

ตัวอย่างควรเป็นไปตามเอกสารแนะนำาของ

ชุดตรวจกำาหนด เช่น ให้เก็บตัวอย่างจาก

โพรงจมูก ก็ต้องเก็บตัวอย่างจากรูจมูกทั้ง

สองข้าง หรือเก็บตัวอย่างทางน้ำาลายก็ต้อง

ทำาตามนั้น รวมถึงควรอ่านเอกสารกำากับก่อน

เริ่มทำาการทดสอบและปฏิบัติตามคำาแนะนำา

ในเอกสารอย่างเคร่งครัด และอ่านผลตาม

ระยะเวลาที่กำาหนด ไม่เร็วหรือช้าเกินไป

ส่วนปัจจัยที่อาจทำาให้ผลการทดสอบ

ชุดตรวจ ATK ไม่ถูกต้อง ในกรณีเกิดผลบวก

ปลอม ไม่ได้ติดเชื้อแต่ให้ผลการทดสอบเป็น

บวก อาจเกิดขึ้นจากชุดตรวจไม่ผ่านคุณภาพ

ศึกษาธิการ • “ครูเหน่ง” สั่งการบ้าน

องค์กรหลัก ศธ.เตรียมเสนอบ๊ิกโปรเจ็กต์

เข้าที่ประชุม ครม.สัญจรในสัปดาห์หน้า 

ด้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

สภาโหวตผ่านวาระ 1 แล้ว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ว่า ที่ประชุมไม่ ได้มีเรื่องของ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เข้าสู่การ

พิจารณาของ ครม. ซึ่งในการประชุม ครม.

สัญจร ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายนนี้ 

ที่จังหวัดกระบี่ ตนได้สั่งการให้หน่วยงานใน

องค์กรหลักของ ศธ.ได้พิจารณาเรื่องสำาคัญ

หรือบิ๊กโปรเจ็กต์เสนอเข้าที่ประชุม ครม.

สัญจรพิจารณาในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้

ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 1 

สมัยสามัญประจำาปีครั้งที่ 2 ได้ลงมติวาระ 

ที่ 1 รับหลักการร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. .... โดยที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนน 

435 เสียง ไม่เห็นด้วย 30 เสียง งดออกเสียง 

2 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง พร้อม

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว จำานวน 49 คน และ

กำาหนดระยะเวลาแปรญัตติ 15 วัน  

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า นอกจาก

นี้สภายังจะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. .... ซึ่งมีนางกนก

วรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ในฐานะที่กำากับดูแล

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(กศน.) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการตอบกระทู้ 

สำาหรับร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต พ.ศ. .... จะเป็นการปรับโครงสร้างใหญ่

ของ กศน. และจะยกฐานะ กศน.เป็นกรมส่ง

เสริมการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะ

ต่อจากนี้ ไปบทบาทของ กศน.จะต้องทำางาน

ให้หนักข้ึน และมีความสำาคัญมากต่อการ

พัฒนาประเทศ โดยจะต้องมีหน้าที่จัดการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

ตนเอง และการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณวุฒิตาม

ระดับ รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบ

อื่นให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ครอบคลุม

ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ที่สำาคัญจะต้องช่วยลด

ความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา และเติมเต็ม

โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กตกหล่นหรือ

เด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาด้วย. 

‘ตรีนุช’สั่งองค์กรหลักศธ.เตรียมบิ๊กโปรเจ็กต์เข้าครม.สัญจร

มาตรฐาน อย. หรือมีการปนเปื้อนจากพื้นที่

ที่ทำาการทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ มีการติดเชื้อ

ไวรัสหรือจุลชีพอื่นๆ ดำาเนินการตามขั้นตอน

วิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่น อ่านผลเกินเวลาที่

กำาหนดและสภาพสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม

หรือในกรณีเกิดผลลบปลอม เป็นผู้

ติดเชื้อแต่ให้ผลการทดสอบเป็นลบ อาจเกิด

ข้ึนจากเพ่ิงติดเช้ือในระยะแรกมีปริมาณ

ไวรัสต่ำา การเก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง 

ดำาเนินการทำาตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูก

ต้อง เช่น ไม่อ่านผลในช่วงเวลาที่กำาหนด 

หรือปริมาณตัวอย่างที่หยดไม่เป็นไปตามที่

กำาหนด หากพบผลบวกให้แจ้งโรงพยาบาล

ใกล้บ้านหรือสายด่วน สปสช. 1330 กรณี

เป็นผลลบ หากมีประวัติสัมผัสไม่ชัดเจน 

ควรสังเกตอาการและปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค กรณีสัมผัสใกล้ชิดหรือสงสัย

สัมผัสผู้ติดเชื้อ กักตนเองและตรวจซ้ำาอีก

ใน 3-5 วัน แต่หากมีอาการให้ตรวจซ้ำา

ทันที ทั้งน้ีสามารถรายงานผลด้วยตนเอง

ผ่านแอป H4U หรือรายงานผ่าน อสม. แอป 

smart อสม.

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ 

อย. กล่าวว่า เกณฑ์การทดสอบหรือวิเคราะห์

ชุดตรวจ ATK อย. จะพิจารณาใน 3 ด้าน คือ 

1.ประสิทธิภาพ  2.คุณภาพและความปลอดภัย 

3.รายงานผลการทดสอบทางคลินิกในประ

เทศไทย ซึ่งดำาเนินการในห้องปฏิบัติการที่

ได้มาตรฐานในโรงเรียนแพทย์ ทั้งนี้กำาหนด

ความไวเชิงวินิจฉัยไว้ท่ีมากกว่าหรือเท่ากับ 

90 เปอร์เซ็นต์ ความจำาเพาะเชิงวินิจฉัย

มากกว่าหรือเท่ากับ 98% และความไม่

จำาเพาะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ 

ปัจจุบันให้การรับรองชุดตรวจ ATK แล้ว 193 

รายการ แบ่งเป็น ใช้ โดยประชาชนทั่วไป 

100 รายการ และใช้ โดยบุคลากรทางการ

แพทย์ 93 รายการ สามารถตรวจสอบได้ใน

เว็บไซต์ของ อย.

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข 

รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ อย. เปิด

เผยว่า อย.ได้จับมือแพลตฟอร์มช้อปปี้ 

(Shopee) ลาซาด้า (Lazada) และ HDmall.

co.th ให้บริการเชื่อมข้อมูลการอนุญาต

ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ ATK กับฐานข้อมูล อย.ให้

ประชาชนตรวจสอบก่อนสั่งซื้อได้ง่ายขึ้น 

พร้อมร่วมกับ บก.ปคบ. กวาดล้างชุด ATK 

เถื่อนต่อเนื่อง ในปีงบฯ 64 สามารถจับกุมผู้

ขาย 7 รายใหญ่ ยึดของกลางกว่า 6 แสนบาท 

ดำาเนินคดี 45 คดี และร่วมแพลตฟอร์มระงับ

โฆษณาทางออนไลน์ไปแล้ว 2,621 เว็บไซต์ 

ย้ำา ผู้ผลิตและนำาเข้าชุดตรวจ ATK ต้องขอ

อนุญาตโฆษณาก่อนจำาหน่ายด้วย

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้

อำานวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าว

ว่า อภ.ได้จัดทำาโครงการ ATK คุณภาพเพื่อ

สังคมไทย รวมถึงสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ในการเปิดประเทศ โดย อภ.ได้เปิดซื้อชุด

ตรวจ ATK จำานวนมากเพื่อให้มีราคาถูกลง 

แล้วนำามาจำาหน่ายให้ประชาชน ทั้งนี้ยืนยัน

ว่า ATK ราคาถูกไม่ได้แปลว่าคุณภาพจะแย่ 

เพราะ ATK ที่ อภ.จัดหาได้รับการการันตี

คุณภาพโดย อย.แล้ว ส่วนที่มีการระบุว่า

ยี่ห้อที่ อภ.จัดหาไม่ได้อยู่ในบัญชีการรับรอง

ของสหภาพยุโรปน้ัน บริษัทผู้ผลิตชี้แจงว่า

ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในบัญชีของสหภาพยุโรปมา

เป็นเวลา 1 ปีแล้ว จนเมื่อ 20 ต.ค.2564 

ได้มีการเพิ่มกฎเกณฑ์ทำาให้บริษัทต้องยื่น

เอกสารเพิ่มเติม ซึ่งทางบริษัทได้ยื่นไปแล้ว

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

“ขอย้ำาว่า ATK ที่ อภ.จัดหามีคุณภาพ 

แต่บางคนซื้อไปใช้แล้วไม่ได้อ่านคำาแนะนำา

ข้างกล่อง จึงนำาไปเก็บไว้ ในอุณหภูมิที่ ไม่

เหมาะสม เช่น เก็บไว้ในรถ ทำาให้ชุดตรวจ

เสื่อมคุณภาพ หรือเวลาใช้งานต้องอ่านคู่มือ

อย่างละเอียด ทั้งนี้ชุดตรวจ ATK ที่ อภ.นำา

มาขายผ่านระบบออนไลน์นั้นได้รับความ

สนใจจากประชาชนจำานวนมาก มีการสั่งซื้อ

เพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อป้องกัน

การกว้านซื้อไปจำาหน่ายต่อจึงได้จำากัดขาย

ให้คนละ 1 กล่องเท่านั้นเพื่อให้เข้าถึง” รอง 

ผอ.อภ.กล่าว.

ธนกร วังบุญคงชนะ
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ด็กๆ (กลุ่มหนึ่ง) สร้างประเด็น..

แสดงทัศนคติด้านลบเชิงดูถูก เหยียดหยาม ด้อยค่าพี่น้อง

ประชาชนภาคอีสานในคลับเฮาส์ เท่านั้นแหละ!

ทั้งคนบันเทิง-คนการเมือง (บางคน) ต่างพากันแสดงตัวตน

เสมือนมดที่ถูกหยิกท้าย ก็ไม่ได้จะขัดคอ-ขัดใจอะไร เพียงแต่จะบอก

ว่า..

กับเรื่อง “ขี้หมา” ของเด็กๆ ที่คึกคะนองกันอยู่ในห้องหับคลับ

เฮาส์ ไยต้องหัวร้อน-สติแตก ให้ “เด็กเสี้ยม” พวกนั้นมันหัวเราะเยาะ

เอาด้วยเล่า?

ผมว่าอย่าไปให้แสงกับพวกหิวแสงแบบนี้เลยนะ.. คุณหนุ่ม-

กรรชัย กำาเนิดพลอย พิธีกร “โหนกระแส” ผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการ

ทีวี จะเพลาๆ หน่อยได้ก็ดี การปลุกเร้า..

“สังคมไม่ทน ดาหน้าตามล่ากลุ่มคนเหยียดชาติพันธ์ุคนอีสาน” น่ะ!

ขอแค่ครั้งเดียวเถอะนะ อย่าได้ต่อความยาวสาวความยืดไป

ให้มากกว่านี้ ลำาพังขณะนี้สังคมไทยก็แตกแยก แตกความสามัคคี 

บอบช้ำาอยู่มากพอแล้ว..

เรา..ในฐานะสื่อ ถ้าพอจะถอนฟืนออกจากกองไฟได้ ก็อยากให้

ช่วยๆ กัน!

เชื่อเถอะ..ดี-ไม่ดีไม่ทันถึงวันลอยกระทง การแสดงทัศนคติ

ด้านลบเชิงดูถูก เหยียดหยาม ด้อยค่าพี่น้องประชาชน “ภาคใต้” ใน

คลับเฮาส์ก็จะดังขึ้น

เพราะเมื่อประสบความสำาเร็จ ทำาให้คนอีสานหัวร้อน คลุ้ม 

คล่ังได้.. “แผนการ” น้ีก็จะถูกใช้ไปท่ัวทุกภาค และย่ิงดูจะเป็นเรื่องยากที่

กฎหมายจะไปเอาผิดพวกมันได้ด้วยแล้ว ก็ยิ่งสนุกกันใหญ่

แต่..ไม่ว่ามันเหยียดหยาม ดูถูก ด้อยด่า (คนใต้) แค่ไหน-

อย่างไร ผม (ใต้แท้) ก็จะไม่ใช้วิธีอย่างนายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้า

พรรคเพื่อไทยที่ว่า..

“ขอฝากไปยังรัฐบาลท่ีต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความ

เป็นมนุษย์ ต้องไม่ปล่อยปละละเลยให้เรื่องนี้เกิดขึ้น และต้องหาทาง

ป้องปราม ทำาความเข้าใจให้ถูกต้อง 

แต่ที่ผ่านมาเมื่อเกิดเรื่อง รัฐบาลกลับไม่ใส่ใจ เมินเฉยกับเรื่อง

ที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดการพูดคุยผ่านโซเชียล รัฐบาลต้องใช้

1.กระทรวงดีอีเอสป้องปราม ซึ่งดีอีเอสพูดว่าตรวจสอบการใช้

เฟกนิวส์ตลอด จนไม่ทำาอะไรอย่างอื่น แถมตรวจสอบเฉพาะเรื่องคน

ที่ด่ารัฐบาลด้วย 

2.เมื่อเกิดเรื่อง หากเกิดความเข้าใจผิด กระทรวงศึกษาธิการ

ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเด็กว่าข้อมูลใดถูกหรือผิด เสริมสร้างวุฒิ

ภาวะ ต้องสร้างให้เด็กลดความหยาบคายลง

และ 3.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ต้องส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าไปดูแลเด็กให้มากขึ้น และ 4.กระทรวง

วัฒนธรรมต้องเข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ให้เกิดความสามัคคีของคนใน

ชาติ

ทั้งนี้ ในอนาคตอาจเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก หากไม่แก้

อะไรจะเกิดการปะทะทางความคิดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และอาจเกิด

การปะทะในอีกมิติหนึ่งข้างหน้า ซึ่งสังคมค่อนข้างเปราะบางแล้ว

ดังนั้น เราจะรอดูท่าทีรัฐบาลว่าจะทำาอย่างไร หากเพิกเฉย 

รัฐบาลกำาลังจะส่งเสริมให้เกิดการแตกแยกในชาติ ซึ่งเรายอมไม่ได้

เราไม่ได้ให้รัฐบาลไปคุกคามเด็ก แต่ต้องให้ความรู้ ใช้หน่วย

งานเข้าไปดูแล รัฐบาลต้องจัดการตามลำาดับขั้น 

ขณะที่พวกเรา ส.ส.อีสานจะเน้นทำาความเข้าใจ ซึ่งรัฐบาลอย่า

ฉวยโอกาสลิดรอนสิทธิเด็ก” 

นี่..รู้ทั้งรู้ว่าเด็กทำา-เด็กผิด แต่กลัวเด็กจะไม่เข้าข้าง (พรรค) ก็

เลยโยนความผิดไปให้รัฐบาล อีแบบนี้แหละ..

เด็กมันถึงด้อยค่าเอา!.

สมควรโดนด้อยค่า?

เ

• บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรม

มี่ จำากัด (มหาชน) ครบรอบปีที่ 

38 สดใสสู่วันใหม่ ถือฤกษ์ดีจัดพิธี

ทำาบุญเลี้ยงพระ ณ วัดธาตุทอง 

โดยเป็นการร่วมงานผ่านทาง

ระบบออนไลน์ มี ไพบูลย์ ดำารง

ชัยธรรม, บุษบา ดาวเรือง, ภาวิต 

จิตรกร, ถกลเกียรติ วีรวรรณ, จินา โอสถศิลป์, 

ธงไชย แมคอินไตย ์และเหล่าศิลปินดาราที่จะมา

ร่วมพูดคุย ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

• ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 เปิด

โหมดรายการน้ำาดีลงจออีกหนึ่งก๊อกอัดแน่นให้ชม 

ให้ความรู้ ดูสนุกจัดเต็ม 5 วัน จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 

10.35 น. รับไตรมาสสุดท้ายของปี ทุกวันจันทร์

และวันอังคารพบกับรายการ ล้วงลับเรื่องแปลก 

รายการที่รวบรวมเรื่องแปลกอันน่าทึ่ง เรื่องเหลือ

เชื่อ ทั้งเรื่องของมนุษย์ สัตว์ วิทยาศาสตร์ จาก

ทั่วประเทศเกาหลีใต้และจากต่างประเทศ 

• (ต่อ) และพลาดไม่ได้ทุกวันพุธถึงวัน

ศุกร์ กับไชนา มีเดีย กรุป                   

จะพาคุณไปประเทศจีน 

ชมทัศนียภาพจากมุมสูง

บรรยากาศทั้งกลางวันและ

กลางคืน จากเรื่องภูมิศาสตร์

สู่เรื่องประวัติศาสตร์

วัฒนธรรมของมนุษย์ การ

เดินทางที่จะได้พบกับสิ่งล้ำาค่า 5 เมืองใหญ่ของ

ประเทศจีน ในรายการ ท่องหล้าน่านฟ้าจีน

• ถึงแม้ซีรีส์ ส่งร้อนเสิร์ฟรัก BITEME 

ลาจอไปแล้ว แต่ความฟินยังอยู่ เมื่อไรเดอร์คนดี

คนเดิมอย่าง เอก ที่รับบทโดนหนุ่ม มาร์ค-ศิวัช  

จำาลองกุล ซึ่งเคยฝากเสียงร้องใสๆ ไว้กับเพลง

ประกอบซีรีส์อย่างเพลงคำาถามเดิม ก็ขอทิ้งท้าย

ตามมาอีกเพลงด้วยการคัฟเวอร์เพลง เธอเท่านั้น 

(Taste like you) ที่ โฟร์ วง HENS (เฮนส์) 

ถ่ายทอดเอาไว้ด้วยคีย์ที่สูงมาก ทำาเอามาร์ค

ออกปากเลยว่ายากสุดๆ.

รักชิด

ากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-

19 ที่ผ่านมา ทำาให้ยอดผู้ติดเชื้อในโควิด

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนระบบสาธารณสุข

รองรับไม่ทัน จึงมีผู้ป่วยติดค้างอยู่ที่บ้านจำานวนมาก 

รวมถึงผู้ป่วยขั้นวิกฤตที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาใดๆ 

หมอเจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์ จึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในชื่อว่า ตัวเล็ก ใจใหญ่ ภายใต้

มูลนิธิ Let’s Be Heroes

ด้วยอาชีพที่เป็นหมอ เธอได้รวบรวมทีมแพทย์นับ

ร้อยชีวิต รวมไปถึงทีมอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดให้

สามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที ด้วยการรักษาแบบ 

Home Isolation โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยหมอ

เจี๊ยบได้เปิดใจผ่านรายการเจาะใจ ทางช่อง 9 MCOT HD

“สำาหรับมูลนิธิ Let’s Be Heroes นี้ก่อตั้งมา 3 ปี

แล้ว เจี๊ยบอยากจะสื่อว่าคนธรรมดาแบบคุณ หรือแบบ

เจี๊ยบ ก็สามารถช่วยแบ่งเบาความทุกข์ให้คนอื่นได้ โดยเอา

ความรู้ความสามารถของตัวเองมาใช้ ต้องบอกว่ามูลนิธินี้คือ

ความฝันของเจี๊ยบที่ทำาให้เป็นจริงได้แล้ว คือการที่เราได้ช่วย

เหลือคนอื่น ได้เป็นกระบอกเสียงให้คนอื่นได้มาช่วยเหลือกัน

และกัน ทำาให้คนไข้หลายๆ คนได้รับความช่วยเหลือ อาจจะ

เป็นสิ่งเล็กๆ แต่อย่างน้อยสิ่งเล็กๆ ก็ช่วยชีวิตคนบางคนได้  

ก่อนที่จะมีโควิดเราทำาฟรีคลินิก ทำาหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่ในพื้นที่ขาดแคลน นำาทีมหมอที่เป็นเพื่อน เป็น

อาจารย์ คนใกล้ตัวที่อยู่ในวงการแพทย์ ทุกคนเป็นหมอ

อาสา  ทำาเป็นคลินิกแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่

ขาดแคลน พอมีโควิดเข้ามาเราเลยจัดทำาโครงการตัว

เล็ก ใจใหญ่ ต้องขอบคุณแฟนคลับที่ช่วยกันตั้ง

ชื่อนี้ให้ เพราะโครงการนี้เกิดขึ้นเร็วมาก ตาม

สถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 

เช่นช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคมที่ผ่านมา มี

จำานวนผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด

มาก ทำาให้ผู้ติดเชื้อติดอยู่

ที่บ้านไม่ได้รับการรักษามี

เป็นจำานวนมาก ด้วยความ

ที่เจี๊ยบเป็นหมอฉุกเฉิน เลย

มีความคิดว่าเราน่าจะทำา

อะไรสักอย่างเพื่อช่วยผู้ป่วย

กลุ่มนี้

ก็เลยเริ่มชวนหมอที่รู้จัก

กัน ประกาศรับอาสามาช่วย

กันทำาตรงนี้ เราเริ่มต้น Set 

ระบบการรักษาแบบออนไลน์ 

ผ่านโทรศัพท์ และไลน์ มี

คุณครูที่สอนทำาระบบในมหาวิทยาลัยมาช่วย

ทำาระบบให้ ทุกอย่าง run อยู่บน excel เริ่ม

ต้นจากเวชระเบียนซักประวัติคนไข้ กรอก

ข้อมูลคนไข้ผ่าน Google Form เพื่อส่งหมอ

ตรวจ หมอก็จะโทรไปคุย-ซักอาการ-ซักประวัติ 

พอตรวจเสร็จส่งต่อให้เภสัชฯ จ่ายยาต้านไวรัส 

จากนั้นทีมส่งยาถึงจะไปส่งยาให้หน้าบ้าน บาง

บ้านคนไข้อาการหนักต้องใช้เครื่องออกซิเจน 

อาสาก็เป็นคนแบกไปให้ถึงที่พร้อมคลิปวิธีใช้ 

แล้วก็มีพยาบาลอาสาคอยติดตามอาการ 

เป็นเหมือน รพ.ออนไลน์ ไม่มีสถานที่ 

เราทำางานอยู่ที่บ้านกันหมดเลย

ซึ่งงานนี้มีจิตอาสาเข้าร่วมหลายคน หลากหลายอาชีพ คนไข้

หลายคนหายแล้วก็กลับมาช่วยเป็นอาสา แต่ละวันงานหลังบ้าน

หนักมาก เบื้องหลังนี้ทำาเอาอาสาหลายคนถึงกับร้องไห้ เพราะมัน

เครียด, กดดัน ถ้าทำางานผิด ระบบจะ run ต่อไม่ได้ และถ้าระบบ 

run ไม่ได้ หมายความ

ว่าเราทำาคนไข้ตกหล่น 

ทั้งหมดนี้พวกเราก็ผ่าน

มาได้ ต้องขอบคุณทีม

งานที่สู้สุดตัว และพวกเราก็มีความสุขมากที่ทำาได้ ให้ได้ช่วยเหลือ

ผู้อื่น 

อยากฝากไว้ว่า ถ้าคุณได้มาลองเป็นผู้ให้แล้วคุณมีความสุข 

นั่นคือคุณจะมีความสุขที่แท้จริง แต่ก่อนอื่นคุณต้องให้ตัวเองก่อน

นะ ต้องให้ตัวเองมีความสุขก่อน ทำาสิ่งที่มีความสุขและไม่เดือด      

ร้อนคนอื่น อาจจะประสบความสำาเร็จหรือล้มเหลวก็ไม่เป็นไร ถ้า

เรายังมีชีวิต ยังมีลมหายใจต่อ คุณก็สามารถทำาสิ่งอื่นๆ ได้ ถ้าคุณ                                                                        

ไม่ยอมแพ้ เจี๊ยบเชื่อว่าเป้าหมายก็จะมาถึง เหมือนเจี๊ยบ ตั้งแต่

อายุ 18 ปี เจี๊ยบอยากจะเลิกตั้งหลายครั้ง แต่เจี๊ยบเชื่อมั่นในเป้า

หมาย จนมาวันนี้มันสำาเร็จ และทำาความสุขให้กับเจี๊ยบและทุกคน

มากจริงๆ”. 

บวงสรวง • AIS PLAY ผู้นำ� Streaming Service Provider ร่วมกับบริษัท นิวส์อินฟินิตี้ เอน

เตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด ผลิตซีรีส์ว�ยเรื่อง เลิฟ@น�ย Oh! my Sunshine Night ได้ฤกษ์ดีบวง

สรวงเปิดกล้องซีรีส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำ�แสดงโดย โอห์ม-ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ, ฟลุ้ค-ณ

ธัช ศิริพงษ์ธร และทัพนักแสดงที่ผ่�นก�รแคสติ้งม�อย่�งเข้มข้น ปีเตอร์แพน-ทัศน์พล วิวิธ

วรรธ์, โน่-ภูหลวง ทองประเสริฐ ฯลฯ ร่วมเอ�ฤกษ์เอ�ชัยในพิธีบวงสรวง ณ ล�นพระพิฆเนศ 

เซ็นทรัลเวิลด์. 

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

จ

ลปินสุดฮอตขวัญใจวัยรุ่น “Conan Gray” 

ปล่อยเพลงใหม่ที่มีชื่อ “Telepath” ที่

เขาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแต่งเนื้อ

ร้องด้วยตนเอง อีกทั้งยังคว้า 3 ศิลปินอย่าง Julia 

Michaels (ที่เคยร่วมงานกับคนดังมาแล้วมากมาย

ไม่ว่าจะเป็น “Justin Bieber”, “Gwen Stefani”), 

Ilya (ที่เคยร่วมงานกับ “Ariana Grande”, “Jennifer 

Lopez”) และ “Caroline Ailin” (ที่เคยร่วมงานกับ 

“Dua Lipa”)

เพลงก่อนหน้าที่ปล่อยมาอย่าง “People 

Watching” ปัจจุบันมียอดสตรีมมากถึง 85 ล้านครั้ง 

และเป็นแรงบันดาลใจให้กับสื่อ

“Tastemaker NPR” 

กล่าวชื่นชมในตัว “Conan 

Gray” ว่า “มันน่าเหลือเชื่อ

จริงๆ ที่ได้ยินคนอื่นแชร์ความ

คิดที่ตัวคุณเองคิดว่าคนอื่นนั้น

ไม่เห็นและไม่รับรู้ เขาสามารถ

ถ่ายทอดออกมาได้ดีมาก”

และทาง “Clash 

Music” ได้กล่าวชมว่า “เขา

เป็นศิลปินที่มีศักยภาพสูงมาก 

และการกลับมาของเขาจะทำา

ให้แฟนๆ ตื่นเต้นในตื่นเต้นทุก

ครั้ง”

สำาหรับเพลง

ยอดฮิตอย่าง 

“Astronomy” 

นั้น ปัจจุบัน

มียอดสตรีม         

มากกว่า 50 

ล้านครั้ง ถึงขนาด “Taylor 

Swift” ใช้ Instagram ส่วนตัวของเธอเองชื่นชมว่า

“เพลงนี้นั้นมันคืออีกระดับ ฉันจะติดตามผล

งานคุณ นี่เป็นผลที่งานที่งดงาม รัก @conangray” 

อีกทั้งเธอยังเลือกให้ “Conan Gray”

มาหยอกล้อในเพลงใหม่ของเธอกับ Olivia 

Rodrigo ซึ่งในขณะเดียวกัน “Olivia Rodrigo” ก็ได้

เลือก “Conan Gray” มาเป็นส่วนหนึ่งในงานสุดยิ่ง

ใหญ่ “Sour Prom” ของเธอ

สำาหรับ “Conan Gray” เริ่มรักการร้องเพลง

ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ปล่อยคลิปบนช่องของเขาตอน

อายุ 15 ปี จากนั้นก็กลายเป็นป๊อปสตาร์ขวัญใจวัย

รุ่น Gen-Z ไปโดยปริยาย หลังจากที่เขาปล่อยเพลง 

“Heather” และ “Maniac” ที่ประสบความสำาเร็จ 

ไปทั่วโลก จนได้รับรางวัล global multi-platinum 

hits สไตล์เพลงของเขามีเอกลักษณ์ โดดเด่นออกมา

เสมอ

หลังจากนั้น “Conan Gray” ก็ปล่อยเดบิวต์

อัลบั้ม “Kid Krow” ที่เขาได้ทำาร่วมกับโปรดิวเซอร์ 

“Dan Nigro” อัลบั้มนี้ ได้ติดชาร์ตสูงสุดอันดับ 5 บน 

Billboard 200 และติดอันดับ 1 บน Billboard Pop 

Albums chart กลายเป็นอัลบั้มเดบิวต์ของศิลปิน

หน้าใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบสองปีที่ผ่านมา

ในขณะที่ ปี 2020 เพลง “Heather” นั้นดัง

ติดท็อปชาร์ตไปทั่วโลก ถึงขั้นที่ว่า “Elton John” 

ศิลปินดังระดับตำานานได้ชื่นชม “Conan Gray” 

ออกสื่อทันที

ศิ

‘หมอเจี๊ยบ’ผู้ ให้ที่ ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

พาเจาะแนวคิดน่าทึ่ง‘ตัวเล็ก ใจใหญ่’

‘วิล สมิธ’พาไต่ขึ้นสู่ยอด‘เบิร์จ คาลิฟา’

หาแรงบันดาลใจบนยอดตึกสูงสุดในโลก

ไปเวิร์กเอาต์กับวิล 

สมิธ ขึ้นสู่ยอดตึกที่สูงที่สุดใน

โลก ที่เป็นการท้าพิสูจน์ตัว

เองของนักแสดงวัย 53 ด้วย

ประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่าน

ซีรีส์ยูทูบ Best Shape of 

My Life ตอนล่าสุด ที่เต็มไป

เสียงหัวเราะตามสไตล์ของ

ดาราตลกผิวสี ที่ตอนนี้วัย 

53 แล้วยังได้ร่วมสัมผัสมุม

สูงสุดของตึกระฟ้าที่ดูไบ เบิร์จ คาลิฟา พร้อมเอาแรง

บันดาลใจกลับมาทำาภารกิจที่ค้างคาให้จบ

สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของพรีเมียร์เอพิโซดเมื่อวันจันทร์

ที่ผ่านมา คือการปีนขึ้นสู่ยอด

ตึกที่สูงที่สุดในโลก เบิร์จ คา

ลิฟา ของดูไบ อาคาร 160 

ชั้น โครงสร้างความสูง 2,722 

ฟุต โดยในเอพิโซดที่ 2 My 

Secret Shame วิล สมิธ ได้

ทำาภารกิจขึ้นสู่จุดสูงสุดของ

ยอดตึก หลังจากเริ่มต้นการ

ลดน้ำาหนักและการเขียน

หนังสืออย่างน่าผิดหวัง แต่

การขึ้นไปยืนบนปล่อง ไม่มี

ใครหรือวัตถุอะไรที่สูงไป

กว่าเขาอีกแล้วบนตึกที่สูงสุด

ในโลกเวลานั้น จะเป็นแรง

บันดาลใจและประสบการณ์ที่

ไม่มีวันลืมได้เด็ดขาด

หลังจากเริ่มท้อกับภารกิจ 2 อย่างที่เพิ่งเริ่มไปไม่

นาน จะเรียกว่าเบื่อและอยากหาอะไรใหม่ๆ และที่น่า

ตื่นเต้นทำาบ้าง วิล สมิธ หาทางแก้ โดยบินไปดูไบ ระยะ

ทางคิดเป็นชั่วโมงก็ห่างจากบ้านที่ลอสแองเจลิส 12 

ชั่วโมงเต็ม

“ดูไบเหมาะกับบุคลิกของผม มันบอกว่าฉันมอง

เห็นโลกอย่างไร และมองชีวิตอย่างไร”

“ถ้าคุณจะสร้างตึก 

คุณจะไม่พยายามสร้าง

เบิร์จ คาลิฟา จริงๆ หรือ”

“ผมต้องการทำาให้

ร่างกายและจิตใจกลับมา

อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่

จะเป็นไปได้ เพื่อให้ตัวผม

รู้สึกดีและดูดี และมีใจที่

พร้อมที่ช่วยให้ผมเขียน

หนังสือเล่มนี้ให้จบได้”

วิล สมิธ ไม่ได้ป่าย

ปีนตึกเหมือนสไปเดอร์

แมนขึ้นสู่ยอด แต่เป็นการ

เดินขึ้นไปจากชั้นล่าง 

เป็นการออกกำาลังกาย

แบบคาร์ดิโอ สู่เส้นชัยในแนวตั้ง 

งานนี้ ได้เหงื่อท่วมสมใจ แต่เมื่อตะเกียกตะกาย

ถึงชั้น 160 ได้ เขาบอกกับตัวเองว่า ยังมีอีกหลายอย่าง

ที่เขาก็ต้องทำาได้. 

linkthaipost@gmail.com

Conan Grayกลับมาทวงบัลลังก์GEN Z

ได้3ยอดฝีมือทำาซิงเกิลล่าสุดTelepath



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ทยเบ สนับสนุนน้ําด� มชวยเหลอผประสบอุทก ัย     บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

มอบน้ําด� มตราชาง จํานวนกวา ,  ขวด เพ� อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยจากพายุไลออน

ร็อก ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ทํานาย ราชโคตร เปนผูแทนสงมอบใหกับชาวบาน 

รับมอบทุนการศก า     รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี รับมอบเงินทุนการศึกษา จากโสภา ศิรมณีรัตน ประธานกรรมการ บริษัท ดีดี 

มอลล และครอบครัว จํานวน , ,  บาท โดยแบงเปน ทุนการศึกษานักศึกษาปริญญาตรี 

มทร.ธัญบุรี และทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ณ ศูนยนวัตกรรม

และความรู มทร.ธัญบุรี ชั้น  อาคารบาง � อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพ

ดแพชชั่น ผูนําธุรกิจรานอาหาร

ชั้นนําของไทย สงสองแบรนดดัง บารบีคิว

พลา า ตัวจริงเร� องปงยาง ผนึกกําลัง เรด นั 

รานอาหารเกาหลีช� อดัง จัดโปรมหากาพย

สุดฟนตลอดเดือนพ ศจิกายนนี้ ดวยการจับ

เทรนดกระแส ีรีส ประกาศเปดตัวเมนูสุด ิต 

กุงดอง ีอิวเกาหลี  เจาะกลุมลูกคาคน

รุนใหมชาว   หัวใจเกาหลี พรอมยกทัพ

โปรโมช่ัน และดีลดีสุดเอ็ก คลู ฟีมอบสวนลด

ใหแกลูกคาและสมาชิก   เริ่มตน

ความอรอยใหมสไตลเกาหลี ฟนสุด กับเมนู

กุงดอง ีอีวเกาหลี จานเดี่ยว และชุดคอมโบ 

ได ในราคาเริ่มตนเพียง  บาท และ

เพิ่มความพิเศษแบบฟนไมหยุดกับชุดคูปอง

สวนลด มูลคากวา ,  บาท สามารถนํา

ไปใชไดที่รานเรด ันทุกสาขา (จํานวนจํากัด 

,  สิทธิ์) ไดแลวตั้งแตวันนี้   

พ ศจิกายน  ที่รานบารบีคิวพลา า 

และเรด ันทุกสาขา ทั่วประเทศ

คุ บุ ยญานุช บุญบํารุงทรัพย 

ประธานเจาหนาที่บริหาร ดานการสราง

               แมรี่ เทอรสตัน อุปทูต

รักษาการเอกอัครราชทูตนิว ีแลนดประจําประเทศไทย รวมกับ สุทธิธรรม จิราธิวั น 

ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา บริษัท กลุมเ น็ทรัล จํากัด และ สเตฟาน คูม ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร บริษัท เ ็นทรัล ฟูด รีเทล ในเครือเ ็นทรัล รีเทล เปดงาน    

      เทศกาลสินคาและอาหารสงตรงความสดจากประเทศ

นิว แีลนด พรอมเปดตัวบลูเบอรร่ี บลู รอยัล จําหนายคร้ังแรกภายในงาน โดยมี สุจิตา เพ็งอุน , 

ู าน วอง, อองโตนิโอ เดอโ า, และนิค ไรทไมเออร รวมตอนรับ ณ เ ็นทรัล ฟูด อลล 

สาขาเ ็นทรัลชิดลม 

บารบีคิวพลา า จับมอ เรด ัน จัด ปรแรงเปดประเทศ กุงดอง ีอิวเกาหลี เดอะ ีรีส

เจาะกลุมลกคาชาว   เตรียมข้นแทนเมนยอด ิต

โอกาสทางการตลาด กลุมธุรกิจอาหาร ฟูด

แพชชั่น เผยวา ครั้งนี้ถือเปนการผนึกกําลัง

ของสองแบรนด ในเครือฟูดแพชชั่นอยาง 

บารบีคิวพลา า และเรด ัน จัดแคมเปญ

การตลาดคร้ังใหญ เปดตัว

โปรโมชั่น ใหมล าสุด 

กุ งดอง ี อิ ว เกาหลี  

เดอะ รีีส  ภายใตแนวคิด

การทํากลยุทธการตลาด 

  จาก

แบรนดสูแบรนด โดยการ

นําเมนูกุงดอง อิีวเกาหลี 

ึ่งเปนโปรดักส ไ ไลท 

ที่ ไดรับความนิยมอยาง

มากจากเรด ัน มาจัด

โปรโมชั่นที่ตอบโจทย

ตอพ ติกรรมผูบริโภค และแฟน  บารบีคิว

พลา า เพ� อขยาย าน และเจาะกลุมลูกคา

คนรุนใหมชาว   หัวใจเกาหลี โดย

มอบดีลดีสุดเอ็ก คลู ีฟใหแกลูกคาและ

สมาชิก   และ ชุดคูปองสวนลด

ใหแกแฟนเรด ัน  ผานการโปรโมทโปรโมชั่น

แคมเปญบน   ที่เนนเนื้อหา

ความครีเอทีฟ ตอบโจทยและเขาถึงกลุม

เปาหมายตามเทรนดกระแส ีรีสเกาหลี ที่ยัง

คงมาแรงในขณะนี้ ตั้งเปาหนุนกุงดอง ีอิว

เกาหลี เดอะ ีรีส ชวยเพิ่มยอดขาย และเปน

เมนูขายดี ท่ีครองใจชาว   โดยการโปรโมท

ตลอดเดือนจะสรางเ อร ไพรสอยางแนนอน 

อยากใหรอติดตาม  

สําหรับโปรโมชั่น กุงดอง ีอิวเกาหลี 

เดอะ ีรีส  มีมาใหเลือกฟนกัน  แบบ  

สไตล

 กุงดอง อีีวเกาหลี ฟนพิเศษจานเด่ียว 

กุงคัดเกรดสดใหม ผานกรรมวิธีการปรุงรส

สูตรลับฉบับเรด ัน เสิรฟพรอมน้ําจิ้ม ีฟูด

สุดแ บ ใหความอรอยฟนเต็ม  คํา ตั้งแต

คําแรกที่ ไดชิม จากราคาปกติ  บาท 

พิเศษสุด สําหรับสมาชิก   ในราคา

เพียง  บาทเทานั้น

 กุงดอง ีอีวเกาหลี ฟนควบยกเ ็ต 

(  ) ชุดปงยางหมู ทานคูกับกุงดอง ี

อีวเกาหลี พรอมน้ําจิ้ม ีฟูด ในราคาเพียงชุด

ละ  บาท สามารถแลก ื้อเคร� องด� มเปป

ี่รีฟล  แกว ไดในราคา  บาท

 กุงดอง ีอีวเกาหลี ฟนควบยกเ ็ต 

(  ) ชุดปงยางเนื้อ ทานคูกับกุงดอง ี

อีวเกาหลี พรอมน้ําจิ้ม ีฟูด ในราคาเพียงชุด

ละ  บาท สามารถแลก ื้อเคร� องด� มเปป

ี่รีฟล  แกว ไดในราคา  บาท

รวมเปดประสบการณความอรอย

สไตลเกาหลีไปกับเราที่รานบารบีคิวพลา า

ทุกสาขา สําหรับลูกคาที่ทานในสาขาจังหวัด 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครป ม 

และนครราชสีมา จะไดรับชุดคูปองสวนลด 

 ใบ มูลคากวา ,  บาท ไปฟนตอที่ราน

เรด ันทุกสาขา ตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

และสามารถใชสิทธิ์คูปองไดตั้งแตวันนี้   

ธันวาคม  สอบถาม และติดตามโปรโมช่ัน

ดี  ไดท่ี . .  , 

 และ 

,  -

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๒๘/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวเดือน แยมบัว กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมี

คําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/มูลคา หมาย

เหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๗๐๒๕๗เลขท่ีดิน ๑๓๓๓ ตําบลอุโมงค อําเภอเมือง

ลําพูน จังหวัดลําพูน เน้ือท่ี ๑ ไร ๑ งาน ๑๓ ๓/๑๐ ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

โรงจอดรถ 

- นายประทีป เมืองลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

-

๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๗๗๖๑เลขที่ดิน ๑๕๙๕ ตําบลอุโมงคอําเภอเมือง

ลําพูน จังหวัดลําพูน เนื้อที่ ๑ ไร ๙๘ ๓/๑๐ ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง

บานชั้นเดียวและเลาไกชน 

- นายประทีป เมืองลือ ๓๔๘,๘๑๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๙ มิถุนายน 

๒๕๖๔)

-

๓ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๗๗๖๐ เลขที่ดิน ๑๕๙๔ ตําบลอุโมงค อําเภอ

เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เนื้อที่ ๓ งาน ๗๖ ๘/๑๐ ตารางวา 

- นายพงศธนันทน 

เมืองลือ

๘๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาอุตรดิตถ เลขที่บัญชี ๐๑๙๑๑๐๒๐๒๙ ช� อบัญชี นางสาวเดือน แยมบัว 

หรือนางสาวเพ็ญสิณี แยมบัวจรัส

- นางสาวเดือน แยมบัว 

หรือนางสาวเพ็ญสิณี 

แยมบัวจรัส

๑,๐๐๖.๒๗ บาท (ณ 

วันท่ี ๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิก ี ลําพูน เลขที่บัญชี ๖๖๑๒๐๘๒๓๕๗ ช� อบัญชี นายพงศธนันทน 

เมืองลือ

- นายพงศธนันทน 

เมืองลือ

๑,๙๔๖.๐๖ บาท (ณ 

วันท่ี ๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ประเภทออม

ทรัพย สาขาบิก ีลําพูน เลขที่บัญชี ๗๙๙๑๐๘๖๐๖๒ ช� อบัญชี นายพงศธนัน

ทน เมืองลือ

- นายพงศธนันทน 

เมืองลือ

๔๐,๐๔๐.๖๙ บาท (ณ 

วันท่ี ๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิก ีลําพูนเลขที่บัญชี ๐๑๑๘๓๕๐๒๕๑ ช� อบัญชี นางสาวกัญณรัช เมือง

ลือ เพ� อเด็กหญิงภัสสรา เมืองลือ 

- นางสาวกัญณรัช 

เมืองลือ เพ� อเด็กหญิง

ภัสสรา เมืองลือ

๒๒๒,๓๐๙.๓๔ บาท 

(ณ วันท่ี ๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิก ี ลําพูน เลขที่บัญชี ๐๗๗๑๖๘๔๐๘๔ ช� อบัญชี นายพงศธนันทน 

เมืองลือ และนางสาวกัญณรัช เมืองลือ 

- นายพงศธนันทน 

เมืองลือ และนางสาว

กัญณรัช เมืองลือ

๑๒,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

-

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาลําพูน เลขที่บัญชี ๔๐๑๒๔๐๐๑๓๑ ช� อบัญชี นางสาวกัญณรัช เมืองลือ 

- นางสาวกัญณรัช 

เมืองลือ

๘๑,๕๙๗ บาท(ณ วันท่ี 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

-

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิก ีลําพูน เลขที่บัญชี ๐๖๗๓๖๗๓๙๓๗ ช� อบัญชี รานวันวาน ๙๐ โดย

นางสาวกัญณรัช เมืองลือ 

- รานวันวาน ๙๐ 

โดยนางสาวกัญณรัช 

เมืองลือ

๑๑๐,๔๖๓.๙๙ บาท 

(ณ วันท่ี ๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ประเภทสะสมทรัพย 

สาขาบิก ีลําพูน เลขที่บัญชี ๗๓๒๐๕๐๑๓๖๙ ช� อบัญชี นางสาวกัญณรัช 

เมืองลือ 

- นางสาวกัญณรัช 

เมืองลือ

๒.๔๗ บาท (ณ วันท่ี ๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔)

-

๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิก ี ลําพูน เลขที่บัญชี ๙๙๖๒๘๐๓๕๙๘ ช� อบัญชี นายธีรพนธ บุตร

จินดา

- นายธีรพนธ บุตรจินดา ๗,๙๐๓.๕๗ บาท (ณ 

วันท่ี ๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิก ี ลําพูน เลขที่บัญชี ๐๒๕๓๒๖๒๔๗๘ ช� อบัญชี นายธีรพนธ บุตร

จินดา 

- นายธีรพนธ บุตรจินดา ๑๓,๙๔๖.๙๗ บาท (ณ 

วันท่ี ๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาเมืองลําพูน เลขที่

บัญชี ๓๓๔๕๐๑๘๕๒๑ ช� อบัญชี นายธิติพงษ ทิศสัก 

- นายธิติพงษ ทิศสัก ๑๒.๘๒ บาท (ณ วันท่ี 

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

-

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิก ี ลําพูน เลขที่บัญชี ๐๕๒๑๑๗๙๗๖๗ ช� อบัญชี วาที่ ร.ต. ธิติพงษ 

ทิศสัก 

- วาที่ ร.ต. ธิติพงษ 

ทิศสัก

๑๑,๓๖๖.๖๒ บาท (ณ 

วันท่ี ๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิก ี ลําพูน เลขที่บัญชี ๐๖๙๘๒๘๑๗๘๒ ช� อบัญชี นางสาวทานตะวัน 

ทิพยประโชค 

- นางสาวทานตะวัน 

ทิพยประโชค

๕,๑๐๓.๓๗ บาท (ณ วัน

ท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

-

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิก ี ลําพูน เลขที่บัญชี ๐๗๒๒๒๙๖๐๙๕ ช� อบัญชี นายวิษณุ โชคกิจ

- นายวิษณุ โชคกิจ              ๑๙,๕๕๔.๓๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิก ี ลําพูน เลขที่บัญชี ๕๐๑๒๑๙๑๔๗๔ ช� อบัญชี นายวิษณุ โชคกิจ

- นายวิษณุ โชคกิจ ๑๐๙,๘๒๙.๘๘ บาท 

(ณ วันท่ี ๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิก ี ลําพูน เลขที่บัญชี ๐๖๙๘๓๓๒๓๒๘ ช� อบัญชี นายเกรียงไกร ทิพย

ประโชค 

- นายเกรียงไกร 

ทิพยประโชค

๑๙,๐๘๖.๓๓ บาท (ณ 

วันท่ี ๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลําพูน) เลขที่บัญชี ๗๙๙๒๖๔๘๑๕๒ ช� อ

บัญชี นายเกรียงไกร ทิพยประโชค 

- นายเกรียงไกร 

ทิพยประโชค

๑๕,๘๔๐.๒๕ บาท (ณ 

วันท่ี ๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิก ี ลําพูน เลขที่บัญชี ๐๕๓๑๒๒๐๔๙๘ ช� อบัญชี นายปรเมทย ปารมี 

- นายปรเมทย ปารมี ๔,๕๘๑ บาท (ณ วันท่ี 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

-

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิก ี ลําพูน เลขที่บัญชี ๐๔๘๘๕๓๔๐๑๗ ช� อบัญชี นายวรรณชนะ สุภา

โขง 

- นายวรรณชนะ 

สุภาโขง

๘,๒๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

-

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิก  ีหางดง เลขท่ีบัญชี ๔๓๓๐๗๓๐๔๙๒ ช� อบัญชี นางสาวสุวนันท ตาคํา 

- นางสาวสุวนันท ตาคํา ๓๔๓.๔๕ บาท (ณ วันท่ี 

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

-

๒๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาลําพูน เลขที่บัญชี ๐๖๙๓๔๑๖๒๑๓ ช� อบัญชี นายปริญญา สายปน 

- นายปริญญา สายปน ๑๒๓.๑๒ บาท (ณ วันที่ 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

-

๒๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาชางเผือก เชียงใหม  เลขท่ีบัญชี ๐๕๗๘๔๙๑๘๐๕ ช� อบัญชี นางเพชร ปาลี 

- นางเพชร ปาลี ๔๙๘.๑๔ บาท (ณ วันที่ 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒  รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมา  ๒,๓๓ ,  บาท  (สองลานสามแสนสามหม� นส่ีพันหารอยหก

สิบหาบาทหกสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวเดอน แยมบัว กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายคีรีมาศ สุขประสงค)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๓๔/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายนิรุตต์ิ สาคร กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ สรอยคอทองคํา นํ้าหนัก 

๑๕.๒๗ กรัม

๑ เสน นายนิรุตต์ิ 

สาคร

๒๖,๔๔๓ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔)

-

๒ สรอยคอทองคํา น้ําหนัก 

๓.๗๘ กรัม

๑ เสน นางสาว

อังคณา 

สุขแจม

๖,๔๗๙ (ณ วัน

ที่ ๒๐ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ ๓๒,๙๒๒ บาท (สามหม� นสองพันเการอยย่ีสิบสอง

บาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายนิรุตติ์ สาคร กับพวก

         พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน ปฏิบัติหนาที่           

ผูอํานวยการกองคดี ๔

(นางสาวปฏิมา รุงนาค)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่



13ขาวประชาสัมพันธ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี ผูผลิตและ

จําหน�ายปุยเคมีคุณภาพสูงรายใหญในประเทศไทย 

ภายใตตราสินคาหัววัว-คันไถ รวมกับกรีนโรด 

ในโครงการ “ขยะแลกบุญ” นําโดย บุญชัย 

กอเกียรติพิทักษ ผูจัดการท่ัวไป สายงานสนับสนุน

การผลิต และตัวแทนพนักงานจากบริษัท 

สงมอบขยะพลาสติกในโรงงานพระประแดง

ใหกับกรีดโรด เพ� อเขาสูกระบวนการ upcycling 

เปลี่ยนขยะพลาสติกใหเปนอิฐบล็อกสําหรับ

ทางเทา และสรางสรรคผลิตภัณฑรักษ โลก

อ� นๆ เชน โตะ เกาอี้สนาม เพ� อสงตอใหแก

โรงเรียน วัด และอุทยานแหงชาติ ตลอดจน

Ermenegildo Zegna @Zegnaofficial 

ขอเชิญคุณสัมผัสนํ้าหอมท่ีมาพรอมประสบการณ

อันแปลกใหมและคาดไมถึง ขอแนะนํา Ermenegildo 

Zegna XXX คอลเลกชันใหม Eau de Parfum 

ที่แสดงออกถึงกลิ่นหอมที่รวมสมัย โดดเดน

ดวยกลิ่นหอมแบบ 3 มิติ ทั้งกลิ่น Verdigris, 

Cyprium และ Charcoal เปดตัวทั่วโลกใน

เดือนตุลาคม 2021

การออกแบบรันเวยแบบ XXX แสดง

ใหเห็นถึงการแสดงออกอยางกลางหาญของ 

Zegna โดยเนนที่การประดิษฐและเทคนิค

การตัดเย็บที่ล้ําสมัยที่สุด ถือเปนการเกิดขึ้น

คร้ังแรกโดยแบรนด์แฟชั่นชื่อดังของอิตาลี 

ดีไซนและโลโกสามตะเข็บ (Triple Stitch) 

อันเปนเอกลักษณเช� อมตอแตละชิ้นอยางทรง

พลัง น้ําหอม XXX สะทอนกลยุทธการแตงตัว

ของผูชายดวยการเทียบเคียงกับสารอินทรีย

และโลหะอยางชัดเจน สวนผสมจากธรรมชาติ

ERMENEGILDO ZEGNA XXXX ที่ ไมเหมือนใคร

ผสานเขาอยางสอดคลองกัน อยางฤดูหนาวที่

เย็นยะเยือก (Icy Winter), ลาวาที่ลุกเปนไฟ 

(Fiery Lava) และคารบอนที่แวววาว (Sleek 

Carbon) ในการประทะกันอยางสวยงามของ

น้ําหอมอันคลาสสิก และการทดลองที่กาวไป

ขางหนา

ในภารกิจนี้ เพ� อใหไดประสบการณ

ของนํ้าหอมท่ีไมมีใครเทียบเคียงได คอลเลกชัน 

XXX ถูกนําเสนอในขวดแกวลักษณะ

หลอมเหลวท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว มา

ในรูปทรงเรขาคณิต และขวด

อันมีนํ้าหนัก มีผิวสีเมทัลไลซหรูหรา 

มาพรอมฝาปดที่เขากัน ถือเปน

การแยกออกมาจากมาตรฐานเดิมๆ 

ตําแหน�งของโลโกท่ีมุมท้ังสองดานได

รับแรงบันดาลใจจากสตรีทอารต 

กลองด านนอกไดแรงบันดาล

ใจจากกลองสําหรับการขนสงที่

สามารถนํากลับมาใชใหมไดอยางเต็มที่ และ

ทํามาจากกระดาษแข็งท่ีผานการรับรองจาก FSC

VERDIGRIS เม� อน้ํามันหอมระเหย

จากกระวานพบกับฤดูหนาวที่ เย็นยะเยือก 

สําหรับ Verdigris เปนกล่ินหอมสไตลของกลิ่น

แมกไมที่เผยใหเห็นตัวตนที่แทจริงผานกลิ่น

ประหน่ึงโลหะเหลว มาพรอมเคร� องเทศอันอบอุน 

ใบธาม ใบไวโอเล็ต และไททาเนียมแอคคอรด 

บรรจุในขวดแกวสีเขียว

CYPRIUM เม� อไมซีดารมาพบกับลาวา

ที่ลุกเปนไฟ Cyprium เปนน้ําหอมกลิ่นซีเพรอ

ผสานดวยไม ที่สรางสมดุลใหมอยางลึกซึ้ง

ระหวางธรรมชาติท่ีมีความดิบ และความแข็งแรง 

มาพรอมกลิ่นหอมแบบสมัยใหมดวยกลิ่นของ“ซีคอน บางแค” เอาใจคนรักสัตวจัดงาน 

“นอนสีขาว&ไอตาวสีดํา” ยกขบวนนองสัตว

สีขาวดํามาประชันความน�ารักมุงมิ้งนานาพันธุ 

ศึกษาธรรมชาติอันน�าพิศวงของสัตวเผือกและ

สัตวราหูที่หาชมไดยาก ต� นตาต� นใจกับการจัด

แสดงสัตวสตัฟฟที่มีสภาพสมบูรณเสมือนมี

ชีวิตจริง เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมปอนอาหาร

แชะรูปคูกับสัตวอยางใกลชิด ระหวางวันที่ 12 

– 21 พฤศจิกายน ลานกลาง ชั้น 1 ศูนยสรรพ

สินคาซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม

หองอาหารเรือนตน โรงแรมมณเฑียร 

สุรวงศ กรุงเทพฯ จัดเต็มความอรอยแบบไมจํากัด 

ทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ํา ใหทุกทานลิ้มลอง

ต่ิ ม ซํ า ร ส ช า ติ

ตนตํารับจากทีม

เชฟอาหารจีน

ร ะ ดั บ ตํ า น า น

ของ โ ร งแรมฯ 

ยกทัพเมนูติ่มซํา

เสิรฟไมอั้น ไมวาจะเปน ขนมจีบกุง ฮะเกากุง 

ซาลาเปาไสลาวา กุงหางหงษสามรส ซ่ีโครงหมู

นึ่งเตาซี่ อีกหลากหลายเมนูทอดพรอมซุป

รสเลิศทั้ง ซุปขาวโพดเนื้อปู ซุปกระเพาะ

ปลาไกเสนน้ําแดง รวมถึงอาหารจานหลัก

สุดพรีเมียมกับเมนูหมูผัดซอสเอ็กซ โอ บะหมี่

ฮกเกี้ยนกุงหมูแดง ขาวผัดหยางโจว หรือ

หมี่ซั ่วผัดแหงสไตลฮองกง ปดทายดวยเมนู

ของหวาน สาคูแคนตาลูป บัวลอยน้ําขิง รวม

ทั้งหมดกวา 30 รายการ เสิรฟไมจํากัดตลอด

เวลา 90 นาที ติ่มซํา ALL-YOU-CAN-EAT มื้อ

กลางวันเสิรฟตั้งแตเวลา 11.30-14.30 น. และ

มื้อค่ําเสิรฟตั้งแตเวลา 17.00-20.00 น. ราคา 

888++ บาท ตอทาน (ราคารวมเคร� องด� มชา

จีนหรือเกกฮวย รอนและเย็น) สอบถามขอมูล

เพิ่มเติมหรือสํารองที่นั ่ง โทร.0-2233-7060, 

09-4453-2828, 09-4552-8798

คนไทยเตรียมตัวรับของขลัง! สมาคม

โฆษณาแหงประเทศไทย พรอมเดินเคร� อง

จัดงานวันความคิดสรางสรรคแหงชาติ “Adman 

Awards & Symposium 2021” บนแพลตฟอรม

ออนไลน ภายใตการครีเอทธีม “ความคิดสราง

ขลัง - รวย รู รอด เร็ว” ปลุกเสกไอเดียสราง

แรงบันดาลใจใหคนไทยทุกคนทุกอาชีพ พรอม

นําไปตอยอดการใชชีวิตตามแนวทางของตัว

เอง ผาน 4 หองในรูปแบบ Live Streaming 

ไดแก หองเบิกเนตร หองอาคม หองพราย

กระซิบ และ หองลองของ ปลอยของโดยผูมี

ประสบการณจากทุกแวดวง อาทิ พระมหาสมปอง 

ตาลปุตฺโต วรรณสิงห ประเสริฐกุล นาเน็ก

เกตุเสพยสวัสด์ิ และ เข็มอัปสร สิริสุขะ รวมท้ัง

ตัวแทนจากแพลตฟอรมออนไลนตัวท็อป อยาง 

Google Facebook และ TikTok เปนตน สวน

กิจกรรมการประกวดรางวัล Adman Awards 

ในปนี้ จะตัดสินผลงานที่สงเขาประกวดจาก

การเปดรับผลงานในป 2020 และ ป 2021 โดย

การแยกการสงผลงาน และแยกการตัดสินของ

แตละป มารวมจุดประกายความคิดสรางสรรค

ไดในงาน Adman Awards & Symposium 2021 

ซึ่งจะจัดขึ้นในระหวางวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 

เริ่มจําหน�ายบัตร EarlyBird ราคา 399 บาท 

ตั้งแตวันนี้ - 14 พฤศจิกายน และเริ่มจําหน�าย

บัตรราคาปกติ 599 บาท ตั้งแตวันที่ 15-26 

พฤศจิกายน สํารองบัตรเขารวมงานผานเว็บไซต 

www.thaicreativityday.com

อรอยคุม บุฟเฟตอาหารนานาชาติ

ม้ือกลางวัน ท่ีหองอาหารเปรมประชากร โรงแรม 

มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ตั้งใจคัดสรร

อาหารคุณภาพ อาทิ 

ซีฟูดอบชีส ซุปฟกทอง 

พิซซาเม็กซิกัน เนื้อ

ซอสเม็กซิกัน เก๊ียวซา 

ซูชิ ขนมจีนน้ํายา 

ขาวหนาเปด ขาวขาหมู ยําถั่วพูกุงสด น้ําพริก

ปูเค็ม แกงสมกุงชะอมไข ปาทองโกสเปน 

เมี่ยงคํา สลัดบาร เคก ขนมไทย และ ไอศกรีม 

ทานละ 400 บาท ปลอดภัยกับมาตรการ

การปองกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร.0 - 2575-5599

สหชาต กลอมชุม ผูจัดการ ฟตลิงก 

สปอรตคลับ พระราม 2 รองรับมาตรการคลายล็อก

ของภาครัฐลาสุด เปดคอรสใหม ใหตางจาก

การออกกําลังกายเองที่บาน Yoga Fly เรียน

ในหองคลาส ที่เปนสวนตัว รองรับการเลนทั้ง

แบบเดี่ยวและคู ซึ่งคอรสนี้ตองมีอุปกรณการ

เลนและมีครูชวยดูแลแนะนํา โดยคอรสนี้จะ

ชวยกระตุนระบบไหลเวียนเลือดใหสูบฉีดไป

เลี้ยงสมองและสวนตาง ๆ ของรางกายไดดีขึ้น 

เพิ่มความกระชับยืดหยุนใหกับกลามเนื้อ  เผา

ผลาญไขมัน มีสมาธิ ชวยเร� องการทรงตัว ที่

สําคัญยังชวยใหรางกายขับฮอร โมนเซโรโทนิน

สงผลใหสมองผอนคลาย หายเครียด ชวยให

นอนหลับไดดีขึ ้น  ผิวพรรณออนเยาว  ราคา

เร่ิมตน 8,000 บาท เรียนภายใตมาตรการปองกัน 

Covid-19 สะอาด ปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจ

ดวยแอปพลิเคชั่น Thai save Thai และ Thai 

Stop Covid Plus สนใจสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม โทร.0-2042-8880, 08-2005-7092  

ทุกวันเวลา 09.00-21.00 น.  หรือมาที่ฟตลิงก 

สปอรตคลับ ถนนพระราม2 ซอย 47 (อนามัย

งามเจริญ) แยก 11   

โรงแรมมณเฑียร ริเวอร ไซด ขอเชิญ

ทานมารวมสืบสานประเพณีลอยกระทงตาม

หลักชีวิตวิถีใหมในงาน “รวมลอยประทีป 

สดับสังคีตศิลป” ชมนาฏลีลางดงามทามกลาง

บรรยากาศแสนโรแมนติก และสดับดนตรี

ไพเราะจากวงบางขนาย พรอมอรอยอิ่มเอมไป

กับชุดอาหารไทยตํารับชาววัง และซุมอาหาร

จานเด็ด บัตรผูใหญราคาทานละ 1,500++ บาท 

และบัตรเด็ก 1,000++ บาท พรอมกระทงฟรี 

ในคืนวันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน ณ หองอาหาร 

เดอะ คาเฟ และศาลาริมน้ํา สอบถามขอมูล

เพิ่มเติม และสํารองที่นั่ง โทร.0-2292-2999

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา และดีแทค จัด

แคมเปญพิเศษ “กินอยางราชา” เอาใจลูกคา

ดีแทค ชาวศรีราชา ใหอิ่มอรอยในราคาสุดคุม 

กับหลากหลายรานอาหารช� อดัง อาทิเชน Sizzler, 

Olino Crepe & Tea, ซาลาเปาโกอวน, Swensen’s, 

Potato Corner, ปนคําหอม, ERIC KAYSER,  

Akimitsu Tendon, Fin Sushi, ใจถึง, KOI The, 

ชาตรามือ, Café Amazon, Fuku Matcha, Saint 

Croissant และอ� นๆ อีกมาก เพียงนําดีแทค 

รีวอรด คอยน (dtac reward coins) แลกรับ

ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มได้สูงสุดถึง 

50% รับสิทธิ์ไดงายๆผาน ดีแทค แอปพลิเคชัน  

ตั้งแตวันนี้  – 31 มกราคม 2565 ที่ศูนยการคา

เซ็นทรัล ศรีราชา

ไวโอเล็ตปา สมุนไพรอันเขียวชอุม และสาร

สกัดจากทองแดง บรรจุมาในขวดแกวทองแดง

CHARCOAL เม� อหญาฝรั่นมาพบกับแร

คารบอน Charcoal เปนกล่ินหอมจากไมสีเหลือง

อําพันท่ีมอบความประทับใจใหไดอยางยาวนาน 

และเปนแรงบันดาลใจใหดวยกล่ินพริกไทยดํา

ท่ีออกมา พรอมท้ังลิมบานอล เอเลมี และสาร

สกัดของกราไฟต บรรจุมาในขวดแกวสีเทา

แคมเปญระดับโลกที่ผสานเขาดวยกัน

ทําให XXX มีชีวิตชีวาดวยเสียงเรียกรองเพ� อ

ทําใหคุณไมเหมือนใครและเปนคนที่คุณอยาก

จะเปน จุดเดน คือ ผูชายยุคใหมที่มีความ

หลากหลายและทันสมัยทาทายกับแคมเปญ

ของนํ้าหอมทั่วๆไป ทั้ง Gabriel-Kane Day-Lewis  

นักรอง นักแตงเพลง และนายแบบ Demitre 

Sullivan นักเตน และนักเปยโน และ Jordun 

Love นายแบบ แตละคนลวนเปนตัวแทนของ

น้ําหอม XXX ที่แตกตางกัน พวกเขารวบรวม

เร� องราวของแบรนดดวยการเคล� อนไหวที่เปน

ธรรมชาติและเต็มไปดวยพลัง มาพรอมเร� อง

ราวสวนตัวอันสรางแรงบันดาลใจ โดยถายใน

บูธที่วางเปลาซึ่งมีกําแพงที่ขยับและตอบสนอง

ตอพลังงานที่ไดเขามา

ศูนยการคา เดอะไนน เซ็นเตอร 

พระราม 9 พรอมแนะนํารานคาใหม สนับสนุน

ใหการดูแลสุขภาพเปนเร� องงายข้ึนกับ  "ใบเม่ียง"

(Baimiang) ศูนยรวมอาหารและผลิตภัณฑ

เพ� อสุขภาพ อาทิ เบเกอรี่ขนมไรแปง ไรไขมัน

ทรานส อาหารคีโต  เคร� องด� มโปรตีนสําหรับ

ผูที่ออกกําลังกาย  น้ําผลไมสกัดเขมขน  เคร� อง

ปรุงออแกนิก สกินแคร และสินคาสุขภาพอ� นๆ 

อีกมากมายกวา 5,000 รายการ พรอมเปดให

บริการคัดสรรมาใหเพ� อทุกไลฟสไตล พรอม

โปรโมชั่นพิเศษที่หมุนเวียนใหสายเฮลทตี้ ได

ชอปทุกเดือน

โดยในเดือนพฤศจิกายนนี้  พบกับ

โปรโมชั่นพิเศษลดแบบจัดหนักกับผลิตภัณฑ

ซุปเปอรฟูด ผงผักผลไมออรแกนิกจากแบรนด

ออรแกนิก ซีด (Organic Seeds) ที่สามารถ

ชงด� มกับน้ําเปลา หรือผสมเคร� องด� มแกวโปรด

เพ� อเพิ่มสารบํารุงใหรางกายไดทันที เริ่มจาก

โปรโมชั่นซื้อ 3 แถม 1 กับ ผงเบอรรี่ มิกซ 

ชวยบํารุงผิว ผม เล็บ ราคา 1,350 บาท (จาก

ราคาปกติ 1,800 บาท) ตอดวย ผงกรีน มิกซ

ตัวชวยใหทุกคนสามารถรับประทานผักใบ

เขียวใหเพียงพอตอความตองการของรางกาย 

ในราคา 3 ชิ้น แถม 1 ชิ้น 1,050 บาท 

(จากราคา ปกติ 1,400 บาท) ผงหลอฮั่งกวย 

สมุนไพรจีน ใหความหวานแทนน้ําตาล โดย

ปราศจาก ไขมัน คาร โบไฮเดรต และ โซเดียม 

ซื้อ 2 แถม 1 ในราคา 500 บาท (จากราคา

ปกติ 750 บาท ) และผงสาหรายสไปรูลิน�า ลด

อาการอักเสบ เรงการเผาผลาญ ลดการสะสม

ของไขมัน และโคเลสเตอรอล ซื้อ 1 แถม 1 

ในราคา 480 บาท (จากปกติ 960บาท) ตั้งแต

วันนี้ – 30 พฤศจิกายน และ พบกับสินคา

แบรนดดัง จัดโปรโมชั่น 11.11 แถมสินคาและ

ลดราคาแบบคุมๆ อีกมากมาย สั่งซื้อไดผาน

ทางเว็บไซต www.baimianghealthyshop.com 

และ รานใบเมี่ยงทุกสาขา ตั้งแตวันนี้ – 11 

พฤศจิกายน 

เดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9 ตอนรับ “ใบเมี่ยง” (Baimiang) 

รานจําหน�ายสินคาอาหารเพ� อสุขภาพ ตอบโจทยทุกไลฟสไตล 

รัฐสภาสหราชอาณาจักรถูกกอตั้งครั้ง

แรกเม� อป ค.ศ. 1707 โดยเปนการแทนที่

รัฐสภาอังกฤษ และ รัฐสภาสก็อตแลนด โดย

รัฐสภาสหราชอาณาจักรจะมีการประชุมกัน

ในหองประชุมภายในพระราชวัง Westminster 

กรุงลอนดอน 

ในป ค.ศ. 1950 ปท่ีแบรนด Dunlopillo 

ไดรับความไววางใจจากชาวอังกฤษเปนอยางมาก

ด้วยชื่อเสียงที่ ได้รับการยอมรับในการผลิต

ที่นอนและหมอนยางพาราไดเปนเจาแรก

ของโลก และดวยความพิเศษของยางพารา 

Dunlopillo ที่ผานกระบวนการขึ้นรูปแบบ 

"Talalay Latex" สามารถรักษารูปทรงไดดี 

มีความยืดหยุน และระบายอากาศไดเปนอยางดี

จึงเหมาะกับผูที่ตองนั่งเปนเวลานานนั่นเอง 

ดวยเหตุนี้รัฐสภาสหราชอาณาจักรจึงได

เลือกยางพาราของ Dunlopillo ในการผลิต

เกาอี้ของรัฐสภาสหราชอาณาจักร อีกหนึ่ง

ความสําเร็จอีกกาวหนึ่งของ Dunlopillo ที่ได

รูหรือไม? ยางพารา DUNLOPILLO เคยถูกทําเปนเกาอี้ในรัฐสภาสหราชอาณาจักรมาแลว

รับการยอมรับและความไววางใจจากรัฐสภา

สหราชอาณาจักร

ผูสนใจสามารถเขาชมและเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑไดที่ เฟซบุก Dunlopillo Thailand  

เว็บไซต www.dunlopillo.co.th, Line : @

dunlopillothai, Hotline : 06-3664-6150, 

09-2929-9044 หรือท่ีโชวรูม Dunlopillo ทุกสาขา 

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จํากัด 

นําโดย นาย โทชิโร มิอุระ กรรมการผูจัดการ, 

นางกฤตินี ศิวะกุล หัวหนากลุมฝายทรัพยากร

บุคคลและการจัดการ และ นายพรชัย พงศเอนกกุล 

หัวหนากลุม DX Modernization พรอมดวย 

พนักงานฟูจิตสึ จัดพิธีสงมอบพื้นที่แปลงปลูก

อยางเปนทางการ ภายใต โครงการ Fujitsu 

We Care #2017-2021 ใหกับพื้นที่ปลูกปาของ

องคการบริหารสวนตําบลปายุบใน อ.วังจันทร 

จ.ระยอง โดยความรวมมือของท้ัง 3 หน�วยงาน 

คือ ฟูจิตสึ, สํานักงานปลูกปาและระบบนิเวศ 

ปตท, และองคการบริหารสวนตําบลปายุบใน 

โดยมี นายศาศวัต สุนทรส ผูจัดการ สถาบัน

ปลูกปาและระบบนิเวศ บริษัท ปตท.จํากัด 

(มหาชน) และนายสมศักดิ์ โมราศิลป ปลัด

องคการบริหารสวนตําบลปายุบใน รวมรับมอบ

สําหรับโครงการ Fujitsu We Care 

#2017-2021 เปนระยะเวลาตอเน� อง 5 ป 

บนพื้นที่ 2 ไร 2 งาน ณ พื้นที่บริเวณโรงเรียน

พออยูพอกิน อางเก็บน้ําประแสร ต.ชุมแสง 

อ.วังจันทร จ.ระยอง ไดสรางผืนปาไม ให

ชุมชนไดเก็บเก่ียวและนําไปใชประโยชนตอไป 

โดยตลอดระยะเวลา 5 ป ไดมีการปลูกตนไม

มาอยางตอเน� องกวา 500 ตน เปนพันธุ ไม

ผสมผสานระหวางไมยืนตน ไมปา ไมลมลุก 

และพืชผลที่สามารถเก็บเกี่ยวกินได  อาทิ 

แคแดง, มะมวง, ชะอม, ชะมวง ,มะกอกน้ํา, 

สับปะรด และมันสัมปะหลัง

และปนี้เปนปสุดทายของการดําเนิน

โครงการนี้ ไดมีการการวัดปริมาณการกักเก็บ

ของคารบอนของตนไมอีกดวย โดยผืนปาแหงนี้

มีคาการดูดซับคารบอนไดออกไซดเทากับ 7.2 ตัน 

และคาการปลดปลอยออกซิเจนเทากับ 5.8 ตัน 

เพ� อใหผืนปาแหงนี้ ไดเพิ่มความอุดมสมบูรณ

ใหกับระบบนิเวศของพื้นที่ จั งหวัดระยอง 

และใชประโยชนทางสาธารณะใหกับชุมชน

อยางยั่งยืนตอไป ตามความมุงมั่นของฟูจิตสึ

ที่มีเปาหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะกอให

เกิดประโยชนแกลูกคา สังคม และโลกของเรา 

ที่มีจุดมุงหมายที่จะ “ทําให โลกมีความยั่งยืน

มากข้ึนดวยการสรางความเช� อมั่นตอสังคมโดย

อาศัยนวัตกรรม” และนั่นคือคํามั่นสัญญา

สําหรับการสรางอนาคตที่ดีกวาตามเปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ฟูจิตสึ สงมอบโครงการ Fujitsu We Care 2017- 2021

CSR เพิ่มพื้นทีปาสีเขียวให อบต. ปายุบใน ระยอง ดวยระบบออนไลน   

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ รวมกับกรีนโรด ในโครงการ “ขยะแลกบุญ” 

รวบรวมขยะพลาสติกในโรงงาน เพ� อนําไปสรางสรรคผลิตภัณฑรักษ โลก 

พื้นที่สาธารณะทั่วประเทศ บริษัทใหการ

สนับสนุนและใหความสําคัญกับพันธกิจในการ

เอาใจใสตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดวยการ

ปลูกฝงคานิยมองคกรในการคัดแยกขยะ และ

สนับสนุนการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอ

สังคมใหแกพนักงานในองคกร 



หลักฐาน‘วีระกร’ช่วยหาเสียงอบต.ถึงกกต.
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ไต้หวันหวั่นทัพจีนปิดล้อมเกาะ
ชาวนิวซีแลนด์ประท้วงบังคับฉีดวัคซีนโควิด

เวลลิงตัน • รายงานเอเอฟพีและรอยเตอร์เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน

กล่าวว่า ผู้ประท้วงชาวนิวซีแลนด์ประมาณ 3,000 คน ซ่ึงส่วนใหญ่

ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย เดินขบวนผ่านใจกลางกรุงเวลลิงตันเพื่อไป

ยังอาคารสภาผู้แทนราษฎรท่ีมีชื่อเรียกว่ารังผ้ึง ตำารวจต้องเพ่ิมกำาลัง

รักษาการณ์อาคารรัฐสภาแห่งน้ีอย่างแน่นหนาแบบไม่เคยปรากฏมา

ก่อน โดยปิดทางเข้าท้ังหมดเหลือไว้เพียง 2 จุด แม้การชุมนุมจะเป็น

ไปอย่างสงบ แต่ผู้ประท้วงหลายคนชูป้ายและสัญลักษณ์แสดงข้อความ

เช่น “เสรีภาพ” และ “ชาวกีวีไม่ใช่หนูทดลอง” บางคนถือธง “ทรัมป์ 

2020” และป้ายสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีสหรัฐผู้น้ี พร้อมกับร้อง

ตะโกนเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการบังคับฉีดวัคซีนและข้อจำากัดเพื่อ

ควบคุมการระบาดของโควิด-19 พวกเขายังโจมตีสื่อว่าโกหกและ

ขายชาติ หลายคนพุ่งเป้าท่ีนายกฯ จาซินดา อาร์เดิร์น โดยตะโกน

คำาขวัญเช่น “หนุนการเลือก, ต้านจาซินดา” ตำารวจเผยว่าไม่มีใครถูก

จับกุมในการประท้วงท่ีเวลลิงตัน แต่น่าผิดหวังท่ีผู้ร่วมชุมนุมจำานวน

มากไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับควบคุมไวรัส นอกจากน้ีมีตำารวจนายหน่ึง

ถูกทุบตีท่ีการชุมนุมของคนกลุ่มเล็กๆ นอกเมืองโอ๊กแลนด์ ระหว่าง

ตำารวจพยายามเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมรายหน่ึงออกจากถนน นิวซีแลนด์

กำาลังด้ินรนรับมือกับการแพร่เช้ือของสายพันธ์ุเดลตาท่ีทำาให้นายกฯ 

อาร์เดิร์นต้องเปล่ียนจากยุทธศาสตร์กำาจัดไวรัสผ่านการล็อกดาวน์ มา

เป็นการใช้ชีวิตอยู่กับไวรัส เมื่ออัตราการฉีดวัคซีนเพ่ิมสูงข้ึน เมื่อเดือน

ตุลาคม อาร์เดิร์นกล่าวไว้ว่า รัฐบาลจะบังคับให้ครูและผู้ปฏิบัติการใน

ภาคสุขภาพและผู้พิการต้องฉีดวัคซีนครบโดส แผนน้ีเรียกเสียงวิจารณ์

จากกลุ่มคนท่ีเรียกร้องเสรีภาพและต้องการให้รัฐบาลยุติการบังคับฉีด

วัคซีน นิวซีแลนด์มีผู้ติดเช้ือโควิด-19 น้อยมาก โดยมียอดสะสมไม่ถึง 

8,000 ราย และมีผู้ป่วยเสียชีวิตเพียง 32 ราย วันอังคารนิวซีแลนด์

ตรวจพบผู้ติดเช้ือรายใหม่อีก 125 คน ขณะท่ีอัตราของผู้ท่ีฉีดวัคซีน

ครบโดสแล้วมีเกือบ 80% ของประชากรในกลุ่มท่ีอยู่ในข่ายต้องฉีด

พยาบาลญ่ีปุ่นฆ่าผู้ป่วยรับโทษจำาคุกตลอดชีวิต

โตเกียว • สื่อญ่ีปุ่นรายงานเมื่อวันอังคารว่า ศาลตัดสินจำาคุกตลอด

ชีวิต อายูมิ คุโบกิ วัย 34 ปี อดีตพยาบาลท่ีฆ่าผู้ป่วย 3 คนด้วยการ

ใส่ยาฆ่าเช้ือโรคเจือปนเข้าไปในยาท่ีหยดเข้าหลอดเลือดของผู้ป่วย 

ระหว่างการไต่สวนคดี อายูมิยอมรับว่าเธอฆ่าผู้ป่วยท่ีอยู่ในวัยราว 

70-80 ปีเมื่อ 5 ปีก่อน ก่อนหน้าน้ีเธอให้การกับตำารวจว่า เธออาจฆ่า

ผู้ป่วยด้วยวิธีการน้ีไปถึง 20 รายในช่วงเพียง 2 เดือน แต่ต่อมาเธอ

กลับให้คำาการน้ีกับอัยการระหว่างการไต่สวนคดี สถานีโทรทัศน์เอ็น

เอชเครายงานว่า หัวหน้าคณะผู้พิพากษาคดีน้ีของศาลแขวงโยโกฮา

มากล่าวว่า ตอนแรกเขาพิจารณาท่ีจะตัดสินประหารชีวิตผู้ต้องหา

รายน้ี แต่ผู้ต้องหาบอกว่าเสียใจต่อการกระทำาของตน และต้องการ

ชดใช้ความผิดท่ีทำาลงไป จึงให้โอกาสจำาเลยท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวเอง 

ในคดีน้ีอัยการเสนอให้ลงโทษประหารชีวิตผู้ต้องหา แต่ทนายความ

ของพยาบาลรายน้ีโต้แย้งว่าจำาเลยลงมือก่อเหตุเนื่องจากซึมเศร้าจาก

ความเครียดท่ีเห็นผู้ป่วยเสียชีวิต เอ็นเอชเครายงานว่าอายูมิบอกกับ

ศาลว่าเธอไม่ต้องการโดนสมาชิกของครอบครัวผู้ป่วยตำาหนิ เมื่อเกิด

ส่ิงผิดพลาดข้ึนกับผู้ป่วยท่ีเธอดูแลขณะท่ีเข้าเวร และรู้สึกโล่งใจเมื่อผู้

ป่วยท่ีเป็นเหยื่อของเธอเสียชีวิต ลูกชายของหน่ึงในเหยื่อของพยาบาล

รายน้ีบอกว่าไม่พอใจกับคำาตัดสินของศาล หญิงคนน้ีฆ่าผู้บริสุทธ์ิด้วย

แรงจูงใจท่ีเห็นแก่ตัว แต่กลับไม่โดนประหารชีวิต. 

ต้านวัคซีน • ชาวนิวซีแลนด์ชุมนุมประท้วงด้านนอกอาคารรัฐสภาในกรุงเวลลิงตัน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน เรียกร้องให้รัฐบาลยุติข้อ

บังคับควบคุมไวรัสและการบังคับฉีดวัคซีนโควิด-19. 

ไทเป • กระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยรายงานประเมินภัยคุกคาม

ร้ายแรงทางทหารจากจีนแผ่นดินใหญ่ฉบับล่าสุดเมื่อวันอังคาร ระบุ

กองทัพจีนสามารถปิดล้อมสนามบินและท่าเรือสำาคัญของไต้หวัน ตัด

การติดต่อทั้งทางน้ำาและทางอากาศได้

รัฐบาลจีนไม่ เคยปฏิ เสธ

ความเป็นไปได้ของการใช้กำาลัง

ทหารผนวกเกาะไต้หวันที่จีนถือว่า

เป็นดินแดนของจีน และช่วง

หลายปีมานี้ นับแต่ไช่ อิงเหวิน ผู้

ปฏิเสธ “จีนเดียว” ชนะการเลือก

ตั้งได้เป็นประธานาธิบดี ไต้หวัน 

จีนก็เพิ่มแรงกดดันไต้หวันทั้งทาง

เศรษฐกิจและการทหารหนักขึ้น 

กองทัพจีนจัดกิจกรรมทางทหาร

รอบเกาะไต้หวันบ่อยครั้ง รวมถึง

ส่งเครื่องบินเข้าเขตป้องกันภัยทาง

อากาศของไต้หวันจำานวนมากเป็น

ประวัติการณ์ 

รายงานรอยเตอร์และเอเอฟ      

พีเม่ือวันอังคารท่ี 9 พฤศจิกายน 

2564 กล่าวว่า กระทรวงกลาโหม

ของไต้หวันได้เผยแพร่รายงาน

ซ่ึงจัดทำาทุก 2 ปี ระบุว่า จีนเปิด

สงคราม “เขตสีเทา” กับไต้หวัน

ด้วยการส่งเคร่ืองบินรบ “รุกล้ำา” 

เขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทาง

อากาศ (เอดีไอแซด) ภาคพ้ืนตะวัน

ตกเฉียงใต้ของไต้หวัน 554 คร้ัง 

ระหว่างเดือนกันยายน 2563 ถึงส้ิน

เดือนสิงหาคมปีน้ี 

นักวิเคราะห์ทางทหารเคย

กล่าวกันไว้ว่า ยุทธวิธีนี้มีเป้าหมาย

เพื่อทำาให้ไต้หวันอ่อนล้า

กระทรวงกลาโหมไต้หวัน

กล่าวอีกว่า ในเวลาเดียวกัน กอง 

ทัพปลดแอกประชาชนจีน (พีแอล

เอ) ก็กำาลังมีเป้าหมายปรับปรุง

กองทัพให้ทันสมัยภายในปี 2578 

เพื่อให้มีความเหนือกว่าในปฏิบัติ

การต่อไต้หวันที่อาจเกิดขึ้นได้  

และพัฒนาขีดความสามารถใน

การยับยั้งกองทัพต่างชาติ ซึ่งถือ

เป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อความ

มั่นคงแห่งชาติของไต้หวัน

รายงานระบุว่า ณ ขณะนี้                                             

พีแอลเอสามารถปิดล้อมไต้หวัน

พร้อมกันทั้งท่าเรือที่สำาคัญ, สนาม 

บิน และเส้นทางบินขาออก เพื่อ

ตัดเส้นทางการติดต่อสื่อสารทาง

อากาศและทางทะเล และส่งผล                                        

กระทบต่อการไหลของกำาลังบำารุง

และทรัพยากรด้านโลจิสติกส์ของ 

กองทัพไต้หวัน

นอกจากนี้ จีนยังสามารถ

โจมตีทั่วทุกพื้นที่ของไต้หวันด้วย

คลังมิสไซล์ที่จีนมีอยู่ ซึ่งรวมถึง

ขีปนาวุธและมิสไซล์ครูซ อีกทั้ง

จีนยังกำาลังเพิ่มขีดความสามารถ

ในการโจมตีไต้หวันแบบสะเทินน้ำา

สะเทินบก 

เมื่อเดือนที่แล้ว กระทรวง

กลาโหมไต้หวันเคยเตือนว่า ความ

ตึงเครียดทางทหารกับจีนอยู่ ใน

ระดับสูงสุดในรอบ 4 ทศวรรษ 

ภายหลังจีนส่งเครื่องบินรบรุก

ล้ำาเขตป้องกันภัยทางอากาศของ

ไต้หวันมากเป็นสถิติ โดยภายใน

เวลา 4 วันนับแต่วันชาติจีน 1 

ตุลาคม กองทัพอากาศจีนส่งเครื่อง

บินรุกล้ำาเอดีไอแซดของไต้หวันรวม 

148 ลำา 

รายงานเมื่อวันอังคารกล่าว 

อีกว่า การคุกคามเขตสีเทาบ่อย

ครั้งของจีน เช่น การรุกล้ำาของ

เครื่องบิน และการทำาสงครามวิธี

อื่น เช่น การโจมตีไซเบอร์ มีเป้า

หมายที่ “การยึดไต้หวันโดยไม่ต้อง

สู้รบ” 

เพ่ือตอบโต้ความพยายาม

ของจีนท่ีจะ “ยึดไต้หวันอย่างรวด                                                        

เร็วพร้อมกับปฏิเสธการแทรกแซง

จากต่างประเทศ” กระทรวงกลา 

โหมไต้หวันประกาศว่า ไต้หวันจะ

ทุ่มเทความพยายามด้าน “สงคราม

อสมมาตร” มากข้ึน เพื่อทำาให้การ

โจมตีของจีนต้องพบกับความเจ็บ

ปวดและความยากลำาบากมากท่ีสุด

เท่าท่ีเป็นไปได้ เหล่าน้ีรวมถึงการ

โจมตีท่ีแม่นยำาของมิสไซล์พิสัยไกล

ต่อเป้าหมายในจีน, การวางทุ่น

ระเบิดชายฝ่ัง ไปจนถึงการเสริม

สร้างการฝึกทหารกองหนุน.

ซักถึงการเตรียมจัดกิจกรรม 5 ภาค เคาต์

ดาวน์ปีใหม่ ได้หารือในท่ีประชุม ครม.อย่างไร 

นายอนุทินกล่าวว่า สธ.มีเหตุผลท่ีจะพิจารณา

แล้ว ไม่ได้เป็นตัวไปขวางใคร ถ้าสามารถทำาให้

ม่ันใจได้ว่าทำาอะไรแล้วไม่เกิดอันตราย และไม่

เกิดผลเสียหายตามมา เราเปิดอยู่แล้ว

เม่ือถามว่า จะอนุญาตให้เปิดสถาน

บันเทิง เปิดเร็วขึ้นเป็นวันที่ 15 พ.ย.นี้ ได้หรือ

ไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ยังไม่ได้หารือกัน

ส่วนนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธข่าวการ

งดจัดงานวันลอยกระทงว่า เรื่องดังกล่าวนี้

เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนพล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ไมเ่คยพดูเรื่องนี ้และยนืยนัชดัเจนวา่สามารถ

จัดงานวันลอยกระทงได้ แต่ขอให้เป็นไป

ตามมาตรการ สธ. ฉะนั้นต้องขอทำาความ

เข้าใจกับประชาชน ว่านายกฯ เห็นชอบให้จัด

งานวันลอยกระทงตั้งแต่แรก ซึ่งในส่วนของ

ทำาเนียบรัฐบาล จะมีการจัดงานลอยกระทง

ในวันที่ 19 พ.ย. และเชิญ พล.อ.ประยุทธ์เป็น

ประธานในงานด้วย 

“แตล่ะจงัหวดัไม่ใชเ่ฉพาะกรงุเทพมหา 

นครสามารถจัดงานวันลอยกระทงได้ แค่ทุก

อย่างต้องเป็นไปตามมาตรการของ สธ. ทั้งใน

ส่วนของประชาชนและผู้ประกอบการ” นาย

ธนกรกล่าว

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวถึง

กรณีหลังเปิดประเทศประชาชนบางส่วน

เริ่มหละหลวมกับมาตรการป้องกันโควิดว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ขอทุกคนจะต้องไม่หละหลวม

ในการดำาเนินตามมาตรการของกระทรวง

สาธารณสุข ทั้งภาคธุรกิจหรือธุรกิจบันเทิง

จะต้องไม่เห็นแก่ตัว โดยไม่เห็นแก่รายได้ที่

เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ระมัดระวัง ประเทศก็จะ

ก้าวหน้าต่อไปได้ 

วันเดียวกัน นายดอน ปรมัตถ์วินัย 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การต่างประเทศ 

กล่าวถึงความคืบหน้ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะ

บรจิาควคัซีนใหก้บัประเทศไทยวา่ กรมควบคมุ

โรค สธ.อยู่ระหว่างการจัดทำาเรื่องเพื่อเสนอ

เข้าสู่ที่ประชุม ครม.ขอความเห็นชอบในการ

รับบริจาควัคซีนโควิด-19 จากสหรัฐอเมริกา 

ประมาณ 1 ล้านโดส 

“วคัซนีดงักลา่วผมเขา้ใจวา่เปน็ยีห่อ้วคั

ซีนโมเดอร์นา และคาดว่าส่งถึงประเทศไทย

ในเร็วๆ นี้ เพราะตอนนี้ ได้ผ่านกระบวนการ

ต่างๆ ของทางสหรัฐเกือบจะเสร็จเรียบร้อย

แล้ว” นายดอนกล่าว

ถามว่าวัคซีนดังกล่าวจะถูกส่งถึงไทย

ภายในเดือน พ.ย.หรือไม่ รองนายกฯ และ รมว.

การต่างประเทศกล่าวว่า อยู่ท่ีกรมควบคุมโรคจะ

เสนอเข้า ครม.เมื่อใด และถ้าผ่านความเห็นชอบ

จาก ครม.เมื่อใด ทุกอย่างจะเรียบร้อย.

ตั้ง ‘บมจ.เคหะสุขประชา’

และเบิกจ่ายลงทุน จำานวน 245 ล้านบาท 

ตามสัดส่วนที่ กคช.ถือหุ้นร้อยละ 49 จากทุน

จดทะเบียน 500 ล้านบาท โดยเห็นชอบให้ 

กคช.นำารปูแบบแนวทาง PPP (Public Private 

Partnership) ตามพระราชบัญญัติการร่วม

ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 มาใช้

ในการดำาเนินโครงการ   

ทัง้น้ี บมจ.เคหะสขุประชา จะเปน็กลไก

ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัย 

รวมท้ังยกระดับเศรษฐกิจในครัวเรือนผู้มีราย

ไดน้อ้ยในชมุชน โดยจะดำาเนินการ ดังน้ี 1.พัฒ

นาธรุกจิอสงัหารมิทรพัยภ์าคทีอ่ยูอ่าศยั โดยจดั

ทำาโครงการบา้นเชา่ฯ จำานวน 100,000 หนว่ย 

ภายใน 4 ปี (ปี 65-68) แบ่งเป็นปี 65-66 ปี

ละ 30,000 หน่วย และปี 67-68 ปีละ 20,000 

หน่วย โดยรูปแบบที่อยู่อาศัย 4 รูปแบบ 

ครอบคลมุ 4 กลุม่เปา้หมายดังน้ี กลุม่ผู้สงูอาย ุ

คนพกิาร แบบบา้นแฝดชัน้เดยีว/2ชัน้ ทีด่นิ 16 

ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร อัตรา

ค่าเช่า 1,500 บาทต่อเดือน, กลุ่มผู้มีสถานะ

โสด แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2ชั้น ที่ดิน 16 

ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร อัตรา

คา่เชา่ 2,000 บาทตอ่เดอืน, กลุม่ครวัเรอืนใหม ่

แบบบา้นแฝดชัน้เดยีว/2ชัน้ ทีด่นิ 17.5 ตาราง

วา พื้นที่ใช้สอย 40 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 

2,500 บาทตอ่เดอืน, กลุม่ครอบครวั แบบบา้น

แฝดชั้นเดียว/2ชั้น ที่ดิน 20 ตารางวา พื้นที่

ใช้สอย 50 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 3,500 

บาทต่อเดือน  ประมาณการรายรับภายใน 4 

ปี (ปี 65-68) 60,000 ล้านบาท  

2.รับซื้อทรัพย์สินมาบริหารการขาย  

โดยรับซื้ออาคารคงเหลือจาก กคช. เช่นโครง 

การบ้านเอื้ออาทร ประมาณ 18,000 หน่วย 

ภายใน 2 ปี (ปีละ 9,000 หน่วย) (ปี 64-66) 

นำามาบริหารการขาย 4 ปี (ปี 65 จำานวน 

7,200 หน่วย, ปี 66 จำานวน 6,000 หน่วย, 

ปี 67 จำานวน 1,800 หน่วย,  ปี 68 จำานวน 

3,000 หนว่ย) ประมาณการมลูคา่การขายรวม 

10,890 ล้านบาท  

3.พัฒนาและบริหารชุมชน โดยจะ

บริหารชุมชนของโครงการบ้านเช่าฯ และ

รับจ้างดูแลโครงการตามแผนแม่บทฯ รวม

จำานวน 200,000 หน่วย โดยจะคิดค่าดำาเนิน

การพัฒนาธุรกิจร้อยละ 5 ของรายได้ 40,000 

บาทต่อครอบครัว ประมาณการรายรับ 2,400 

ล้านบาทต่อปี 4.พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

(เศรษฐกิจสุขประชา) ในพ้ืนท่ีโครงการบ้าน

เช่า ประมาณ 330 โครงการ อาทิ ตลาดนัด

ชุมชน ร้านสะดวกซื้อ เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

ประมาณการรายรับ 2,400 ล้านบาทต่อปี 

5.บริหารทรัพย์สินรอการพัฒนา Sunk cost 

จำานวน 94 แปลง (4,571 ไร่) มูลค่ารวม 

12,500 ล้านบาท ประมาณการรายได้พึงรับ 

125 ล้านบาท/ปี  

สำาหรับเงินทุนจดทะเบียนและสัดส่วน

การร่วมทุน จะประกอบไปด้วยเงินทุนจด

ทะเบียน 500 ล้านบาท โดยเงินลงทุนจาก 

กคช. จำานวน 245 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 

49) เงินลงทุนจากภาคเอกชน จำานวน 255 

ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 51)  

“บมจ.เคหะสุขประชา เป็นรูปแบบการ

ร่วมทุนของภาครัฐและเอกชนเพื่อจะพัฒนา

สาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยเฉพาะท่ีอยู่อาศัย 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้มีรายได้น้อย

ตามแผนแม่บทการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยระยะ 

20 ปี (60-79) อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมี

สว่นรว่มในทกุระดบั เพื่อนำาไปสูช่มุชนเขม้แขง็

อย่างยั่งยืน” โฆษกประจำาสำานักนายกฯ ระบุ.

เคาะอีก 

แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า 

ครม.รับทราบโครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

อุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) ระยะการระบาดระลอกเมษายน 

2564 ประจำาปงีบประมาณ 2565 พรอ้มอนมุตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 

2565 งบกลาง รายการคา่ใชจ้า่ยในการบรรเทา 

แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ ได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 จำานวน 1,334.945 ล้านบาท ประกอบ

ด้วย 1.สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

จำานวน 528,400,000 บาท 2.กรมการแพทย์ 

จำานวน 500,000,000 บาท ใช้สำาหรับจัดซื้อ

ยาโมลนูพิราเวียร์ 3.กรมควบคุมโรค จำานวน 

58,165,000 บาท และ 4.กรมการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำานวน 

248,380,000 บาท  

นอกจากน้ี อนุมัติขยายระยะเวลาการ

ดำาเนนิกจิกรรมและใชจ้า่ยเงนิกนัไวเ้บกิเหลื่อม

ปี และเงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ ครม.ได้มี

มติให้ความเห็นชอบแล้วตามมติ ครม. เมื่อวัน

ท่ี 5 ม.ค.2564, 5 พ.ค.2564 และ 10 ส.ค.2564 

ซึ่งขยายเวลาไปจนถึงเดือนธ.ค.2564

ส่วนนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็น

ชอบการกำาหนดเขตสภาพการจ้างท่ีเก่ียวกับการ

เงินสำาหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งท่ีรัฐวิสาหกิจ

น้ันอาจดำาเนินการเองได้ ตามมาตรา 13(2) 

แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

พ.ศ.2543 กรณีการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-

19 เพื่อให้รัฐวิสาหกิจท่ีมีความพร้อมสามารถ

จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม จากกรมควบคุมโรค 

องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือ

หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีและอำานาจในการ

ให้การบริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุข 

เพ่ือให้บริการแก่พนักงานและลูกจ้างของ

รัฐวิสาหกิจ ตามระเบียบและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ โดยไม่ให้มีผลกระ

ทบต่องบประมาณ และให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่

วันท่ี 14 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป

“การดำาเนนิการดังกลา่วจะชว่ยกระตุ้น

เศรษฐกจิและสงัคมภายในประเทศให้กลบัเขา้

สูภ่าวะปกต ิเพื่อผลกัดนัการเปดิประเทศ ฟืน้ฟู

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สามารถรองรับ

นกัทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและตา่งชาตไิด ้อกีทัง้

ยังต้องคำานึงถึงประโยชน์ที่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

แตล่ะแหง่จะไดร้บัเปน็สำาคญั ตามความจำาเปน็ 

คุ้มค่า และประหยัด ซึ่งจะมีระบบการกำากับ 

ตดิตาม ตรวจสอบคา่ใชจ้า่ย ใหเ้ปน็ไปตามหลกั

เกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราที่กำาหนด ตามพ

ระราชบญัญติัวินยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 ด้วย” นายธนกรกล่าว

ไฟเขียวซื้อโมลนูพิราเวียร์

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ท่ี

ประชุม ครม.ได้อนุมัติให้จัดซื้อยาโมลนูพิรา

เวียร์แล้ว 5 หมื่นคอร์ส หรือประมาณ 2 ล้าน

เม็ด ซ่ึงยาชุดนี้จะเตรียมสำารองไว้เพื่อความ

มั่นคงและเอาไว้รักษาผู้ที่มีอาการ โดยเน้นไป

ทาง 607 เพราะยาฟาวิพิราเวียร์ที่เราใช้ยังมี

สรรพคณุทีด่อียู ่ใช้ไดด้สีำาหรบัผูเ้ริม่ตดิเชือ้ ยงั

มีอาการไม่มาก

“ยาฟาวิพิราเวียร์คอร์สหนึ่งประมาณ

พันกว่าบาท แต่ถ้าเป็นยานอกก็แพงขึ้นไปอีก 

ส่วนโมลนูพิราเวียร์คอร์สหนึ่งหมื่นกว่าบาท 

ถ้าเราดูแล้วผลไม่ต่างกันมากนัก แพทย์ก็คงมี

วธิทีีจ่ะตดัสนิใจในการใช ้เราจะซ้ืออะไรกต็อ้ง

ดูถึงสรรพคุณ ขี้เหนียวเราไม่ขี้เหนียวหรอก 

เพียงแต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ไปต้อง

คุ้มค่า ซ่ึงเมื่อสั่งไปแล้วก็คิดว่าไม่นานก็คงจะ

ถึงประเทศไทย” นายอนุทินกล่าว

ถามถึงกรณีการฉีดวัคซีนจอห์นสัน

แอนด์จอห์นสันที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งใน 

จ.สระแก้ว รองนายกฯ และ รมว.สธ.กล่าวว่า 

ได้ ให้ทางกรมควบคุมโรคทำารายงานมาแล้ว 

เพื่อจะได้ดูข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร แต่เท่าที่

ดูจากสื่อ ถึงอย่างไรก็ผิด เพราะวัคซีนที่จะนำา

เขา้มาในประเทศไทยไดผู้ท้ีน่ำาเขา้มาจะตอ้งขึน้

ทะเบียนกับองค์การเภสัชกรรม (อย.) ไม่ใช่หิ้ว

เขา้มาเฉยๆ โดยทีเ่จ้าหนา้ที่ไทยไมรู่ ้อยา่งนีท้ำา

ไม่ได้ และยิ่งคนที่นำาเข้ามาไม่ใช่แพทย์ ไม่ใช่

บริษัทผู้นำาเข้า แล้วเอาไปให้แพทย์ฉีด แบบนี้

ยิง่ผดิใหญเ่ลย และนา่จะผดิไปถงึคนทีฉ่ดีดว้ย

ที่ไม่ควรจะฉีดให้

สิงคโปร์ • ศาลสิงคโปร์เลื่อนประ 

หารชีวิตนกัโทษชาวมาเลเซยีคดขีน

เฮโรอีนที่มีกำาหนดจะแขวนคอเขา

ในวันพุธนี้ หลังผลตรวจโควิด-19 

ของนักโทษรายนี้เป็นบวก นักเรียก

ร้องสิทธิ์ระบุว่าเขาพิการทางสมอง 

เรียกร้องให้ยกเลิกโทษประหาร

เอเอฟพีรายงานว่า นากา

เอนทราน เค.ธารม์าลงิกมั ชาวมาเล                                                       

เซียอายุ 33 ปี โดนตำารวจสิงคโปร์

จับเมื่อปี 2552 ฐานลักลอบขน

เฮโรอีนเข้าประเทศ สิงคโปร์เป็น

หนึ่งในประเทศท่ีมีกฎหมายยาเสพ

ติดที่เข้มงวดที่สุดในโลก หลังโดน

จบั 1 ป ีศาลตดัสนิประหารชวีติเขา 

มีกำาหนดประหารชีวิตเขา

ด้วยการแขวนคอในวันพุธที่ 10 

พฤศจิกายนนี้ หลังการยื่นอุทธรณ์

โทษประหารชีวิตล้มเหลวมาหลาย

ครั้ง แม้ว่านานาชาติจะยื่นคัดค้าน

การลงโทษประหารชีวิตนักโทษ

รายนี้ โดยให้เหตุผลว่าเขามีภาวะ

บกพร่องพิการทางสมอง ทำาให้เขา

ไม่สามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

ศาลมีคำาสั่งเลื่อนประหาร

ชีวิตนักโทษรายน้ีหลังความพยายาม

ยื่นอุทธรณ์ครั้ งสุดท้ายต่อศาล

อุทธรณ์เมื่อวันอังคาร ผู้พิพากษา

อันดรูว์ แปง บุน เหลียง ประกาศ

เมื่อวันอังคารว่า นากาเอนทราน

ตดิเช้ือโควิด-19 ทำาใหก้ารพจิารณา

อุทธรณ์ โทษของเขาไม่สามารถ

ดำาเนินการต่อได้ และชะลอการ

ลงโทษประหารนักโทษรายนี้ การ

ตัดสินใจเลื่อนการแขวนคอนักโทษ

รายนีด้ว้ยเหตผุล, สามญัสำานกึ และ

มนุษยธรรม 

เอ็ม.ราวี ทนายความของ

นากาเอนทรานกล่าวกับผู้สื่อข่าว

ว่า เขาประหลาดใจด้วยความยินดี

ที่ชายคนน้ีติดเช้ือโควิด-19 ทำาให้

ยังไม่โดนประหารชีวิต ไมม่ีใครช่วย

เขารอดชวีติไดน้อกจากสิง่ศกัดิส์ทิธิ์

ยังไม่แน่ชัดว่าการยื่นอุทธรณ์

โทษประหารในคดีนี้จะดำาเนินต่อ

ไปหรือไม่

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญสิทธิมนุษย

ชนของสหประชาชาติแถลงเมื่อ

วันจันทร์แสดงความกังวลกับคดี

น้ี  และระบุว่าไม่ควรประหาร

ชีวิตบุคคลที่พิการทางสมอง ด้าน

สหภาพยุโรปเรียกร้องให้ยกเลิก

โทษประหารชวีตินักโทษรายน้ี และ

นายกฯ อิสมาอิล ซาบรี ยาคอบ

ของมาเลเซียส่งหนังสือถึงนายกฯ 

สิงคโปร์ขอให้เลื่อนประหารชีวิต

ชาวมาเลย์ผู้นี้

นากาเอนทรานโดนตำารวจ

สิงคโปร์จับเมื่ออายุ 21 ปี หลังจาก

พบห่อเฮโรอีนน้ำาหนักราว 43 กรัม 

หรือเท่ากับ 3 ช้อนโต๊ะ ซึ่งเขามัด

เอาไว้ที่ต้นขาขณะกำาลังเดินทาง

เข้าสิงคโปร์

กลุ่มท่ีเรียกร้องยกเลิกโทษ

ประหารชีวิตนักโทษรายน้ีระบุว่า

เขามีไอคิวเพียง 69 ซ่ึงอยู่ในระดับผู้

พิการ และมีปัญหาติดเหล้า และถูก

บังคับให้กระทำาความผิดอาญา แต่

กระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์ปกป้อง

คำาตัดสินประหารชีวิตนักโทษรายน้ี 

บอกว่าจากคำาตัดสินจำาเลยรู้ว่ากำาลัง

ทำาอะไรอยู่ขณะท่ีทำาความผิด.

สิงคโปร์เลื่อนประหารนักโทษพิการติดโควิด

สนามหลวง • ศาลฎีกานัดพิจารณาคดีครั้ง

แรก (สอบคำาให้การ) คดีหมายเลขดำาที่ คมจ.

1/2564 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ยื่นคำาร้อง

ขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของ 

น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลัง

ประชารัฐ กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนจังหวัด

ราชบรุ ีอนัเปน็การขดักนัระหวา่งผลประโยชน์

สว่นตวัและสว่นรวม โดยวนันี ้น.ส.ปารณีาเดนิ

ทางมาพร้อมนายทิวา การกระสัง ทนายความ 

ทั้งนี้  ผู้ร้องขอให้ศาลวินิจฉัยว่าผู้คัดค้าน

สามารถทำาหน้าที่กรรมาธิการวิสามัญร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2565 ใน

ขณะที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ตาม

คำาร้องได้หรือไม่ 

องค์คณะเสียงข้างมากเห็นว่า การ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำา

ปี 2565 เป็นหน้าท่ีของสภา การทำาหน้าท่ี

กรรมาธิการวิสามัญ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าท่ี

อย่างหน่ึงของ ส.ส. ดังน้ัน เมื่อผู้คัดค้านยังเป็น                                                        

ส.ส. แต่อยู่ระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าท่ีตามรัฐ 

ธรรมนูญ จึงไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีกรรมาธิการ

ได้ ส่วนท่ีผู้คัดค้านขอให้ศาลส่งศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยว่า ป.ป.ช.ไต่สวนคดีน้ีโดยไม่ผ่านมติ

กรรมาธิการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร เป็น

มติท่ีขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่น้ัน ศาลเห็นว่าข้อ

ห้ามตามคำาร้องไม่ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ จึงไม่

ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย อีกท้ังข้อบังคับ

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ.2563 ไม่ตัดอำานาจ 

ป.ป.ช.ท่ีจะเสนอข้อเท็จจริง จึงยกคำาร้องในส่วนน้ี 

ส่วนการนัดตรวจหลักฐาน ผู้ร้องขอส่ง

พยานหลักฐาน 58 อันดับ และขอนำาพยาน

บุคคลเข้าไต่สวน 12 ปาก ขณะที่ผู้คัดค้าน

ขอส่งพยานหลักฐาน 18 อันดับ พร้อมขอ

ไต่สวนพยานบุคคล 10 ปาก อย่างไรก็ตาม 

ศาลสอบถามคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้วไม่ โต้

แย้ง องค์คณะเห็นควรให้ไต่สวนพยานตามที่

ทั้งสองฝ่ายแถลง ให้คู่ความทำาบันทึกยืนยัน

ข้อเท็จจริงส่งให้ศาลไม่น้อยกว่า 14 วัน โดย

กำาหนดนัดไต่สวนพยานวันที่ 8, 22, 28 ก.พ. 

2565 และวันที่ 1-3, 8, 10 มี.ค. 2565 เวลา 

09.30-16.30 น. และนัดพิพากษาวันที่ 7 เม.ย.

2565 เวลา 10.30 น.

แจ้งวัฒนะ • สำานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรม “ไทยโหวต 

คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” เพื่อประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การ

บริหารส่วนตำาบล (อบต.) โดยนายฐิติเชฏฐ์ 

นุชนาฏ กกต. กล่าวว่า จากการเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ

เทศบาล ซึ่ง กกต.พยายามนำาปัญหาที่เป็น

อุปสรรคต่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาปรับ

กลยุทธ์เพื่อให้การเลือกตั้ง อบต.ที่จะเกิดขึ้น

ในวันที่ 28 พ.ย.2564 ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย เพราะฉะนั้นการเลือกตั้ง อบต. เรา

มีความพร้อม แม้ว่า กกต.จะไม่ใช่ผู้จัดการ

เลือกตั้งครั้งนี้ โดยตรง เนื่องจากทางท้องถิ่น

เป็นผู้ดำาเนินการ แต่ กกต.จะคุมเข้มเป็น

พิเศษ ทั้งนี้มุ่งหวังว่าประชาชนจะออกมาใช้

สิทธิ์ให้มากกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น 2 ครั้งที่

ผ่านมา ซึ่ง 7 ปีที่เขารอคอย ขอให้เป็นการ

รอคอยที่มีคุณภาพ ขอให้ออกมาใช้สิทธิ์อย่าง

พร้อมเพรียงกัน การซื้อสิทธิ์ขายเสียงจะต้อง

ไม่เกิดขึ้น ถ้ามีการซื้อสิทธิเกิดขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นนักการเมือง กกต.จะดำาเนินการเรื่องนี้

อย่างจริงจัง  

ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิ 

การ กกต. กล่าวถึงกรณีมีคลิปภาพที่มีนาย

วีระกร คำาประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรค

พลังประชารัฐ ถูกแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ 

ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะเป็นการ

หาเสียงช่วยผู้สมัคร อบต.หรือไม่ว่า ทาง 

กกต.จังหวัดได้แจ้งมาตั้งแต่วันที่มีเหตุแล้ว 

และได้นำารูปไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ

สอบสวน อย่างไรก็ต้องไปดูในข้อเท็จจริง

กันต่อไป.

ศาลสั่ง‘ปารีณา’หยุดปฏิบัติหน้าที่กมธ.
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‘แทมม่ี-ภราดร’ นำาทีมนักหวดเปิด ‘คริสตัล สปอร์ตส์’ 

กรุงเทพฯ • คร้ังแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีเคอี กรุ๊ป 

สร้างสรรค์พ้ืนท่ีออกกำาลังกายให้คนกรุงเทพฯ กับคริสตัล สปอร์ตส์                                                                                          

สุดพรีเมียมติดกับเดอะคริสตัล ศูนย์การค้าชื่อดัง บนถนนประ 

ดิษฐ์มนูธรรม เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ที่พร้อมตอบ

สนองไลฟ์สไตล์การออกกำาลังกายและตอบโจทย์คนรักกีฬากับ

คริสตัล เทนนิส เซ็นเตอร์ เปิดตัวสุดอลังการกับการดึงแชมป์

ระดับโลกอย่าง “แทมมี่” แทมมารีน ธนสุกาญจน์ และ “บอล” 

ภราดร ศรีชาพันธุ์ พร้อมนักเทนนิสมากฝีมือมาประเดิมหวด

ลูกสักหลาดแบบทีมผสมอย่างเร้าใจ พร้อมได้รับเกียรติจากนาย                                                                                            

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยศุภาน 

วิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ซีอีโอ เคอี กรุ๊ป กล่าวว่า คริสตัล เทนนิส 

เซ็นเตอร์ เป็นสนามเทนนิสฮาร์ดคอร์ตในร่มมาตรฐานยูเอส 

โอเพ่น แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย โดยมีคอร์ตในร่มท้ังส้ิน                                                                                         

3 คอร์ต ท่ีมาพร้อมกับคุณลักษณะพิเศษของพ้ืนผิวสนาม LAYKOLD 

ที่ตอบสนองต่อการเล่นเทียบเท่าสนามแข่งขันยูเอส โอเพ่น และ

สามารถเล่นได้ทุกสภาพอากาศในประเทศไทย นอกจากสนาม

เทนนิสที่โดนใจแล้ว คริสตัล สปอร์ตส์ ยังมีคริสตัล ฟุตบอลคลับ 

สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานสากลที่ ได้รับการออกแบบจากผู้

เชี่ยวชาญ  

‘พิณเพลง’ โชว์ฟอร์มเต็ง 1 กดคู่แข่งกระจุยหวดเอเชีย 

เมืองทองฯ • เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนน

สะสมเอเชีย รายการ “แอลทีเอที เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ 

อันเดอร์ 2021” ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ 

เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2564 เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศ 

ประเภทหญิงเดี่ยว “พิณเพลง” ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา เยาวชน

ทีมชาติไทย วัย 12 ปี มือ 179 ของเอเชีย โชว์ฟอร์มได้สมราคา

เต็ง 1 ของรายการ ชนะ “จ๊ะเอ๋” พรปวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ 

ขาดลอย 2-0 เซต 6-0, 6-0 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบ 

ทักษญา ตันนิติกุล ที่ชนะ เอมิลี โคนิจิลิโอะ (ญี่ปุ่น) 6-4, 1-6 

และ 6-4 ส่วนในประเภทชายเดี่ยว สองพี่น้องตระกูลศรีเสนผ่าน

เข้ารอบรองได้ทั้งคู่ หลังจากรอบก่อนรอง เตชธรรม ศรีเสน วัย 

12 ปี ชนะ ภูมิสิริ อยานนท์ 2-0 เซต 6-1, 6-4 เข้ารอบไปพบ 

เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็น ที่ชนะ อัครกฤษฏิ์ ตันตสุรฤกษ์ 2-0 เซต 

6-0, 6-0 ส่วน ตรัย ศรีเสน วัย 11 ปี ชนะ ปาณะวัฒศ์ เซี่ยง

เห็น 2-0 เซต 6-1, 6-0 เข้ารอบไปพบ อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง ที่

ชนะ มิบุ โมโตทากะ (ญี่ปุ่น) 6-0, 6-4 สำาหรับคู่อื่น ประเภทหญิง

เดี่ยว รอบก่อนรอง วิรินทร์ รื่นถวิล ชนะ จิณห์นิภา ตราชูวณิช 

(มือวาง 2) 6-2, 7-5 ทิพย์ธารา ปัญญาภาพ แพ้ อามิ ซาอิตะ 

(ญี่ปุ่น) 1-6, 0-6 ส่วนประเภทชายคู่ รอบก่อนรอง อัครินทร์ อัศว

เบ็ญจาง และกานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน ชนะ ภูมิสิริ อยานนท์ และ

พลวรรธน์ พยุงวงษ์ 6-3, 4-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-5 

ฮอนด้าลุยต่อ

ส่งแข่งเอเชีย

ปูทางโมโตจีพี

พาราเน้นเยาวชนซ้อมรับศึกใหญ่
กรุงเทพ • ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยประสบความสำาเร็จอย่างสูง

คว้า 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดงจากกีฬาพารา

ลิมปิก โตเกียว 2020 เตรียมสานต่อความสำาเร็จต่อยอดไปสู่พารา

ลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเรียกทีมเยาวชน

เข้าแคมป์เตรียมสู้ศึกชิงแชมป์ทวีปเอเชีย “เอเชียน ยูธ พาราเกมส์ 

2021” วันที่ 2-6 ธ.ค. 2564 ที่ประเทศบาห์เรน หวังเป็นเวทีสร้าง

นักกีฬาหน้าใหม่

ซ้อมหนัก • จ.อ.ธนาวุฒิ สนิกวาที (ซ้าย) และ ร.ต.อ.ธุรกิจ บุญรัตนธนากร (ขวา) นักปั่นทีมชาติไทย ฝึกซ้อมอย่างหนักที่ จ.จันทบุรี ภายใต้การ

ควบคุมทีมของ มร.หลี่ เสี่ยวเล่อ ผู้ฝึกสอนชาวจีน และ “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะพัท เพื่อเตรียมลงแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ 

ไทยแลนด์ 2021” ระหว่างวันที่ 1-10 ธ.ค.64 เส้นทางใน จ.สงขลา-พัทลุง-นครศรีธรรมราช-ตรัง-สตูล โดยประเภททีมชายแข่งขัน 6 สเตจ วัน

ที่ 1-6 ธ.ค.2564.

ชาวตรังเชิญ ‘ชวน’ เปิดปั่นทัวร์ทางไกลสเตจ 4 

หัวหมาก • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยาน

แห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมได้จัดการแข่งขันจักร                                                                            

ยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021” ชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน                                                                                                

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยประเภททีมชายแข่งขันวันที่ 

1-6 ธันวาคม เส้นทางในจังหวัดสงขลา-สตูล-นครศรีธรรมราช-

ตรัง-พัทลุง ระยะทาง 990.7 กม. ส่วนประเภททีมหญิงวันที่ 

8-10 ธันวาคม เส้นทางในจังหวัดสงขลา ระยะทาง 243.7 กม. 

โดยสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอสจะถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์

และยูทูบเผยแพร่ทั่วโลก โดยครั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะคน

จังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ปล่อยตัวประเภททีม

ชายสเตจท่ี 2 วันท่ี 2 ธันวาคม ณ ชายหาดแสนสุขลำาปำา โดยใช้เส้น

ทางรอบอ่าวทะเลน้อยใน จ.พัทลุง ขณะเดียวกันได้รับแจ้งจากนาย

ณรงค์ โสภารัตน์ ผอ.สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง 

ว่าชาวจังหวัดตรังมีความประสงค์จะเรียนเชิญ ฯพณฯ ชวน หลีก

ภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็น

ประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักกีฬาประเภททีมชายสเตจท่ี 4 วัน

ท่ี 4 ธันวาคม ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง จ.ตรัง ล่าสุดอยู่ในข้ันตอนให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดตรังลงนามในหนังสือเชิญ 

56 สวิงสาวดวลไทยแอลฯ ซูเปอร์ 6 แมตช์เพลย์ท่ีหัวหิน

ไทยโพสต์ • นักกอล์ฟสาว 56 รายพร้อมสู้เต็มที่การแข่งขัน

กอล์ฟ ไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ แมตช์พิเศษ รายการ “บีจีซี-เบ

ทาโกร ไทยแอลพีจีเอ ซูเปอร์ 6 แมตช์เพลย์” กับการแข่งขัน

รูปแบบใหม่ จัดให้แข่งแบบสโตรกเพลย์ 2 วันแรกคัดตัวเข้า

รอบ ก่อนตัดสินแชมป์ด้วยการแข่งแบบแมตช์เพลย์ ซูเปอร์ 6 

แข่งขันกัน 6 หลุม ณ บริเวณคลับเฮาส์ สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ แบบพาร์ 72 ระยะ 6,211 หลา ชิงเงินรางวัล 

1.2 ล้านบาท แชมป์รับ 162,000 บาท โดยแข่งขันกันทั้งสิ้น 3 

วัน โดยแบ่งออกเป็นการเล่นแบบสโตรกเพลย์ 2 วัน 36 หลุม 

เพื่อหานักกอล์ฟดีที่สุด 24 คนผ่านเข้าไปเล่นในรอบแมตช์เพลย์ 

อันดับ 1-8 จากรอบสโตรกเพลย์ จะเข้าไปยืนรอในรอบน็อกเอาต์ 

แมตช์เพลย์รอบที่ 2 ด้านอันดับ 9-24 จะใช้การจับฉลากสุ่มใน

การเล่นรอบแมตช์เพลย์รอบแรก เพื่อหาผู้ชนะ 8 คนพบกับนัก

กอล์ฟอันดับ 1-8 ที่ทำาคะแนนดีสุดในรอบสโตรกเพลย์ก่อนหน้า

นี้ ผู้แพ้จากรอบรองชนะเลิศและก่อนรองชนะเลิศจะเข้าไปเล่น

เพื่อหาอันดับ 3-8 แมตช์ใดที่เสมอกันหลังจบ 6 หลุม ต้องไปดวล

เพลย์ออฟแบบหลุมต่อหลุมจนกว่าจะได้ผู้ชนะ.

เขี้ยวสมุทรไม่หวั่นไร้ตัวหลักรับมือกิเลน

สตีลเลอร์สเฝ้ารังแซงชนะแบร์ส

พร้อม • 56 นักกอล์ฟสาวพร้อมดวลการแข่งขันรูปแบบใหม่

ไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ แมตช์พิเศษ รายการบีจีซี-เบทาโกร ไทย

แอลพีจีเอ ซูเปอร์ 6 แมตช์เพลย์ ชิงเงินรางวัลรวม 1.2 ล้าน

บาท ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย.นี้ ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์. 

หลังโชว์ผลงานพร้อมสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆ 

ชาวไทยด้วยการคว้า 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 8 

เหรียญทองแดง จากมหกรรมกีฬาพาราลิมปิก โตเกียว เกมส์ 

2020 ที่กรุงโตเกียวช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 

ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เดิน

หน้าต่อทันทีด้วยการเตรียมนักกีฬาเยาวชนส่งเข้าแคมป์เพื่อ

เตรียมตัวลงแข่งขันกีฬาเยาวชนชิงแชมป์แห่งทวีปเอเชีย “เอ

เชียน ยูธ พาราเกมส์ 2021” ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม

นี้ ที่ประเทศบาห์เรน งานนี้ประธานพาราลิมปิกไทยหวัง

เป็นเวทีสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ให้พร้อมสำาหรับพาราลิมปิกใน

อีก 3 ปีข้างหน้าที่ปารีสจะเป็นเจ้าภาพ..••..การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้ายก

ระดับมาตรฐานวงการกีฬา จัดงาน “Golden Fly Series 

Phuket 2021” การแข่งขันกรีฑาประเภทลานเก็บสถิติ

โลกในประเทศไทยครั้งแรกในทวีปเอเชีย ระหว่างวันที่ 3-5 

ธันวาคม 2564ณ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ผู้ที่สนใจสามารถ

เดินทางไปร่วมกิจกรรมและเข้าชมการแข่งขันสดๆ แบบติด

ขอบสนามได้ โดยอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดภูเก็ต แต่หากไม่สะดวกเดินทางสามารถรับ

ชมการแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 

ผ่านทางเฟซบุ๊ก Golden Fly Series 2021 Phuket..••..พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 

ตอกย้ำาความเป็นเวิลด์คลาส สปอร์ตส์ ส่งความมันส์ขึ้นจอแบบไม่ให้แฟนๆ ได้

หยุดพักหายใจ ด้วยการถ่ายทอดสดศึกมวยชิงแชมป์โลกไฟต์สำาคัญ เทเรนซ์      

ครอว์ฟอร์ด ขึ้นสังเวียนป้องกันตำาแหน่งแชมป์โลก รุ่นเวลเตอร์เวตขององค์กร

มวยโลก หรือดับเบิลยูบีโอ กับ ชอว์น พอร์เตอร์ เช้าวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน

นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป “น้องออย” สลิสา ทีฆกุล ฝากบอกมาว่าแฟน

มวยตัวจริงต้องไม่พลาด ถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอฟรีทีวี ที่นี่ที่เดียว พีพีทีวี เอช 

ดี ช่อง 36 พร้อมชมสดผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.pptvhd36.com ..••.. 

เพื่อการศึกษาฟาร์มแกะฮักยู ลำาปาง เชิญน้องๆ นักเรียน ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ฟาร์มแกะฮักยู ลำาปาง พื้นที่แห่งการเรียนรู้” ชิงทุน

การศึกษารวม 10,000 บาท พร้อมรับเกียรติบัตร แบ่งเป็น ประถมศึกษาตอน

ปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศประเภทยอดเยี่ยมรับ 3,000 บาท ส่วนดี

เด่น 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ส่งชิ้นงานภายในวันที่ 15 ธันวาคม ดูราย

ละเอียด www.hugyousheepfarm.com/youtuber..••..ปิดท้ายสำาหรับคอฟุตบอล 

“เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ต มีคิวไปเยือนทีม “สวาทแคท” นครราชสีมา 

มาสด้า เอฟซี นัดฟาดแข้งศึก ไฮลักซ์ รี โว่ ไทยลีก 2021-2022 วันพุธที่ 10 

พฤศจิกายน เขี่ยบอล 6 โมงเย็น สนามฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

โคราช เป็นแฟนคลับทีมไหนเชียร์กันให้สนุก..••.

น้ำาค้าง ยอดหญ้า

utaphao1818@gmail.com

ห่วงใย • นายอดิศร ไชยคุปต์ อธิบดีอัยการ สำานักคดีแรงงาน สำานักงานอัยการสูงสุด, นายสุทิน 

บัวตูม ผจก.ทีมฟุตซอลทีมชาติไทย ชุดฟุตซอลโลก ลิทัวเนีย 2021 และนายวันกล้า ขวัญแก้ว นายก

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ และคณะ ได้นำาเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำาดื่ม อาหารแห้ง ขนม ยากันเท้า

เปื่อย ถุงขยะฮีโร่ จำานวน 1,000 ชุด มอบให้กับพี่น้องชาว อ.บางบาล อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 

เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากอุทกภัย เมื่อเร็วๆ นี้. 

ลอสแองเจลิส • คริส บอสเวลล์ 

เตะฟิลด์ โกล์ระยะ 40 หลาใน

ช่วง 26 วินาทีสุดท้ายช่วยให้เจ้า

บ้าน พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส ยืด

สถิติชนะเป็นสี่เกมติดต่อกันหลัง

แซงกลับมาชนะชิคาโก แบร์ส 

29-27 ในศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็น

เอฟแอล สัปดาห์ที่ 9 คู่มันเดย์

ไนต์ เมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา  

เบน โรธลิสเบอร์เกอร์ ควอ 

เตอร์แบ็กมากประสบการณ์ของ

สตีลเลอร์สขว้างสองทัชดาวน์ให้

แพท ไฟรเออร์มุธ รับสองทัชดาวน์                                               

ในช่วงต้นเกม ก่อนพาทีมบุกชุด                                                

สุดท้ายมาต้ังให้คริส บอสเวลล์ เตะ

ให้ทีมชนะต่อหน้าแฟน  ๆ68,400 คน

ในสนามไฮนซ์ ฟิลด์ ในพิตต์สเบิร์ก  

“มันเป็นเกมท่ีค่อนข้างแปลก

ประหลาด แต่มันก็เป็นเกมที่สนุก

มาก” โรธลิสเบอร์เกอร์ ควอเตอร์

แบ็กของสตีลเลอร์สกล่าวหลังจบ

เกมท่ีขว้างไป 30 คร้ัง เพื่อนรับได้                                             

21 คร้ัง ไม่เสียอินเตอร์เซ็ปต์ “ผม

ไม่คิดว่าเกมมันจะใกล้เคียงกันขนาด

น้ี พวกเราเองท่ีทำาให้ทุกอย่างตึงเครียด 

แต่ผมก็ภูมิใจในพวกเขาทุกคน”  

ชิคาโก แบร์ส ทีมเยือนท่ี

เกมน้ีเต็มไปด้วยความผิดพลาด แต่

พวกเขาก็สามารถขยับข้ึนนำาเป็น

ครั้งแรกของเกมในช่วง 1 นาที 

46 วินาทีสุดท้ายของควอเตอร์สุด 

ท้าย โดย จัสติน ฟิลด์ ควอเตอร์

แบ็กรุกกีขว้างทัชดาวน์ระยะ 16 

หลาให้ดาร์เนลล์ มูนีย์ รับสำาเร็จ  

แต่ช่วงเวลาท่ีเหลือมากเพียง

พอสำาหรับโรธลิสเบอร์เกอร์และ

พลพรรคทีมบุกของเขาที่ ไล่แซง

กลับมาชนะสำาเร็จ พร้อมปรับสถิติ

ในฤดูกาลน้ีเป็นชนะ 5 แพ้ 3 เกม  

พิตต์สเบิร์กเป็นฝ่ายคว้าชัย 

ชนะในเกมนี้ ไปครองสำาเร็จ ทั้งๆ 

ที่ระยะหลารวมนั้น ชิคาโกทำาได้

ดีกว่าถึง 414 หลากับ 280 หลา 

ส่วนสกอร์ ในควอเตอร์สุดท้ายก็

เป็นแบร์สที่เหนือกว่า 21-9  

เกมน้ี ชิคาโก แบร์ส                                                      

โดยทำาโทษไปถึง 12 คร้ังมากท่ีสุด

ของฤดูกาล โดยเสียระยะจากการ

ถูกทำาโทษ 115 หลา และจากผล

การแข่งขันส่งให้แบร์สแพ้เป็นเกม

ท่ีส่ีติดต่อกันและสถิติตกไปเป็น

ชนะ 3 แพ้ 6 เกม.

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 

ประธานคณะกรรมการพาราลิม                                          

ปิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นัก  

กีฬาพาราไทยทุกคนตั้งใจจะทำา

ผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม แน่นอน

ว่าทุกคนภูมิใจกับผลงานที่ผ่าน

มา แต่เราเป็นนักกีฬาต้องทำาให้

ดีกว่าเดิม เพราะในอีก 3 ปีข้าง

หน้านักกีฬาพาราจากประเทศต่างๆ 

ทั่วโลกจะพัฒนาไปไกลมากเพื่อ

ไปชิงชัยความสำาเร็จกันที่พารา

ลิมปิก ปารีส 2024 ดังนั้นเรา

ต้องตามให้ทันและพัฒนาตัวเอง

ให้ดีขึ้น เรายังมีเวลาอีก 3 ปีที่

จะเตรียมทีมและพัฒนาผลงาน

นักกีฬาหน้าใหม่ ขอขอบคุณกำา 

ลังใจจากพ่ีน้องประชาชนคนไทย                                                

ท่ีช่วยส่งมาให้นักกีฬาพาราทีม 

ชาติไทย ท่ีได้ช่วยกันสร้างชื่อเสียง

ให้กับประเทศชาติมาอย่างต่อ

เนื่อง ขอขอบคุณความพยายาม

ของนักกีฬาทุกคน ซึ่งในพาราลิม                      

ปิก โตเกียว 2020 นักกีฬาพารา

ไทยได้สร้างสถิติใหม่ข้ึนมาในหลาย

ชนิดกีฬา

ประธานคณะกรรมการพา

ราลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าว

ต่ออีกว่า แต่ที่มากไปกว่านั้นคือ                                             

ความต่อเนื่องในการสร้างนักกีฬา

คลื่นลูกใหม่ให้ก้าวขึ้นมาสานต่อ

ความสำาเร็จจากท่ีนักกีฬารุ่นพ่ีได้ 

สร้างผลงานไว้ นับเป็นความภาค                                                   

ภูมิใจที่สุด และในพาราลิมปิก 

อีก 3 ปีข้างหน้า คณะกรรมพา                                      

ราลิมปิกฯ ได้ทำางานร่วมกันอย่าง                                                

ใกล้ชิดท้ังกับการกีฬาแห่งประเทศ 

ไทย (กกท.) และ 5 สมาคมที่

เกี่ยวข้อง โดยในพาราลิมปิก โต 

เกียว 2020 เราได้เห็นชัดเจน

แล้วว่าวิวัฒนาการของการแข่งขัน

กีฬาคนพิการดุเดือดมากขึ้น กติ 

กาการแข่งขันมีการปรับเพิ่มและ

เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจะฝึกซ้อม

อย่างเดียวไม่ได้ เราต้องหมั่น

ตรวจสอบกฎกติกาด้วย รวมไปถึง

การนำาเอาวิทยาศาสตร์การกีฬามา 

ใช้อย่างจริงจัง เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะนักกีฬาให้มีความสม 

บูรณ์ที่สุดใน “พาราลิมปิก ปารีส 

2024”

นายจุตินันท์กล่าวทิ้งท้าย

ว่า สำาหรับ “เอเชียน ยูธ พารา

เกมส์ 2021” นักกีฬาพาราเยาว 

ชนไทยจะนำาโดยนักกีฬาฝีมือดีๆ 

อาทิ “ฟิว” อธิวัฒน์ แพงเหนือ 

เจ้าของเหรียญทองวีลแชร์เรซ

ซิ่ง 100 เมตรชาย คลาส T54 

ศึกพาราลิมปิก โตเกียว 2020 

และอีกหลายๆ คน จึงมั่นใจสูงว่า

เราจะมีเหรียญอย่างแน่นอน ส่วน

กีฬาชนิดอื่นๆ เป็นนักกีฬาหน้า

ใหม่ซึ่งได้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมมา                             

ตลอด โดยเฉพาะบอคเซียท่ีได้ซ้อม

กับทีมชาติชุดใหญ่ ทำาให้เชื่อมั่น

ว่าจะทำาผลงานออกมาได้ดีตามที่

วางเป้าไว้

สำาหรับกีฬาเยาวชนชิง

แชมป์แห่งทวีปเอเชีย “เอเชียน                                             

ยูธ พาราเกมส์ 2021” จัดวันที่ 

2-6 ธ.ค.64 ที่ประเทศบาห์เรน 

ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 4 โดยนัก 

กีฬาไทยได้ โควตาเข้าไปร่วมแข่ง 

ขันทั้งสิ้น 107 คนจาก 9 ชนิด

กีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, ว่าย

น้ำา, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, 

ยกน้ำาหนัก, เทควันโด, วีลแชร์

บาสเกตบอล, โกลบอล และบอค

เซีย. 

กรุงเทพฯ • ความพร้อมก่อน

การแข่งขันฟุตบอลรีโว่ ไทย

ลีกนัดที่ 12 คู่ “เขี้ยวสมุทร” 

สมุทรปราการ ซิตี้ ทีมอันดับ 11 

จะเปิดสมุทรปราการ สเตเดียม 

พบกับ “กิเลนผยอง” เมืองทอง

ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 5 ในวันพุธ

ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา                                                       

19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง AIS                                                      

Play โดย “เขี้ยวสมุทร” สะดุด                                                      

พ่ายชลบุรีมา ในเกมล่าสุด ส่วน                      

“กิเลนผยอง” ฟอร์มกระเตื้อง

ข้ึนมาและเกาะกลุ่มหัวตาราง ล่า 

สุดชนะสุพรรณบุรี 2-1 

มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้า

ผู้ฝึกสอน สมุทรปราการ ซิตี้ 

กล่าวก่อนเกมว่า “เราเตรียมทีม

สำาหรับฤดูกาลนี้มาตั้งแต่เดือน 

มิถุนายน ทุกคนมีความมุ่งมั่น

และตั้งใจเป็นอย่างมาก และ

เห็นได้ชัดว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆ 

และบรรยากาศในทีมก็ค่อนข้าง

ดี”

“กับอันดับในตอนนี้ ผม

เองก็ผิดหวังกับผลการแข่งขัน ท่ี

เราไม่สามารถทำาตามเป้าหมายของ

เราที่ตั้งเอาไว้ เราเองพยายาม

ทำางานหนักและทำาให้ดีขึ้น เพื่อ

ให้ได้ชัยชนะให้มากกว่านี้ และ

เดินไปตามเส้นทางที่เราวางเอา

ไว้ให้ได้ ผมคิดว่าทีมของเราไม่

ได้มีปัญหาเรื่องคุณภาพ เพราะ

ผมเชื่อเสมอว่านักฟุตบอลทุก

คนพัฒนาได้ โดยเฉพาะนักเตะ

ของเราหลายคนตอนนี้ยังมีอายุ

น้อย”

“ที่ผ่านมาเราต้องเสียนัก

เตะหลายคนที่มีอาการบาดเจ็บ 

เราก็ใช้ดาวรุ่งแทน ซึ่งเราจะ

มองแต่ด้านลบอย่างเดียวไม่ได้ 

เพราะนี่เป็นเวทีโอกาสที่เขาจะ

ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาสามารถทำา                                               

ตามท่ีเราคาดหวังได้หรือไม่ เมือง 

ทองคือทีมที่แข็งแกร่ง เรารู้อยู่

แล้วว่างานของเราไม่ง่าย เกม

น้ีเราต้องพยายามมองหาจุดอ่อน 

ของพวกเขาให้เจอ และโจมตี

ตรงจุดนี้และใช้จุดแข็งของเราสู้

กับพวกเขา”

สำาหรับโปรแกรมนัดท่ี 12 

มีดังน้ี วันพุธท่ี 10 พ.ย. 2564 เวลา 

18.00 น. พีที ประจวบ เอฟซี 

พบ ชลบุรี เอฟซี ถ่ายทอดสด

ทาง AIS Play, 18.00 น. นคร 

ราชสีมา มาสด้า เอฟซี พบ บีจี 

ปทุม ยูไนเต็ด (CH5 HD1 และ 

AIS Play), 18.30 น. สุพรรณบุรี 

เอฟซี พบ ลีโอ เชียงราย 

ยูไนเต็ด (AIS Play) ส่วนวัน

พฤหัสบดีที่ 11 พ.ย.2564 เวลา 

18.00 น. เชียงใหม่ ยูไนเต็ด พบ 

ขอนแก่น ยูไนเต็ด CH5 HD1 

และ AIS Play), 19.00 น. การ

ท่าเรือ เอฟซี พบ ราชบุรี มิตร

ผล เอฟซี (AIS Play). 

สุวรรณภูมิ • เมื่อวันอังคารที่ 9 

พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ สนาม

บินสุวรรณภูมิ ดร.อารักษ์ พร

ประภา รองประธานกรรมการบริ                                                

หาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริ 

ษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง 

จำากัด เดินทางไปส่งและให้กำาลัง

ใจ 3 นักบิดดาวรุ่งชาวไทย จาก

โครงการ ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ 

ดรีม คือ “หยก” ธนกร หลักหาญ,                                     

“กาฟิวส์” วัชรินทร์ ทับทิมอ่อน 

และ “เอิร์ธ” ธุรกิจ บัวผา ออก

เดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อ                                              

เตรียมร่วมการแข่งขันรถจักรยาน 

ยนต์ทางเรียบ รายการ อิเดมิตสึ                                              

เอเชีย ทาเลนต์ คัพ สนามที่                                           

3 และ 4 ตามโปรแกรมที่เหลือ

ประจำาปี 2021 โดยสนามที่ 3 มี

คิวจัดขึ้นวันที่ 12-14 พฤศจิกา 

ยนนี้ ที่มันดาลิกา อินเตอร์เนชัน

แนล สตรีท เซอร์กิต 

ดร.อารักษ์ พรประภา รอง

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร่ิง จำา 

กัด กล่าวว่า “หลังจบเกมชิงชัย

สนามท่ี 1 และ 2 ต้ังแต่ช่วงต้น

ปีท่ีผ่านมา นักบิดดาวรุ่งท้ัง 3 คน

แสดงพัฒนาการท่ีโดดเด่นและ

สามารถเก็บแต้มได้ต่อเนื่อง ซ่ึงใน

ช่วงพักเบรกการแข่งขัน ท้ังธนกร, 

วัชรินทร์ และธุรกิจ ยังคงฝึกฝน

และเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ 

จากการร่วมแข่งขันในรายการ ฮอน                                               

ด้า ไทยแลนด์ ทาเลนต์ คัพ 2021 

ร่วมกับดาวรุ่งนักบิดรุ่นน้อง ท่ีใช้เรซ

แมชชีนอย่าง Honda NSF250R 

รถแข่งสเปกเดียวกับการแข่งขัน

โมโตทรีชิงแชมป์โลก เพื่อสร้าง

ความคุ้นเคยก่อนก้าวข้ึนสู่เวทีท่ีสูง

ข้ึนในอนาคต” 

สำาหรับผลงานของทัพนัก

บิดดาวรุ่งไทยท้ัง 3 คน หลังผ่าน                                                    

การแข่งขัน 4 เรซ จาก 2 สนาม

แรก ธนกรรั้งอันดับ 14 มี 11 

คะแนน ตามด้วย ธุรกิจ ในอันดับ 

18 มี 4 คะแนน ส่วนวัชรินทร์รั้ง

อันดับ 19 มี 2 คะแนน. 
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บ๊ิกตู่

ทะลักเข้าไทยว่า ได้มีการหารือในท่ีประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) และมอบหมายให้มีการ

พิจารณาดำาเนินการทำาบันทึกความเข้าใจ หรือ

เอ็มโอยู นำาเข้าแรงงานในส่วนท่ีขาดแคลน แต่

จะต้องปลอดภัยจากโควิด-19 ขอความร่วมมือ

จากผู้ประกอบการท่ีขาดแคลนแรงงานจำานวน

มาก โดยเฉพาะธุรกิจการก่อสร้างท่ีต้องหยุด

ชะงัก และบางกิจกรรมท่ีขาดแคลน 

ท้ังน้ี เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการลักลอบ 

แม้ทุกวันน้ีจะมีการสกัดก้ันและควบคุม รวมถึง

การส่งกลับแรงงานท่ีเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย

ทุกวัน ตลอดจนได้มีการติดตามสืบสวนสอบ 

สวนดำาเนินคดีกับผู้ท่ีอยู่เบ้ืองหลัง

ขบวนการนำาพาแรงงานเถ่ือนเข้า

ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนายทุน 

ข้าราชการ เรือ รถรับจ้าง ถือเป็น

ขบวนการค้ามนุษย์

ด้านนายสุชาติ ชมก ล่ิน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหา

กรณีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้า

เมืองจำานวนมากภายหลังมีการเปิด

ประเทศว่า ต้ังแต่เดือน มี.ค.63 เรา

ได้ห้ามนำาเข้าแรงงานตามเอ็มโอยู 

ทำาให้หลายกิจการในประเทศได้ปิด

ตัวลง ผู้ใช้แรงงานได้เดินทางกลับ

ประเทศตัวเอง และจะกลับเข้ามา

ประเทศไทยไม่ได้ เนื่องจากมีการปิด

ด่านชายแดน แต่วันน้ีรัฐบาลมีนโย

บายเปิดประเทศ ส่งผลให้กิจการการ

ค้า การท่องเที่ยว ตื่นตัวและมีการ

ฟ้ืนฟูกิจการขึ้นมา ทำาให้ขาดแคลน

แรงงาน จึงมีแรงงานพยายาม

ลักลอบเข้าเมืองจนมีการจับกุมได้

จำานวนมาก โดยเมื่อวันท่ี 8 พ.ย. ได้

หารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ

ประสานไปยังชายแดนประเทศ

เพื่อนบ้าน ซ่ึงมีกลุ่มเอ็นจีโอแรงงาน

ข้ามชาติและทูตชายแดนประสาน

งานอยู่ ว่าอย่าให้แรงงานต่างด้าว

เสียเงินเข้ามาในประเทศไทยใน

ระยะเวลาน้ี เพราะหากมาถึงแล้วถูก

จับกุมถือว่าเสียเงินเปล่า เพราะเรามี

การพิจารณาเอ็มโอยูให้ในเร็ววันน้ี  

นายสุชาติกล่าวว่า ในวัน

ท่ี 11 พ.ย.น้ี กระทรวงแรงงานได้

เชิญหน่วยงานจาก 5 กระทรวง 

อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

การต่างประเทศ สำานักงานตรวจ

คนเข้าเมือง กระทรวงสาธารณสุข 

เพ่ือหารือว่ากระทรวงแรงงานจะ

นำาเข้าแรงงานตามเอ็มโอยู ซ่ึงเรื่อง

น้ีมีกระบวนการเป็นข้ันตอน ต้อง

ผ่านการพิจารณาของศูนย์บริหาร

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ก่อน

นำาเข้าสู่ท่ีประชุม ครม. และเรื่องน้ี

นายกฯ มีข้อส่ังการมายังตน 1 เดือน

มาแล้ว มีการหารือใน ศปก.ศบค. 

และมีการรับหลักการไปเรียบร้อย 

อยู่ระหว่างรอตกผลึก ก่อนนำาเข้า

เอ็มโอยูอย่างถูกต้อง ถึงจะเดินทาง

เข้ามาได้อย่างถูกกฎหมาย นอกจาก

น้ี ในวันท่ี 11 พ.ย. ได้เชิญประธาน

หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย และนักธุรกิจต่างๆ เข้า

ร่วมหารือ ขอให้เช่ือม่ันว่าจะแก้

ปัญหาได้จบในเร็วๆ น้ี  

อย่างไรก็ตาม วันน้ีวัคซีน

เราเพียงพอแล้ว จึงกล้าตัดสินใจจะ

นำาเข้าเอ็มโอยู โดยมีเงื่อนไขกักตัว 

14 วัน และก่อนจะครบกำาหนด 

ทางกระทรวงแรงงานจะนำาวัคซีน

ในโควตา มาตรา 33 มาฉีดให้กับ

แรงงานต่างด้าว เพื่อให้เกิดเข้ามา

ทำางานในประเทศไทยไม่มีการแพร่

เช้ือให้กับคนไทย  

“สำาหรับผู้ประกอบการท่ีลัก 

ลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิด

กฎหมายน้ัน กระทรวงแรงงานได้

ประสานกับ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ ได้

ออกหมายจับผู้นำาพา และจะนำาเข้า

สู่กระบวนการของสำานักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อทำาการยึดทรัพย์ 

ถึงบอกว่าเราเอาจริงนะเร่ืองพวกน้ี 

รออีกแค่ไม่ก่ีวันเอง แค่ 20 วัน หรือไม่

ถึง 2-3 สัปดาห์ ก็จะจบกระบวนการ

ในการนำาเข้าเอ็มโอยูแล้ว” รมว.แรงงานระบุ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการลักลอบนำาเข้า

แรงงานผิดกฎหมาย จะส่งผลต่อการประเมิน

อันดับของไทยเก่ียวกับเรื่องการค้ามนุษย์ ท่ีไทย

กำาลังแก้ปัญหาอยู่หรือไม่ ว่าไม่เป็นไร ยังดีอยู่  

วันเดียวกัน เวลา 10.00 น. กองกำาลัง 

สุรสีห์ (กกล.สุรสีห์) โดย ฉก.ลาดหญ้า ได้รับการ

เเจ้งข้อมูลจากผู้นำาชุมชนในพ้ืนท่ี อ.สังขละบุรี 

เเละชุดปฏิบัติการข่าว (ชป.ขว.) กกล.สุร

สีห์ ว่าจะมีขบวนการนำาพาผู้ลักลอบเข้าเมือง

โดยผิดกฎหมาย จึงได้ทำาการสนธิกำาลัง ลาด

ตระเวน-ซุ่มตรวจ ร่วมกับ ชป.ขว.กกล.สุรสีห์, 

หมวดป้องกันชานแดน ( มว.ปชด)., กองร้อย

ทหารพรานท่ี 1402 (ร้อย.ทพ.1402), กอง

3 น้ิว

ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเท่าน้ันอยู่ในห้องพิจารณาคดี

เพื่อรับฟังการอ่านคำาวินิจฉัยของศาลในวันดัง

กล่าว และให้สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญจัด

ให้มีช่องทางการรับฟังการอ่านคำาวินิจฉัยของ

ศาลเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ประชาชนและ

สื่อมวลชน   และออกประกาศศาลรัฐธรรม 

นูญกำาหนดอาณาบริเวณสำานักงานศาลรัฐ 

ธรรมนูญ รวมถึงพ้ืนท่ีอาคารเอ ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ และบริเวณโดย

รอบเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

และความสงบเรียบร้อยในวันท่ี 10 พ.ย.64 

เวลา 00.01 น.ถึงเวลา 23.59 น.

ร้อยตำารวจตะเวนชายแดนท่ี 134 (ร้อย.ตชด.

134), สภ.สังขละบุรี, ฝ่ายปกครอง อ.สังขละบุรี 

เเละสาธารณสุข จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติ 

เมียนมา ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย 

จำานวน 218 คน (ช.125, ญ.93) บริเวณ บ.ห้วย

กบ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

จากการซักถามได้ข้อมูลว่าเสียค่าใช้จ่าย

รายละ 25,000-26,000 บาท เดินทางมาจาก 

จ.พะโค, จ.เมาะละเเหม่ง, จ.ย่างกุ้ง เเละ จ.กอ

กาเร็ก ประเทศเมียนมา โดยจะเข้าไปทำางาน

ท่ี กทม., สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, ชลบุรี, 

ราชบุรี, ปราจีนบุรี เเละประจวบคีรีขันธ์ หน่วย

ได้ทำาการตรวจวัดอุณหภูมิข้ันต้น ไม่พบผู้มี

อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เเละนำาตัวส่ง 

สภ.สังขละบุรี เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

ด้านนายณฐพร โตประยูร อดีตท่ีปรึกษา

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะผู้ร้องฯ เปิดเผย

ว่า จะเดินทางไปฟังการอ่านคำาวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญในวันพุธท่ี 10 พ.ย.น้ีแน่นอน 

โดยศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านคำาวินิจฉัยเวลา 

15.00 น. ซ่ึงคำาร้องคดีดังกล่าวพบว่า ศาล

รัฐธรรมนูญได้ใช้เวลาในการไต่สวนถึงหน่ึงปี

เต็ม เพราะได้ยื่นคำาร้องไปต้ังแต่ พ.ย.ปี 2563 

จนศาลมานัดอ่านคำาวินิจฉัยในวันพุธน้ี อีกท้ัง

น่าสนใจว่าการท่ีศาลรัฐธรรมนูญออกคำาส่ังคุม

เข้มการเข้า-ออกศาลรัฐธรรมนูญในวันอ่านคำา

ตัดสิน แสดงว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ

นายณฐพรกล่าวว่า สำาหรับคำาร้องคดีน้ี 

ท่ีใช้เวลาการไต่สวนถึงหน่ึงปีเต็ม แสดงว่าศาล

คงใช้เวลาไต่สวนหาข้อมูลต่างๆ พอสมควร ถึง

นัดอ่านคำาตัดสิน ซ่ึงส่วนตัวก็ยังมีความม่ันใจ

ในการยื่นคำาร้องคดีน้ี เพราะได้ยื่นคำาร้องและ

เอกสารหลักฐานไปให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบ

คำาวินิจฉัยหลายอย่างอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดง

ให้ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า พฤติการณ์ของแกน

นำากลุ่มคณะราษฎร 63 ดังกล่าว น่าจะเข้าข่าย

ตามคำาร้อง คือล้มล้างการปกครอง จากการ

จัดชุมนุมใหญ่ท่ีลานพญานาค มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และมีการออกข้อเรียก

ร้องเก่ียวกับสถาบันออกมา

“หลักฐานสำาคัญอันหน่ึงท่ีผมยื่นคำาร้อง

ต่อศาลรัฐธรรมนูญไป ก็คือหลักฐานเรื่องการ

รับเงิน การโอนเงินจากต่างประเทศ ท่ีผมได้

รับจากสำานักงานตำารวจสันติบาล สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ ซ่ึงตอนแรกผมทำาหนังสือขอไป

ท่ี พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ต่อมาผมก็ขอ

ไปยังตำารวจสันติบาล ทางสันติบาลก็ส่งมาให้ผม 

และผมก็ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบ

คำาร้อง อีกท้ังทราบมาว่าทางศาลรัฐธรรมนูญเอง

ท่านก็ได้ทำาเรื่องขอเอกสารหลักฐานลักษณะดัง

กล่าวไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเองด้วย เท่ากับ

ว่าศาลท่านก็คงจะได้ข้อมูลจากสองทาง คือจาก

ท่ีผมส่งไปและท่ีศาลขอไปเอง ผมถึงม่ันใจมาก

ในคราวน้ีเพราะผมมีหลักฐานสำาคัญว่ามีการรับ

เงิน โอนเงินจากต่างประเทศเข้ามา ตรงน้ีจึงเป็น

หลักฐานสนับสนุนคำาร้องผม โดยมีการรับเงิน

จากเช่นเอ็นจีโอของต่างประเทศ หลักฐานครบ

หมด โอนไปให้กลุ่มไหน ไปประชุมกันท่ีไหน ใคร

เป็นตัวการ อย่างตอนท่ีผมยื่นยุบพรรคอนาคต

ใหม่ว่าล้มล้างการปกครอง ตอนน้ันผมยอมรับ

ว่าท่ีส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญหลักฐานท่ีส่งไป

มีแค่ของสื่อมวลชนไปประกอบคำาร้องเท่าน้ัน 

ตอนน้ันไม่มีหลักฐานละเอียดขนาดน้ี แต่คดีน้ีมี

หลักฐานจากสันติบาลและจากหน่วยงานท่ีเขา

สืบสวนเรื่องน้ี ถึงใช้เวลาในการไต่สวนนานถึง

หน่ึงปีเต็ม” นายณฐพรระบุ

เป็นบรรทัดฐานฟันก๊วนล้มเจ้า

ผู้ร้องคดีกล่าวอีกว่า หากคดีน้ีศาล

รัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยว่าพฤติการณ์ของแกน

นำาม็อบเข้าข่ายล้มล้างการปกครองฯ คำาตัดสิน

คดีดังกล่าวจะเป็นบรรทัดฐาน และเป็น “สาร

ต้ังต้น” ท่ีจะเป็นบรรทัดฐานต่อไป ท่ีจะส่งผล

ต่อการเคล่ือนไหวในลักษณะท่ีพาดพิงหรือ

เก่ียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามมา คือ

อาจทำาให้จะไม่สามารถเคลื่อนไหวแบบท่ีเคยทำา

มาได้ จะทำาให้เป็นบรรทัดฐานในการดำาเนินคดี

กับแกนนำาท่ีถูกยื่นฟ้องดำาเนินคดีเวลาน้ีว่าศาล

ได้ตัดสินแล้วว่าพฤติการณ์เข้าข่าย ความผิด

ทางอาญาจริง ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ก็จะ

นำาไปสู่การเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 112 หรืออาจจะเอาผิดตาม ป.อาญา

มาตรา 215 (ผู้ ใดม่ัวสุมกันต้ังแต่สิบคนข้ึน

ไป ใช้กำาลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำาลัง

ประทุษร้าย หรือกระทำาการอย่างหน่ึงอย่างใด

ให้เกิดการวุ่นวายข้ึนในบ้านเมือง ต้องระวาง

โทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึง

หมื่นบาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ) ได้ รวมถึงคนท่ี

ให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวก็อาจถูกขยาย

ผลเอาผิดได้ เช่น กลุ่มนักวิชาการท่ีออกมา

เคลื่อนไหวสนับสนุนม็อบ หรือพรรคการเมือง 

นักการเมือง ท่ีสนับสนุนการเคลื่อนไหวด้วย 

ท่ีอาจถูกเอาผิดตาม พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ 

มาตรา 92 (กระทำาการล้มล้างการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซ่ึงอำานาจในการ

ปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได้เป็นไปตาม

วิถีทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ) และมาตรา 

245 ท่ีอาจนำาไปสู่การยุบพรรคได้

“หากศาลตัดสินว่าคนท่ีเคลื่อนไหว เข้า

ข่ายใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก็ดำาเนินคดีอาญาไป โดย

ก็เอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น ข้อหา

กบฏ ส่วนพวกอาจารย์ก็อาจโดนอาญาหรือวินัย 

คำาตัดสินศาลรัฐธรรมนูญคือ สารต้ังต้นท่ีจะเป็น

บรรทัดฐานต่อไปว่าการเคลื่อนไหวลักษณะดัง

กล่าวคือการล้มล้าง ไม่ใช่การชุมนุมโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย แล้วพวกน้ีก็จะมาเคลื่อนไหวใน

ลักษณะเก่ียวกับสถาบัน การล้มล้างอีกไม่ได้

แล้ว” นายณฐพรระบุ

นายณฐพรยืนยันว่า ไม่ได้มีอะไรกับกลุ่ม

ท่ีเคลื่อนไหวรวมถึงพรรคการเมืองอย่างพรรค

ก้าวไกล แต่ถามว่าทำาไมผู้เคลื่อนไหวไม่ออก

มาชุมนุมในเรื่องท่ีเป็นประโยชน์กับประชาชน 

เช่นเร่ืองการเคล่ือนไหวในเร่ืองค่าโทรศัพท์

มือถือของประชาชนท่ีทำาให้ถูกลงได้หรือเรื่อง

สัมปทานน้ำามัน ท่ีจะทำาให้ประชาชนใช้น้ำามัน

ถูกลง ถ้าเคล่ือนไหวแบบน้ีผมจะออกไปร่วม

ด้วย แต่น้ีมาเคลื่อนไหวเรื่องสถาบันพระมหา

กษัตริย์ ให้เลิก 112 ถามว่าหากไม่มี 

112 หรือไม่มีสถาบัน ประเทศจะ

เจริญข้ึนหรือไม่ น้ำามันจะถูกลงหรือ 

อน่ึง นายณฐพรเคยยื่นคำาร้อง

ให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรค

อนาคตใหม่กรณีล้มล้างการปกครอง

มาแล้ว แต่สุดท้ายศาลมีคำาวินิจฉัย

ให้ยกคำาร้องด้วยมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 

แต่สุดท้าย พรรคอนาคตใหม่ก็ถูกยุบ

พรรคในคดีเงินกู้ 191 ล้านบาท

ท่ีศาลอาญา ท่ีประชุม ผู้

บ ริหารศาลอาญาพิจารณาคำ า

ส่ังขอปล่อยช่ัวคราวนายอานนท์  

นำาภา แกนนำากลุ่มราษฎรจำาเลยคดี

ดูหม่ินสถาบันฯ ร่วมกันม่ัวสุมชุมนุม

หมายเลขดำา อ.1629/2564 และคดี

หมายเลขดำา อ.2495/2564 แล้ว

เห็นว่าศาลน้ีเคยมีคำาส่ังไม่อนุญาต

ให้ปล่อยช่ัวคราวจำาเลยตลอดมา จน

คร้ังสุดท้ายเมื่อวันท่ี 5 พ.ย.64 

โดยพิเคราะห์พฤติการณ์แห่ง

คดีตามท่ีปรากฏแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุ

เปล่ียนแปลงคำาส่ังเดิม คงให้ขังจำาเลย

ไว้ โดยเหตุเกรงว่าจำาเลยจะก่อเหตุ

ร้ายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 108/1(3) เช่นเดิม

กลุ่มละเมิดอำานาจศาลป่วนอีก

ส่วนท่ีห้องพิจารณาคดีท่ี 1 

ศาลจังหวัดธัญบุรี ศาลนัดไต่สวน

คำาร้องคดีละเมิดอำานาจศาลในคดี

อาญาหมายเลขดำาท่ี ลศ.1/2564 ระ

หว่างผู้อำานวยการสำานักอำานวยการ

ประจำาศาลจังหวัดธัญบุรี ผู้กล่าว

หานายพรหมศร วีระธรรมจารี  

ท่ี 1 กับพวกรวม 9 คนผู้ถูกกล่าว

หา วันน้ี นาย Sam Samart หรือ 

Samat หรือแซม สาแมท นาย

พริษฐ์ หรือเพนกวิน ชิวารักษ์, นาย

ณัฐชนน ไพโรจน์, นายสิริชัย นาถึง, 

นายชาติชาย แกดำา, นายภาณุพงศ์ 

จาดนอก ผู้ถูกกล่าวหาท่ี 2 ถึงท่ี 7 

และทนายความของผู้ถูกกล่าวหาท้ัง

เก้ามาศาล ส่วนนายพรหมศร วีระ

ธรรมจารี ผู้กล่าวหาท่ี 1 มีกำาหนด

ฉีดวัคซีนวันน้ี นางสาวปนัดดา ศิริ

มาศกุล ผู้ถูกกล่าวหาท่ี 8 เป็นบุคคล

กลุ่มเส่ียงท่ีต้องถูกกักตัว และนายธน

พัฒน์ กาเพ็ง ผู้ถูกกล่าวหาท่ี 9 จะ

ต้องเดินทางไปจังหวัดนราธิวาสเพื่อ

รับทราบข้อกล่าวหาไม่มาศาล

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อ

ผู้ถูกกล่าวหาท่ี 2 ถึงท่ี 7 ให้การรับ

สารภาพ ประกอบกับตรวจสำานวน

คดีแล้ว ข้อเท็จจริงพอวินิจฉัยคดีได้ 

จึงให้งดการไต่สวน คดีเป็นอันเสร็จ

การไต่สวนของผู้ถูกกล่าวหาท่ี 2 ถึง 

ท่ี 7 และให้เลื่อนไปนัดฟังคำาส่ังในวัน

ท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 

นาฬิกา พร้อมกับไต่สวนผู้ถูกกล่าวหา

ท่ี 1 ท่ี 8 และท่ี 9 ศาลมีคำาส่ังให้เบิกผู้

ถูกกล่าวหาท่ี 2 ท่ี 3 และท่ี 7 ให้มาศาล

ตามนัด กำาชับผู้ถูกกล่าวหาท่ี 2 ถึงท่ี 7 

ให้มาศาลตามกำาหนดนัด และหมาย

เรียกผู้ถูกกล่าวหาท่ี 1 ท่ี 8 และท่ี 9 

มาศาลในวันเดียวกัน การส่งหากไม่มี

ผู้รับโดยชอบให้ปิดหมายได้ ให้ทนาย

ของผู้ถูกกล่าวหาท่ี 1 ท่ี 8 และท่ี 9 

แจ้งกำาหนดวันนัดให้กับผู้ถูกกล่าวหา

ท่ี 1 ท่ี 8 และท่ี 9 ทราบอีกทางหน่ึง

ภายหลังกระบวนการภายใน

ศาลเสร็จส้ิน ผู้อำานวยการสำานัก 

อำานวยการประจำาศาลจังหวัดธัญบุรี

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่า ผู้ต้องหา

ได้เขียนข้อความไม่เหมาะสมบริเวณ

ผนังห้องผู้ต้องหา จากน้ันได้รับแจ้ง

เพ่ิมเติมว่ามีกลุ่มคนประมาณ 15-

20 คน มารวมตัวกันพร้อมส่งเสียง

ดังและร้องเพลง ใช้คำาพูดท่ีไม่สุภาพหรือกิริยา

ในทางท่ีก่อให้เกิดความรำาคาญนอกบริเวณ

ศาลหน้าประตูทางเข้า พร้อมท้ังมีการทำาลาย

ทรัพย์สินของราชการได้รับความเสียหาย ซ่ึง

การกระทำาของผู้ต้องหา เป็นการประพฤติตน

ไม่เรียบร้อยภายในบริเวณศาล และกระทำาการ

อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศของศาลจังหวัดธัญบุรี

ท่ีกองบัญชาการตำารวจนครบาล (บช.น.) 

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. โฆษก 

บช.น. เปิดถึงการชุมนุมทางการเมืองว่า วันท่ี 8 

พ.ย.ท่ีผ่านมา มีการชุมนุมจำานวน 4 จุด ทุกกลุ่ม

เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่มีกลุ่มทะลุ

แก๊สออกมาชุมนุมแต่อย่างใด ส่วนการดำาเนิน

การทางด้านกฎหมายมีคดี 782 คดี สอบสวน

ส่ังฟ้อง 385 คดี คงเหลือ 397 คดี.  
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